

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,500

Section: ทั่วไป/หน้าแรก - ทั่วไป

วันที่: ศุกร์ 1 พฤศจิกายน 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14067

หน้า: 13(บน)

Col.Inch: 65.87 Ad Value: 98,805

PRValue (x3): 296,415

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: สุดยอดของขวัญมอบผู้นำอาเซียน'กระเป๋าลิเกาเงิน'

## สุดยอดของขวัญมอบผู้นำอาเซียน'กระเป๋าลิเกาเงิน'



วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์



นภารัตน์ ทองเสถียร ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2557

เปิดตัวกระเป๋าลิเกาเงิน มหัตถกรรมแห่งของขวัญที่สะท้อนการผสมผสานแห่งอาเซียน เตรียมมอบเป็นที่ระลึกในงานประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2562

วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในการจัดประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2562 รัฐบาลไทยได้จัดเตรียมของขวัญที่จะมอบเป็นที่ระลึกแก่ผู้นำอาเซียนและคู่สมรสหลายชิ้น หนึ่งในนั้นเป็นของขวัญซึ่งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT คัดสรรเพื่อมอบแก่คู่สมรสของผู้นำอาเซียน ได้แก่ “กระเป๋าลิเกาเงิน” สร้างสรรค์โดยช่างฝีมือจาก จ.นครศรีธรรมราช นางสุเจณจิต ทองเสถียร

ผู้ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเชิดชูจาก SACICT ให้เป็น ครูช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2560 ประเภทเครื่องจักสานลิก้า ร่วมกับนางสาวนภารัตน์ ทองเสถียร ผู้เป็นบุตรสาวและได้รับการยกย่องเป็น ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2557 ซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจของผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทยภายใต้การส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์

“กระเป๋าลิเกาเงิน” ตัวกระเป๋าทำจาก “ลิก้า” ไม้เลื้อยตระกูลเฟิร์นซึ่งเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ขึ้นเองพบบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย ลำต้นของลิก้าเป็นเส้นยาวโดดเด่นเรื่องความเหนียวทนทานมีประวัติศาสตร์อยู่กับคนไทยมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นในการทำเครื่องจักสาน โดยขึ้นชื่อว่าเป็นงานที่ต้องอาศัยทักษะฝีมือ ความประณีต ความชำนาญ

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,500

Section: ทั่วไป/หน้าแรก - ทั่วไป

วันที่: ศุกร์ 1 พฤศจิกายน 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14067

หน้า: 13(บน)

Col.Inch: 65.87

Ad Value: 98,805

PRValue (x3): 296,415

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: สุดยอดของขวัญมอบผู้นำอาเซียน'กระเป๋าลือลือโลกเงิน'

รวมถึงความวิริยอุตสาหะในการจักสานลือลือโลกเงินซึ่งเป็นงานหัตถศิลป์ชั้นสูงของไทยซึ่งคนไทยคุ้นเคยและประทับใจกับความงดงามของกระเป๋าลือลือโลกเงินเป็นอย่างดีผ่านกระเป๋าทรงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์

ชิ้นงาน “กระเป๋าลือลือโลกเงิน” เป็นงานทำมือทุกชิ้นตอนสีน้ำตาลเหลืองสีเขียวย่ออันเป็นสีธรรมชาติของลือลือโลก โดยช่างฝีมือเชิงช่างชั้นสูงที่เป็นครูและคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นทายาท ได้นำเอาภูมิปัญญาการสานลือลือโลกในชื่อ “เมลิคแดง” ซึ่งเป็นลายโบราณที่สืบทอดกันมาจากการคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นก่อนที่มีอาชีพเกษตรกรรมมาดัดแปลงให้ดูมีรูปทรงมีมิติที่สวยงามแปลกตา จากเดิมที่เคยทำเป็นกระเป๋ามีหูจับได้ปรับให้เป็นกระเป๋าลือลือโลกที่มีความเก๋ เรียบง่ายมีลักษณะเป็นรูปทรงกล่องสี่เหลี่ยม ให้ความรู้สึกมินิมอล ขนาดกะทัดรัดถนัดมือ ทนสมัย เรียบโก้แต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ภูมิปัญญาไว้อย่างครบถ้วน

ด้านในกระเป๋าลือลือโลกเงินเพิ่มความเรียบหรูด้วยการบุด้วยผ้าไหมสีงาช้างเพิ่มคุณค่าให้ล้ำค่ามากขึ้นไปอีกด้วยงานถักซึ่งเป็นงานเชิงช่างชั้นสูงมาทำเป็นอุปกรณ์ตกแต่งกระเป๋าลือลือโลกหรือที่เรียกว่าอะไหล่ทำงานถักเงินลงยาที่กะเชิงช่างชั้นสูงมาออกแบบลายประจําเป็นรูปพวงมาลัย ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากตราสัญลักษณ์ของการประชุมผู้นำอาเซียนในครั้งนี้ และยังสื่อความหมายแห่งความเป็นมงคลการต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยไมตรีจิต ส่วนอุบะมาลัยเป็นตัวแทนถึง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน สะท้อนถึงความร่วมมือในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าด้วยกัน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมการประกาศศักดาของพลังแห่งประชาคมอาเซียนที่มีความกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวในการช่วยเหลือเกื้อกูลและสนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและยั่งยืน

# บิ๊กตุ๋นยา63เลือกตั้งอปท.-ผู้ว่าฯกทม.

กรุงเทพฯ • “ประยุทธ์” ย้ำไม่มีปัญหา เข้าพบ กมธ.ของเสรีพิศุทธิ์ แต่ต้องรอฝ่ายกฎหมายตรวจสอบก่อนตัดสินใจ ฝ่ายค้านโอดครวญทำงานในรัฐสภายากลำบาก รัฐบาลเอาแต่พวกมากลากไปทั้งที่เสียงปรimumน้ำ เตรียมจูงกฐินวาระ 2 งบกลาโหมหลัง กมธ.ทหารเชิญผู้นำมาให้ข้อมูลแต่ไม่ได้อะไร “ลุงตุ๋น” ยันปีหน้ามีเลือกตั้งท้องถิ่น-ผู้ว่าฯ กทม.แน่ แต่ไม่รู้ใครมาก่อน

เมื่อวันพฤหัสบดี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ เตมียาเวส ส.ส.และหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการกมธ. (กมธ.) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ทำหนังสือเชิญให้ไปชี้แจงการจัดทำร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ขอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถวายสัตย์ปฏิญาณ ไม่ครบอีกครั้งในวันที่ 6 พ.ย. ว่าวันนี้ก็พูดกันมาหลายทาง ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบกันอยู่ของฝ่ายกฎหมาย ส่วนตัวไม่มีข้อขัดข้องอะไร เพียงแต่ต้องไปดูว่าประเด็นที่สอบถามและเรียกไปชี้แจงนั้นเป็นอย่างไร รวมทั้งที่ได้มีหนังสือสอบถามไป อะไรที่ซ้ำซ้อนกับของเดิม ควรต้องหากันใหม่หรือไม่ ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกัน

“ผมเองนั้นไม่มีปัญหาอะไร และเมื่อถึงเวลาผมก็จะตัดสินใจของผมเองได้ อย่าเพิ่งมาถามกันทุกวันเลย เวลาที่ยังมีอยู่” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ด้านนายประเสริฐ จันทรวงทอง ส.ส. นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะที่ปรึกษาคณะ กมธ.ทหาร กล่าวว่า ในการประชุม กมธ.วันที่ 31 ต.ค. ได้เชิญปลัดกระทรวงกลาโหมและเสนาธิการเหล่าทัพต่างๆ มาชี้แจงข้อสงสัยกรณีที่ตั้งงบประมาณกระทรวงกลาโหมจำนวน 233,000 ล้านบาท

อ่านต่อหน้า 10

## บิ๊กตุ๋นยา

ในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2563 หลาย

รายการไม่ได้แจกแจงรายละเอียดการใช้ โดยเฉพาะงบเกี่ยวกับการจัดซื้ออาวุธ งบการปรับปรุงสมรรถนะกองทัพที่เขียนแค่บรรทัดเดียว ซึ่งเสนาธิการเหล่าทัพที่มาชี้แจงต่างไม่ยอมชี้แจงให้ กมธ.ทหารรับทราบ เหมือนมีสัญญาณบอกมาว่าไม่ให้พูด บอกเพียงสั้นๆ ว่าเป็นเรื่องความมั่นคง และจะไปชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ต่อ กมธ.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ เท่านั้น ทั้งที่ กมธ.ทหารมีสิทธิรับรู้ข้อมูล ดังนั้น กมธ.ทหารจึงแทบไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยในการเชิญกองทัพมาชี้แจง จึงจะนำเรื่องงบกองทัพไปแปรญัตติอภิปรายในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณวาระ 2 ต่อไป

นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรค พท. ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ยอมรับว่าการทำงานในรัฐสภาเป็นการทำงานที่ยาก เพราะพรรคร่วมรัฐบาลใช้วิธีการพวกมากลากไป การนำเสนอกฎหมายหรือการเสนอญัตติอะไรไม่ให้ความสำคัญกับการทักท้วงของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ส่งผลให้การทำงานลำบาก รัฐบาลใช้อำนาจจนติดเป็นนิสัย ไม่ฟังเสียงใครทั้งๆ ที่รัฐบาลเสียงปรimumน้ำ

“การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลหรือการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเป็นไปตามกติกาการเมือง เป็นหน้าที่ของพรรคฝ่ายค้านที่ต้องการเตือนรัฐบาลถึงการทำงานว่ามีปัญหาตรงไหน มีข้อบกพร่องตรงไหน มีปัญหาคอร์รัปชันหรือไม่ หากรัฐบาลมั่นใจว่าทำดีจริง โปร่งใสจริง ต้องมาตอบในสภาต่อหน้าประชาชน หากรัฐบาลจะลี้ภัยเป็นเพราะการกระทำของรัฐบาลเอง รัฐบาลต้องไม่มองว่าฝ่ายค้านจ้องจะล้มรัฐบาล” นายสมคิดกล่าว

## อ้างงบประมาณซ้ำซ้อน

นายสมคิดกล่าวอีกว่า การใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลหลายโครงการซ้ำซ้อน เปลืองเงินภาษีของประชาชนโดยใช้เหตุ งบประมาณที่เป็นไขมันส่วนเกิน กมธ.ชี้ฝ่ายค้านก็มีการตรวจสอบและปรับลดลง เพื่อนำงบส่วนเกินเหล่า

นั้นเอาไปใช้ส่วนที่จำเป็น จากเดิม พล.อ.ประยุทธ์ใช้จ่ายจ่ายงบประมาณอย่างไรก็ได้ อยากซื้ออาวุธก็ซื้อ ทั้งรถถัง ทั้งเครื่องบิน เรือดำน้ำ ซื้อหมด แต่ในสมัยนี้มี ส.ส.คงทำตามใจตัวเองไม่ได้ จะมามัวเอาภาษีประชาชนไปใช้จ่ายตามใจผู้มีอำนาจเหมือนที่ผ่านมากงไม่ได้

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรค พท. กล่าวถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ขอให้ ผบ.เหล่าทัพเตรียมพร้อมชี้แจงงบของแต่ละเหล่าทัพ เพราะอาจจะโดนหนักหน่อย เนื่องจากเป็นนายกฯ มาจากทหาร ว่าไม่แน่ใจว่า พล.อ.ประยุทธ์เข้าใจผิด หรือสื่อสารไม่ครบ การตรวจสอบปรับลดงบประมาณไม่ได้หนักหรือไม่หนัก จากการมีนายกฯ มาจากทหารหรือพลเรือน สาธารณคดีของการพิจารณางบประมาณคือการตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานต่างๆ อย่างเหมาะสมและเอื้อต่อการเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ งบกระทรวงกลาโหมหรืองบของกองทัพติดอยู่ในอันดับที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณสูงมาโดยตลอด จะให้แข่งกันทำลายสถิติพิจารณาเร็วขึ้นทุกปีเหมือน 5 ปีที่ผ่านมาคงไม่ได้

“แทบทุกประเทศต่างเตรียมการรับมือผลกระทบจากสงครามการค้า แต่การจัดทำงบประมาณของกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพยังคงวนเวียนอยู่กับการสร้างความเข้มแข็งของกองทัพมากกว่าการเอาตัวรอดทางเศรษฐกิจของประเทศ” นายอนุสรณ์ กล่าว

ด้านนายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส. นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในฐานะโฆษก กมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แถลงว่า กมธ.ได้พิจารณาในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว และกำลังพิจารณาในส่วนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และหน่วยงานในกำกับ ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นั้น กมธ.ได้ตั้งข้อสังเกตในส่วนของคุณย้งส่งเสริมศิลปะระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป.

ที่ขอรับจัดสรรงบประมาณ 252,138,900 บาท ว่าหน่วยงานมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมกิจกรรมการตลาดทั้งในและต่างประเทศผ่านช่องทางจำหน่ายสินค้าของ ศ.ศ.ป. 190,590,000 บาท ซึ่งกรณีนี้จะถือว่า ศ.ศ.ป.มีผลประกอบการต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรหรือไม่ และจากการตั้งเป้าหมายดังกล่าวแสดงว่าหน่วยงานไม่ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการผลิตภายในประเทศใช้หรือไม่ นอกจากนี้ แผนบูรณาการของ ศ.ศ.ป. 14 โครงการ ซึ่งขอรับจัดสรรงบประมาณทุกโครงการคือ 979,200 บาท และเป็นรายการงบประมาณที่การฝึกอบรมสามารถโอนเปลี่ยนแปลงไปใช้จ่ายงบประมาณอื่นได้

นายชัยชนะกล่าวอีกว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นั้น กมธ.เห็นว่าปัจจุบันผู้ซื้อที่มีความกังวลในอัญมณีที่ซื้อไปอาจเป็นของปลอม ส่งผลให้จำนวนผู้ซื้อลดลง ดังนั้นหากสามารถตรวจสอบเลขอัญมณีได้ตลอด 24 ชั่วโมง จะทำให้ตลาดอัญมณีในประเทศคึกคักเหมือนในอดีต ซึ่งในสัปดาห์หน้าจะตั้งคณะอนุ กมธ.ขึ้นมาช่วยพิจารณา 5 คณะ และการพิจารณาของ กมธ.ขณะนี้ยังเป็นเพียงการตั้งข้อสังเกต ยังไม่มีการปรับหรือเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ซึ่งการปรับเปลี่ยนแปลงจะอยู่ในชั้นของคณะอนุ กมธ.

#### ยื่นเลือก อปท.ปีหน้า

วันเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยนายฯ กล่าวตอนหนึ่งว่า การได้รับรางวัลขอให้ภาคภูมิใจ ส่วน อปท.ไหนที่ยังไม่ได้รับรางวัล ก็ต้องพยายาม โดยเงินรางวัลที่ได้ไปขอให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการกระจายอำนาจเราก็มีอยู่แล้ว วันนี้นึกว่าเราสามารถกระจายความเข้าใจไปถึงกัน กระจายจิตใจให้ถึงกันว่าเราจะร่วมมือกันได้ ซึ่งการทำงานครั้งนี้รัฐบาลยืนยันเรื่องเหล่านี้จะพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นระยะ เนื่องจากให้ความสำคัญกับท้องถิ่นมากพอสมควร

“เราจะมีทางเลือกตั้งในปีหน้านี้เมื่อทุกอย่างมันพร้อมค่อยมีการเลือกตั้งรัฐบาลนี้ยืนยันอีกว่าไม่ว่าใครจะเป็นหรือ

ไม่เป็นผมก็ไม่รู้ แต่จะสนับสนุนเรื่องการทำงานให้ได้มากที่สุด โดยคำนึงถึงความต้องการพื้นที่และประชาชน แล้วนำเข้าสู่การพิจารณาเป็นขั้นเป็นตอน ทำให้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น ตรงขึ้น เพราะผมเข้าใจการที่ส่วนกลางกำหนดลงไปแต่เพียงฝ่ายเดียวมันทำไม่ได้มากนัก ในโลกวันนี้ต้องฟังความคิดเห็นประชาชนด้วย”

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า สิ่งสำคัญจะทำอย่างไรให้ทุกคนมีรายได้ดีขึ้น ประชาชนมีความสุขขึ้น มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ซึ่งการเพิ่มบทบาทการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เราพยายามทำให้มากที่สุด เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพื้นที่ ให้สามารถบริหารจัดการตนเองตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ

นายฯ ยังกล่าวว่า การทำงานของรัฐบาล การใช้งบประมาณจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบจากหลายส่วนด้วยกัน สิ่งใดก็ตามที่ใช้งบประมาณก็ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติซึ่งได้วางไว้แล้ว ยุทธศาสตร์ชาติไม่ได้ไปล็อกอะไรมากมาย เป็นเพียงกรอบใหญ่ๆ แต่ถ้าจะไปคิดโครงการก็ให้ไปศึกษาตรงนี้ด้วย ถ้าเราไม่ตรงกันทั้งหมดตั้งแต่ข้างบนลงไปข้างล่าง มันทำงานกันไม่ได้ มันจะขาดวันไปทั้งหมดไม่ได้ ทั้งนี้ หลายอย่างที่รัฐบาลได้ทำการใช้งบประมาณผ่านกระทรวงมหาดไทยที่ลงไปถึงข้างล่าง ซึ่งเป็นการทำงานที่ต้องการของประชาชนโดยตรงอย่างแท้จริง แต่ขอเพียงอย่างเดียวทำให้ถูกต้องตามกฎหมายตาม พ.ร.บ.ต่างๆ กฎหมายใหม่ออกมาเยอะ สิ่งที่ต้องเรียนรู้คือตรงนี้ เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินไม่ถนัดนักหรอก แต่ถ้าทำให้ถูกต้องตรงวัตถุประสงค์มันทำได้หมด ในวงเงินที่เรามีอยู่ ขอให้ทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน และหวังว่า อปท.ทุกแห่งจะพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ในช่วงนี้เป็นต้นไป และหวังว่าหน้า อปท.จะใช้ระบบออนไลน์ให้มากขึ้นเพื่อลดเวลาให้กับประชาชน

“วันนี้ต้องเข้าใจว่าบางทีถ้าเรามองเล็กๆ ปัญหามันก็เยอะอยู่แล้ว ถ้าเรามองใหญ่ขึ้นมามาก ปัญหาจะเยอะกว่าเดิม แต่รัฐบาลต้องดูทั้งหมด รัฐบาลต้องรับปัญหาให้เท่าไร ยืนยันรัฐบาลนี้จะทำ

อย่างต่อเนื่อง เพราะเราทำยุทธศาสตร์ชาติไว้แล้วเดินหน้าไปอย่างนั้น บางอันอาจจะช้า บางอันอาจจะเร็ว ทุกอย่างขึ้นอยู่กับประชาชนว่าจะเห็นชอบหรือไม่ สิ่งสำคัญคือความร่วมมือระหว่างกันในทุกภาคส่วน สิ่งสำคัญคือการปรับเปลี่ยนวิธีการและแนวคิด เราต้องคิดใหม่โดยไม่ทิ้งของเดิม หาทางปฏิบัติที่ดีกว่าเดิม และตนหวังว่าท่านจะทำหน้าที่ของท่านให้ดีที่สุด เช่นเดียวกับรัฐบาลจะทำหน้าที่ของรัฐบาลให้ดีที่สุดและร่วมมือกันให้มากยิ่งขึ้น” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวอีกว่า ในอนาคตอย่างที่ไปแล้วยังจะมีกรเลือกตั้งปีหน้า เราต้องคำนึงถึงประชาชนเป็นที่ตั้ง เมื่อเราได้รับเลือกจากประชาชนมาแล้วก็ทำงานร่วมกัน แต่การทำงานร่วมกันที่จะทำให้ตอบสนองประชาชนได้จำเป็นต้องร่วมมือกับรัฐบาล ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ต้องจับมือเดินไปข้างหน้าด้วยกัน ไม่เช่นนั้นเดินไปไม่ได้ เราต้องร่วมมือกัน สัญญาว่ารัฐบาลนี้ยืนยันจะให้การสนับสนุนการทำงานของ อปท.อย่างเต็มที่ ให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้เพื่อประเทศและประชาชนของเรา

เมื่อถามถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นจะเริ่มจากส่วนไหนก่อน พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า คณะกรรมการกำลังหารือกันอยู่ ดูกฎหมายดูความพร้อม วันนี้นึกไม่ได้ชัดเจนอะไร ทำงานกันไป รัฐบาลมีแผนงานที่ชัดเจน งบประมาณก็กำลังออกมาจะเดินหน้าไปได้ ส่วนใครจะเป็นไม่ เป็น ถ้าเรายึดมั่นในหลักการว่าเรายึดแนวทางยุทธศาสตร์และแผนปฏิรูปของเราใครจะเป็นก็ได้ แต่ต้องเป็นคนที่ตั้งใจมั่นตั้งใจดี ในเมื่อได้รับความเห็นชอบของประชาชนมาแล้วก็ต้องทำตัวให้ดีที่สุด และการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ได้ขึ้นอยู่กับงบประมาณเพียงอย่างเดียว มีเรื่องอื่นด้วย เพราะความพร้อมมันมีหลายมิติ ทั้งกฎหมาย ทั้งการเตรียมการเลือกตั้งที่ กกต. ต้องกำหนดอีกครั้ง แต่ถึงอย่างไรวันนี้มีคนทำงานอยู่แล้ว

**เชื่อเงิน 1 ล้านพัน พปชร.**  
เมื่อถามย้ำว่า จะจัดการเลือกตั้ง กทม.หรือ อบจ.ก่อนกัน พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ยังไม่ได้รับรายงานขึ้นมา เป็นเรื่องที่หน่วยงานต้องตัดสินใจ ไม่ใช่เรื่องที่นายฯ ต้องตัดสินใจ เป็นเรื่องของท้องถิ่น

ถิ่น เป็นการเลือกตั้งตามกฎหมายอยู่แล้ว ส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเข้ายื่นคำร้องต่อ กกต. ขอให้ตรวจสอบนายพิเชษฐ สติรชวล หัวหน้าพรรคประชาชนธรรมไทย กรณีพบหลักฐานสลิปการโอนเงินวันที่ 1 เม.ย. 62 จำนวน 1 ล้านบาท ผ่านระบบบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสะพานใหม่ดอนเมือง ไปยังบัญชีออมทรัพย์ของนายพีระวิทย์ เรื่องลือลภาค หัวหน้าพรรคไทยรักธรรม ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่ 11 พรรคการเมืองขนาดเล็กมีการประชุมเพื่อพิจารณาจะร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ โดยนายศรีสุวรรณระบุว่า ได้รับหลักฐานสลิปการโอนเงินดังกล่าวจาก นายชัยวุฒิ ตรีตรอง อดีตรองหัวหน้าพรรค และรักษาการเลขาธิการพรรคประชาชนธรรมไทยที่มาขอความช่วยเหลือ ซึ่งเห็นว่าการโอนเงินดังกล่าวมีความผิดปกติหากให้เพื่อประโยชน์ในการจัดตั้งรัฐบาลก็จะเข้าข่ายเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.

พรรคการเมือง มาตรา 28, มาตรา 29, มาตรา 44 และมาตรา 65 โดยเฉพาะ มาตรา 72 ดังนั้นจึงขอให้ กกต.ตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง โดยอาจส่งเรื่องให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ตรวจสอบเส้นทางการเงินและดำเนินการตามกฎหมาย “จะถือเป็นการให้มัดจำเพื่อให้พรรคเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ ผมไม่ทราบ เป็นเรื่องที่ กกต.ต้องตรวจสอบ แต่มีข้อสงสัยว่า หลังการเลือกตั้งที่ทราบว่าพรรคไหนมี ส.ส.ในสังกัดเท่าใดแล้ว และมีพรรคเล็กที่คาดว่าจะได้ ส.ส.รวม 11 พรรคการเมือง จากนั้นวันที่ 13 พ.ค. ก็มีการประชุมของ 11 พรรคเล็กและลงสัตยาบันว่าจะสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งการโอนเงินดังกล่าวมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงเหตุการณ์นั้นมันน่าเป็นเหตุผลการเชื่อมโยงกัน” นายศรีสุวรรณกล่าว และว่า ไม่เชื่อว่าการโอนเงินดังกล่าวเป็นการยืมกันส่วนตัวของบุคคล เพราะเงิน 1 ล้านบาทไม่ใช่เงินเล็กน้อย จะมาใจดีให้ยืมกันโดยไม่มีการทำสัญญาคงไม่ได้

ส่วน พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคนาคตใหม่ (อนค.) ซึ่งเป็นหนึ่งใน 3 ส.ส.ที่โหวตเห็นชอบกับพระราชกำหนดอัตรากำลังฯ กล่าวได้ว่า ได้ชี้แจงกับทางกรรมการสอบสวนของพรรคไปแล้วเมื่อวันที่ 29 ต.ค. ซึ่งได้พูดไปตามที่คิด และอธิบายไปตามความเป็นจริงว่าเหตุผลที่เลือกโหวต พ.ร.ก.ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกับพรรคเพราะอะไร จากนั้นก็คงต้องรอกทางพรรคพิจารณาโทษว่าจะมีอะไรบ้าง ซึ่งก็น้อมรับแต่โดยดี

“ผมไม่มีปัญหาหากพรรคจะมีมติขับออก เพราะสิ่งที่ผมตัดสินใจทำไปนั้นมาจากความต้องการที่ผมได้ชี้แจงก่อนการโหวตไปแล้ว ขณะเดียวกันเรื่องบางเรื่องที่เกิดขึ้น หรืออุดมการณ์บางอย่างก็ทำให้ผมไม่สบายใจบ้าง ต่อจากนี้การตัดสินใจบางอย่างก็คงต้องหันมามองตัวเองให้มากขึ้น แต่ที่แน่นอนที่สุดคือผมจะให้ความสำคัญกับประชาชนในพื้นที่ของผมเป็นอันดับแรก” พ.ต.ท.ฐนภัทร ระบุ.

# 'เต้'รับว่าผิดพลาด

## อ้างรู้เท่าไม่ถึงการณ์! เอกสารระบุเบิกเข้าสภา

“มงคลกิตติ” ยอมรับผิดพลาด อ้างรู้เท่าไม่ถึงการณ์  
ให้คนนำสารประกอบระเบิดเข้ารัฐสภา ออกรับเข้าพบ  
ขอโทษประธานสภาฯ ปัดมีเอี่ยวเชิงลึกเครื่องตรวจ  
บีมมะกัน “ชวน” เสี่ยงเข้ามาไป ★ มีต่อหน้า 15

**'เต้'รับว่าผิด** ☆ ต่อจากหน้า 1  
ตามผิดตามถูกเตือนสมาชิกฝ่ายนิติบัญญัติต้องเป็น  
แบบอย่างเคารพกฎหมาย “บักตู” ไม่ยุ่งให้สภาฯ  
จัดการ เต็ก อณ. ประณามเป็นกระแสดัวเอง ไล่ทบทวน  
บทบาท “เต้” งานนอก ป.ช.เรียกเคลียร์พระเครื่อง  
ราคาแพงเวอร์ “นายยกตุ้” ไม่ขัดข้องเข้าพบ กมธ.  
ป.ป.ช.สั้นถึงเวลาจะตัดสินใจเอง ส่งปลัดกลาโหม-  
เสธ. 3 เหล่าทัพตอบคำถาม กมธ.ทหาร แทงกัก  
ไม่แจงบวชเลยเถิด “ประเสริฐ” เชิงก่องทัพถูกใบสั่ง  
ปิดปากอ้างเป็นเรื่องลับความมั่นคง ครบ 1 ปี พรรค  
ประชาธิปไตย “วันนอร์” เดินหน้าชนอำนาจนิยมเผด็จการ  
หล่นสู่อำนาจนอกระบบ ชัดผู้นำเป็นประชาธิปไตย  
มีคัลลา จริยธรรมอำพราง

จากกรณีนายมงคลกิตติ สุขสินธารานนท์  
ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ในฐานะ  
โฆษกคณะกรรมการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร  
นำสารประกอบวัตถุระเบิดมาแถลงข่าวในบริเวณ  
รัฐสภาล่าสุดนายมงคลกิตติได้ออกมายอมรับผิดพลาด  
อ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการณ์ พร้อมขอเข้าพบขอโทษ  
นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร

**“มงคลกิตติ” รับผิดโรขอโทษ ปธ.สภาฯ**  
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 31 ต.ค. ที่รัฐสภา  
นายมงคลกิตติ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ  
และหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ในฐานะโฆษกคณะ  
กรรมาธิการ (กมธ.) การทหาร สภาผู้แทนราษฎร  
กล่าวกรณีที่แถลงข่าวเกี่ยวกับเครื่องตรวจวัตถุระเบิด  
รุ่นใหม่จากบริษัทในสหรัฐอเมริกาในพื้นที่รัฐสภา  
ว่า วันที่ 1 พ.ย. จะเข้าพบนายชวน หลีกภัย ประธาน  
สภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอโทษที่ไม่ขออนุญาตนำสาร  
ประกอบระเบิดเข้ามาแถลงภายในรัฐสภา โดยยอมรับ  
ว่าเป็นความผิดพลาดที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ หากประธาน

สภาฯจะตัดสินลงโทษอย่างไรพร้อมยอมรับ เพราะ  
นายชวนเปรียบเสมือนพ่อคนหนึ่ง แต่หลังจากนี้จะ  
รอบคอบมากขึ้นในการขออนุญาตรัฐสภาเพื่อแถลงข่าว  
**ปัดมีเอี่ยวขายเครื่องตรวจบีมมะกัน**

นายมงคลกิตติกล่าวว่า ขอยืนยันว่าเหตุผล  
ที่นำสารประกอบระเบิดมาแถลงข่าวเมื่อวันที่ 30 ต.ค.  
เพราะปัจจุบันระบบรักษาความปลอดภัยของรัฐสภา  
ยังไม่ดีพอ อยากให้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น  
เพราะรัฐสภาคือศูนย์รวมของฝ่ายนิติบัญญัติและ  
ฝ่ายบริหาร ระบบการรักษาความปลอดภัยต้องสูงสุด  
เหมือนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่วนกรณีที่มีเจ้าหน้าที่  
จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำสารประกอบระเบิด  
เข้ามาด้วย เป็นความหวังดีของลูกน้องตนที่อยากจะ  
ทดสอบข้อเท็จจริงว่าเครื่องตรวจวัตถุระเบิดของ  
สหรัฐฯนำมาใช้งานได้จริงหรือไม่จึงประสานเจ้าหน้าที่  
ให้มาช่วยทดสอบ จะขอพูดคุยกับผู้บัญชาการตำรวจ  
แห่งชาติ เพื่อยืนยันว่าการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  
อีไอดีเป็นการกระทำตามที่ตนร้องขอในฐานะกรรมา  
ธิการการทหาร ส่วนข้อวิจารณ์ว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องกับ  
ได้รับผลประโยชน์จากบริษัทขายเครื่องตรวจ  
วัตถุระเบิดของสหรัฐฯ ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง  
ไม่เคยมีผลประโยชน์ใดกับบริษัท ไม่ได้รู้จักเป็น  
การส่วนตัว เพิ่งเจอเจ้าหน้าที่บริษัทดังกล่าวครั้งแรก  
เมื่อวันที่ 30 ต.ค. พร้อมการแถลงข่าว หากสภาฯ  
จะซื้อเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดจากบริษัทดังกล่าว  
จริง ต้องมีระบบจัดซื้อจัดจ้างที่ตรวจสอบได้อยู่แล้ว  
**“ชวน” ว่าตามผิดถูก สภาเป็นตัวอย่าง ปชช.**  
นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ กล่าวว่า  
ยินดีหากนายมงคลกิตติจะเข้ามาพบ แต่ตอนนี้ยัง  
ไม่ได้มา และยังไม่ว่านายมงคลกิตติจะมาเข้าพบ  
เรื่องอะไร แต่หากเป็นเรื่องวันที่ 30 ต.ค. ได้ให้

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายและเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลความ  
เรียบร้อยไปคู่ว่าการกระทำของนายมงคลกิตติผิด  
หรือไม่ ถ้าผิดก็ว่าไปตามผิด ทั้งนี้เคารพสมาชิก  
ทุกคน แต่อยากขอร้องให้ทุกคนอยู่ภายใต้ระเบียบ  
กฎหมาย สภาฯต้องเป็นตัวอย่าง เพราะเราเป็นฝ่าย  
นิติบัญญัติออกกฎหมายบังคับคนทั้งประเทศ ต้อง  
เป็นตัวอย่างการเคารพกฎหมายบ้านเมือง เป็น  
แบบอย่างให้ประชาชน เมื่อถามย้ำว่าจะต้องดำเนิน  
การต่อนายมงคลกิตติตามกฎหมายหรือไม่ นาย  
ชวนกล่าวว่า ขึ้นอยู่กับฝ่ายกฎหมายจะทำหน้าที่  
ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเรื่องราวเป็นอย่างไร เมื่อ  
ถามว่านายมงคลกิตติได้กล่าวขอโทษและบอกเป็น  
การรู้เท่าไม่ถึงการณ์ นายชวนไม่ได้ตอบคำถาม  
แล้วเดินออกจากวงสัมภาษณ์ไป

**“บักตู” บอกไม่ยุ่งให้สภาจัดการไป**  
เมื่อเวลา 10.10 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.  
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ ร.ม.ว.กลาโหม  
กล่าวถึงกรณีนายมงคลกิตติ โดยหัวเราะแล้วกล่าวว่า  
ทราบว่าเป็นประธานสภาฯส่งตรวจสอบแล้ว ต้องไปดู  
เจตนาว่าคืออะไร ยังไม่รู้เหมือนกัน จะถูกหรือผิด  
เป็นเรื่องทางกฎหมาย กฎระเบียบของรัฐสภาที่อยู่  
อาจมองคนละมุม นายมงคลกิตติอาจมองในแง่ของ  
ตัวอื่นอาจลืมดูข้อกำหนดและกฎระเบียบของสภาฯ  
หรือเปล่าตนไม่รู้ ต้องไปตัดสินกันเอาเองคงไม่ไป  
เกี่ยวข้องการรักษาความปลอดภัยคงไม่ต้องไปปรับ  
อะไรกันใหม่ มันคงไม่มีเหตุการณ์ซ้ำสองแบบนี้อีก  
ขึ้นอยู่กับคนที่นำเข้าไปอยากฝากไปถึงทุกคนไม่ว่า  
จะอยู่ที่ไหนหรือเป็นใคร ต้องคิดให้รอบคอบ เวลา  
ที่จะทำอะไร อาจหวังดี หรือไม่หวังดี แต่ต้องมอง  
ด้วยว่ามันอาจกระทบกับอย่างอื่นด้วย ขออย่าให้  
เป็นเรื่องราวใหญ่โตอะไรเลย

**ถ้ามีข้อมูลโจรได้ขึ้น กทม.ให้บอก จนท.**  
เมื่อถามถึงที่กรณีนายมงคลกิตติระบุมีกกลุ่ม  
ผู้ก่อเหตุจากภาคใต้ขึ้นมาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
กว่า 100 คน พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ขอให้นาย  
มงคลกิตติแจ้งมาแล้วกันเรามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
มากมายดูแลอยู่ การไปพูดเช่นนี้หากไม่ใช่ข้อมูล  
ที่แท้จริงจะมีปัญหาพูดแบบนี้จะได้ประโยชน์อะไร  
สิ่งต่างๆและข้อมูลแบบนี้ควรให้เป็นหน้าที่ของหน่วย  
งานด้านความมั่นคงดูแลทั้งในส่วนกองอำนวยการ  
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

ถ้ามีข้อมูลขอให้มาแจ้งกับหน่วยงานความมั่นคง พุดคุยกันมาพุดออกสื่อแบบนี้จะได้เรื่องหรือไม่ สื่อเองไม่ควรนำเรื่องเหล่านี้ไปขยายความต่อ เพราะบางครั้งเป็นการพุดถามกันหรือเปล่าไม่รู้ ขอให้เตือนๆกันบ้าง จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ระบุว่าพอแล้วผู้สื่อข่าวพยายามถามต่อ นายกช ศัลปะทว่า “เหนื่อยแล้ว”

### “บักป้อม” โบาย ตร.สอบ “เต้ ทีเอ็นที”

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าเรื่องของนายมงคลกิตติ์เป็นเรื่องของตำรวจจะสอบสวน ต้องดูข้อกฎหมายด้วยว่ามีความผิดหรือไม่ จากนั้นตำรวจก็จะแถลงให้ทราบเอง เมื่อถามว่านายมงคลกิตติ์อ้างฝ่ายข่าวความมั่นคง ระบุพบมีผู้ก่อความไม่สงบจากพื้นที่ 8 จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมา กทม.เป็น 100 คน พล.อ.ประวิตรย้อนถามว่า “เขารู้เรื่องหรือ เรื่องภาคใต้ ผมเป็นคนทำอยู่” ผู้สื่อข่าวถามถึงการดูแลความเรียบร้อย การประชุมผู้นำอาเซียนในเดือน พ.ย. พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า เราดูแลความเรียบร้อยได้แน่นอน

### อนค.ประณาม “ส.ส.เต้” ทำแตกตื่น

นายชาติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี ส.ส.กทม. พรรคอนาคตใหม่ แถลงว่า ขอบประณามนายมงคลกิตติ์ที่สร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชนเพราะการนำในโทรเจเนนงที่เป็นสารประกอบผลิตรระเบิดและเป็นวัตถุต้องห้ามเข้ามาในรัฐสภาเป็นสิ่งไม่สมควรอย่างยิ่งถือเป็นการกระทำที่ถือการสร้างความแตกตื่นให้ตัวเอง ไม่คำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับเรื่องความมั่นคงและความเชื่อมั่นในเรื่องต่างๆต่อประเทศ

### ยื่นถาม มทท.4 ปม 100 โจรใต้เข้ากรุง

นายณัฐชนน ศรีก่อเกื้อ ส.ส.สงขลา พรรคภูมิใจไทย กล่าวว่ากรณีนายมงคลกิตติ์ดังกล่าวอ้างมีกลุ่มผู้ก่อการร้าย 100 คน เข้ามาในพื้นที่กรุงเทพฯ หากข้อมูลดังกล่าวอ้างเป็นจริงต้องขอขอบคุณแทนประชาชนในพื้นที่ แต่ถ้าไม่มีมูลความจริงต้องขอประณามนายมงคลกิตติ์ จะทำหนังสือถึง พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้รับผิดชอบโดยตรง ให้ตรวจสอบข้อมูลที่น่าสงสัยดังกล่าว

☆ มีต่อหน้า 16

### ‘เต้’ รับว่าผิด ☆ ต่อจากหน้า 15

อ้างว่าได้รับแจ้งผ่านหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ เป็นเรื่องจริงหรือไม่ การให้ข่าวเช่นนี้ทำให้เกิดผล

กระทบต่อหน่วยงานความมั่นคง การข่าว หน่วยข่าวกรอง ที่สำคัญขึ้นเติมประชาชนในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้มานานกว่า 15 ปี การจะพุดอะไร ควรนึกถึงประชาชนคนไทยในพื้นที่กว่า 2.5 ล้านคนด้วยเพราะเป็นเรื่องประบางอย่างยิ่ง

### บข.น.สอบอีโอดีนำสารบีมเข้าสภาฯ

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. กล่าวถึงกรณีเจ้าหน้าที่อีโอดีเข้าไปตรวจสารระเบิดในรัฐสภาประกอบการแถลงข่าวของนายมงคลกิตติ์ว่า เจ้าหน้าที่อีโอดีได้เข้าไปโดยมีนายทหารในกรม.การทหาร ประสานขอให้นำสารระเบิดเพื่อมาพิสูจน์ จึงนำสารดังกล่าวเข้าไปตามที่ตั้ง.ประสานมา ไม่คิดว่าจะนำมาเป็นประเด็นทางการเมืองอย่างที่เป็นการข่าว บข.น.ได้สั่งสืบสวนข้อเท็จจริงตามขั้นตอนว่า ในส่วนที่มีการประสานให้นำสารระเบิดเข้าไปในรัฐสภาทำได้หรือไม่อย่างไร ผ.บ.ตร. ไม่ได้สั่งการเป็นพิเศษ เป็นหน้าที่ ผ.บ.ข.น.ส่วนที่มีการสาธิตเครื่องตรวจเอกซเรย์ระเบิดที่โรงแรมพลาซ่าแอททินีและอิมแพคเมืองทองธานี สถานที่จัดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนไม่ได้เกี่ยวกับที่รัฐสภาแต่เป็นการตรวจสอบตามวงรอบสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้ามาร่วมประชุม

### ป.ป.ช.เรียก “เต้” แจงราคาพระเครื่อง

ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบทรัพย์สินนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไล ที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. โดยระบุมีรายการพระเครื่องชื่อดัง อาทิ พระกริ่งปวเรศทองคำมูลค่า 50 ล้านบาท พระร่วงหลังรางปืน จ.สุโขทัย มูลค่า 12 ล้านบาท พระสมเด็จโกเชอร์มูลค่า 30 ล้านบาท ถูกตั้งข้อสังเกตเป็นการตั้งราคาทรัพย์สินสูงเกินจริงนั้น ล่าสุด ป.ป.ช.ได้ส่งหนังสือถึงนายมงคลกิตติ์เชิญมาชี้แจงต่อสำนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน ป.ป.ช. ในวันที่ 7 พ.ย. เพื่อขอทราบถึงมูลค่าราคาพระเครื่องที่แท้จริง พร้อมให้นำพระเครื่องมาแสดงต่อ ป.ป.ช. ด้วย โดยสำนักตรวจสอบทรัพย์สินจะตรวจสอบว่ามีทรัพย์สินตามที่แจ้งมาจริงหรือไม่ ส่วนเรื่องมูลค่าจะต้องดูมีความน่าเชื่อมากน้อยเพียงใด หรือมีเจตนาแอบแฝงหรือไม่

### “บักตู” ไฟเขียว ลด.ท้องถิ่นปีหน้า

เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกชและ รมว.กลาโหม เป็นประธานพิธีมอบรางวัลองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 62 โดยนายกชกล่าวตอนหนึ่งว่า คำว่าบริหารจัดการที่ดีครอบคลุมหลายอย่าง ทั้งองค์กรบุคลากร แผนงานโครงการ รัฐบาลยืนยันจะมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นระยะ เนื่องจากคนให้ความสำคัญกับท้องถิ่น เราจะมีการเลือกตั้งในปีหน้า เมื่อทุกอย่างพร้อมค่อยมีการเลือกตั้ง รัฐบาลยืนยันว่าจะไม่ว่าใครจะเป็นหรือไม่เป็น แต่จะสนับสนุนเรื่องการทำงานให้ได้มากที่สุด คำนึงถึงความต้องการของพื้นที่และประชาชน นำเข้าสู่การพิจารณาเป็นขั้นเป็นตอน เข้าใจดีว่าส่วนกลางกำหนดลงไปเพียงฝ่ายเดียวมันทำไม่ได้มากนัก โลกวันนี้ต้องฟังความคิดเห็นประชาชนด้วย สัญญาว่ารัฐบาลนี้ยืนยันจะให้การสนับสนุนการทำงานของ อปท.อย่างเต็มที่ ให้เงินหน้าต่อไปได้เพื่อประเทศและประชาชนของเราหวังว่าอปท.ทุกแห่งจะพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว

### รอกกต.เคาะวัน-ไครมาเป็น รบ.ก็หมุน

จากนั้นเวลา 10.10 น. พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ถึงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นจะเริ่มจากส่วนใดก่อนว่า คณะกรรมการกำลังหารือกันอยู่ ดูกฎหมายดูความพร้อม วันหนึ่งไม่คิดชัดเจนไร ทำงานกันไป รัฐบาลมีแผนงานที่ชัดเจนงบประมาณกำลังออกมาจะเดินหน้าไปได้ส่วนใครจะเป็นไม่ เป็น ถ้าเรียกมันในหลักการว่าเรายึดแนวทางยุทธศาสตร์และแผนปฏิรูปของเรา ใครจะเป็นก็ได้ แต่ต้องเป็นคนตั้งใจมันตั้งใจ ในเมื่อได้รับความเห็นชอบของประชาชนมาแล้วต้องทำให้ดีที่สุด และการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ได้ขึ้นอยู่กับงบประมาณอย่างเดียว มีเรื่องอื่นด้วย ความพร้อมมีหลายมิติ ทั้งกฎหมายการเตรียมการเลือกตั้งที่ กต.ต้องกำหนดอีกครั้งแต่ถึงอย่างไรวันนี้ก็มีคนทำงานอยู่แล้ว เมื่อถามย้ำว่าจะจัดการเลือกตั้ง กทม. หรือ อบจ.ก่อน พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่ายังไม่ได้รับรายงานขึ้นมาหน่วยงานที่ดูแลต้องตัดสินใจ ไม่ใช่เรื่องที่น่ากชต้องตัดสินใจ เป็นเรื่องของท้องถิ่นเป็นการเลือกตั้งตามกฎหมายอยู่แล้ว

### ถึงเวลาตัดสินใจเองไม่ขัดข้องแจงกมธ.

เมื่อถามถึงกรณี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส พรรคเสรีรวมไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร จะทำหนังสือเชิญนายกชอีกครั้งให้ไปชี้แจงการเสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ขอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หลังกรม.ถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบว่า วันนี้พุดกันมาหลายทาง ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของฝ่ายกฎหมาย ส่วนตัวไม่มีข้อขัดข้องอะไร เพียงแต่

ต้องไปดูว่าประเด็นที่สอบถามและเรียกไปชี้แจงนั้น เป็นอย่างไร รวมทั้งได้มีหนังสือสอบถามไปอะไรที่ ข้างข้อกับของเดิมควรจะต้องหากันใหม่หรือไม่ ยังไม่ แน่ใจเหมือนกัน “ส่วนผมเองนั้นไม่มีปัญหาอะไร เมื่อถึงเวลาผมก็จะตัดสินใจของผมนเองได้อย่างเต็มที่ มา ตามกันทุกวันเลย เวลายังมีอยู่”

### เผยนายกฯ แคนาดา ดงคอกาเซีย

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวด้วยว่า ช่วงเช้าวันเดียวกัน นายจัสติน ทรูโด นายกรัฐมนตรีของแคนาดา มาพูดคุย กับตนระบุว่าคิดปัญหาภายในประเทศ ทำให้ไม่ สามารถเข้าร่วมประชุมอาเซียนซัมมิทที่ไทยเป็น เจ้าภาพได้ แต่จะมีผู้แทนมาร่วมประชุม แสดงให้ เห็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างเราและแคนาดา และแคนาดากับอาเซียน ส่วนการยกเลิกการประชุม เอเปกประจำปี 2019 ที่ประเทศชิลี ทางชิลีแจ้ง เข้ามาแล้ว มีการประท้วงและค่อนข้างมีความรุนแรง เกิดขึ้นด้วย จึงขอเลื่อนไปก่อน

พล.ต.อ.ฉัตรชัย ไชยบุรีดี คณะทำงานนายกฯ เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ได้แสดงความยินดีที่นาย จัสตินชนะเลือกตั้งเมื่อวันที่ 21 ต.ค. นายกรัฐมนตรี เสียใจที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ได้ มีภารกิจสำคัญจัดตั้งรัฐบาลใหม่ นายกฯ แคนาดา ยืนยันจะร่วมมือกับไทยส่งเสริมความสัมพันธ์ด้าน ต่างๆ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเศรษฐกิจการค้า การลงทุน ตอนท้ายนายกฯ กล่าวถึงความประสงค์ อยากรให้แคนาดาพิจารณาความร่วมมือในรูปแบบ Thailand+1 ตลอดจนความร่วมมือระดับอนุ- ภูมิภาคมากขึ้น

### “บิกตู” ถวายกฐินหลวงวัดพระราม 9

ต่อมาเมื่อเวลา 18.30 น. ที่วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง กทม. พล.อ.ประยุทธ์ เดินทางไปเป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2562 โดยมีคณะ รัฐมนตรี (ครม.) หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและ ประชาชนเข้าร่วม โดยนายกฯ ได้ถวายความเคารพ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วนำผ้าพระกฐินพระราชทานเข้าสู่พระอุโบสถ วางบนพานแว่นฟ้า พร้อมถวายเครื่องบริวารกฐิน ทั้งนี้ ยอดเงินถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนัก นายกรัฐมนตรี เป็นจำนวน 6,047,842 บาท

### “นิพิฏฐ์” ตึง กมธ. จะติดคุกก่อนเรียกนายกฯ

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรค ประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อ “ระวักรมการ จะติดคุกเสียเอง” ใจความว่ามีวิวาทะระหว่าง

กรรมาธิการ ป.ป.ช. ของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมีย- เวสว่าหากเชิญ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รว.ก.ลาใหม่มาชี้แจงแล้วนายกฯ ไม่มาตามมาตรา 18 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือนปรับไม่เกิน 5,000 บาท แต่ กมธ. คงอ่าน พ.ร.บ. คำสั่งเรียกของคณะ กมธ. ของสภาฯ และวุฒิสภา พ.ศ. 2554 ไม่ครบ ในมาตรา 12 ของ พ.ร.บ. นี้ระบุโทษของกรรมาธิการ เอาไว้ว่า หาก กมธ. ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เช่น แกล้งเชิญเขาไปไม่มีเหตุผลมีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 20,000 บาทหรือ ทั้งจำทั้งปรับกฎหมายลงโทษ กมธ. ที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบไว้หนักกว่าโทษผู้ไม่มาชี้แจงโดยไม่มี เหตุผลเสียอีก ดูเหตุผลการเชิญนายกฯ มาชี้แจงแล้ว ยังไม่มีเหตุผลและน้ำหนักเพียงพอหากว่ากันจริงๆ ตนว่ารายการนี้กรรมาธิการจะติดคุกเสียก่อนละมัง?

### ปลัดกท.-เสธ.3 เหล่าทัพพบกมธ.ทหาร

เมื่อเวลา 10.00 น. ที่อาคารรัฐสภา พล.อ. สมชาย วิจารณ์วงศ์ เป็นประธานการประชุมคณะ กรรมาธิการทหาร สมาชิกวุฒิสภา จากนั้นเวลา 14.45 น. นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้า พรรคไทยศรีวิไลย์ ในฐานะโฆษก กมธ.ทหารเปิดเผย ว่า พล.อ.ฉัตร อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมเสนาธิการของ 3 เหล่าทัพ มาชี้แจง กมธ.แทน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รว.ก.ลาใหม่ ถึงการใช้งบฯ ของกระทรวงกลาโหม โดยเฉพาะการ จัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์และการซ่อมบำรุง ที่ประชุม พอใจภาพรวมการชี้แจง ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ ย้ำว่า กองทัพมีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชน ทั้งยามสงบและศึกสงคราม พร้อมทั้งยืนยันว่าจะ ใช้งบฯ อย่างเหมาะสม ไม่มีการทุจริตแต่ยังมีกรรมา- ธิการบางคนจิตใจซุกถามเพิ่มเติม เพราะปลัดกระทรวง กลาโหมไม่ได้บอกรายละเอียดว่า จะจัดซื้อยุทโธปกรณ์ อะไรอย่างไรบ้าง ให้เหตุผลว่าเป็นความลับด้าน ความมั่นคงจะขอไปชี้แจงใน กมธ. วิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. งบฯ ปี 63 ขณะที่เสนาธิการทหารทั้ง 3 เหล่าทัพต่างยืนยันลักษณะเดียวกัน ที่ประชุมถือว่า ได้รับทราบรายละเอียดพอสมควรแล้วเห็นว่า ส.ส. แปรญัตติปรับลดงบฯ ในร่าง พ.ร.บ. งบฯ ปี 63 ได้ อยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องเชิญ พล.อ.ประยุทธ์ รวมถึง ผู้บัญชาการเหล่าทัพต้องมาชี้แจงด้วยตนเองอีก

### เชิงกองทัพปิดปากอ้างความมั่นคง

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส. นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย ในฐานะที่ปรึกษา กมธ.ทหาร กล่าวว่า ที่ประชุม กมธ.ทหาร ได้เชิญปลัดกระทรวงกลาโหม

และเสนาธิการเหล่าทัพมาชี้แจงข้อสงสัยกรณีงบฯ กระทรวงกลาโหม 238,000 ล้านบาทในร่าง พ.ร.บ. งบฯ ปี 63 หลายรายการไม่ได้แจกแจงรายละเอียด การใช้งบฯ โดยเฉพาะงบฯ จัดซื้ออาวุธ งบฯ ปรับปรุง สมรรถนะกองทัพที่เขียนแค่บรรทัดเดียว แต่จาก การสอบถามเสนาธิการทุกเหล่าทัพที่มาชี้แจงต่าง ไม่ยอมชี้แจงให้ กมธ.ทหารรับทราบเหมือนมีสัญญาณ บอกมาว่าไม่ให้พูด บอกเพียงสั้นๆ เป็นเรื่องความ มั่นคง จะไปชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ต่อคณะกรรมาธิการ พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบฯ ปี 63 เท่านั้น ทั้งที่ความ จริงแล้ว กมธ.ทหารมีสิทธิรับรู้ข้อมูล ดังนั้น กมธ. ทหารจึงแทบไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยในการเชิญกองทัพ มาชี้แจงในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ตนจะนำเรื่องงบ กองทัพไปแปรญัตติอภิปรายในร่าง พ.ร.บ. งบฯ ประมาณ 2 ต่อไป

### กมธ.จัดตั้ง 5 อนุ กมธ. หันเกลี้ยงบฯ

นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส. นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะโฆษกกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบฯ ปี 63 แถลงว่า กมธ. พิจารณางบฯ กระทรวงพาณิชย์เสร็จแล้ว ตั้งชื่อองคต ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (ศ.ส.ป.) ขอรับจัดสรร 252,138,900 บาท ว่ามีเป้าหมาย ส่งเสริมกิจกรรมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ผ่านช่องทางจำหน่ายสินค้าของ ศ.ส.ป. 190,590,000 บาท มีผลประโยชน์ต่ำกว่างบฯ ที่ได้รับหรือไม่ แผนบูรณาการ ศ.ส.ป. 14 โครงการ ทุกโครงการ ขอรับจัดสรรงบฯ เท่ากันหมด โครงการละ 979,200 บาท เป็นโครงการฝึกอบรมที่โอนเปลี่ยนแปลงไป ใช้จ่ายโครงการอื่นได้ กมธ. ยังไม่มีพิจารณาปรับ เกลี้ยจะรอกคณะอนุ กมธ. ที่จะตั้งขึ้น 5 ชุดในสัปดาห์ หน้า คือ 1.คณะอนุ กมธ.ฝึกอบรมสัมมนา ประชา- สัมพันธ์ 2.คณะอนุ กมธ. ครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง และวัสดุสาทัก 3.คณะอนุ กมธ. ท้องถิ่นจังหวัดหรือ กลุ่มจังหวัด 4.คณะอนุ กมธ. การศึกษาและทุนหมุนเวียน การศึกษา 5.คณะอนุ กมธ. แผนงานบูรณาการด้าน ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายังจังหวัดชายแดนภาคใต้

### พท.โต้หั่นงบฯ ไม่เกี่ยวผู้นำเป็นใคร

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รว.ก.ลาใหม่ ระบุให้ ผบ.เหล่าทัพเตรียมชี้แจง งบฯ เพราะอาจโดนหนักเพราะนายกฯ มาจากทหาร ว่านายกฯ เข้าใจผิดหรือสื่อสารไม่ครบ การตรวจสอบ ปรับลดงบฯ หนักหรือไม่หนัก ไม่ได้มาจากมีนายกฯ เป็นทหารหรือพลเรือนแต่ต้องตรวจสอบการจัดสรร ให้เหมาะสม เมื่อต่อการเสริมศักยภาพการแข่งขัน ของประเทศ งบฯ กระทรวงกลาโหมหรือกองทัพสูง มาตลอด จัดสรรแบบขาดเป้าหมายหรือยุทธศาสตร์ ชิงรุก เพื่อรับมือกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก



และสงครามการค้า ยังคงวนเวียนอยู่กับการสร้างความเข้มแข็งของกองทัพ มากกว่าการเอาตัวรอดทางเศรษฐกิจ

## เขี้ย "ทรมาน" เมินสัมพันธัมะกันย่ำแย่

น.ส.สรันนที อรรถนพพร ส.ส.ขอนแก่น รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ปฏิเสธคำเชิญเข้าร่วมอาเซียนซัมมิตที่ไทยเป็นเจ้าภาพเป็นการใช้ไม่แข็ง ทักท้วงความสัมพันธ์ไทยกับสหรัฐฯ รวมถึงการระงับจีเอสพีสินค้าไทยเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าสหรัฐฯ ไม่ได้ให้น้ำหนักกับไทยเหมือนเคย แม้เกิดจากหลายปัจจัย แต่อาจมาจากจุดยืนด้านการต่างประเทศที่ดูเหมือนรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ให้ความสำคัญกับจีนเป็นพิเศษ โดยไม่มีแนวทางรองรับผลกระทบที่จะตามมาเป็นระลอกจากการแข่งขันอำนาจ 2 ขั้วมหาอำนาจ

## "สมคิด" รัวใส่หมดยุคใช้บขมั่วซ้ำ

นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย รองประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า พรรคร่วมรัฐบาลใช้วิธีการพวกมากลากไปเสนอกฎหมายหรือญัตติไม่ให้ความสำคัญกับการทักท้วงของฝ่ายค้าน ใช้อำนาจจนคิดเป็นนิสัยไม่ฟังเสียงใคร ทั้งที่เสียงปรี่มน้ำ หลายโครงการซ้ำซ้อน เปลืองเงินภาษีโดยใช่เหตุ บขข.ไขมันส่วนเกิน กมธ.งบฯชี้กฝ่ายค้านตรวจสอบปรับลดนำส่วนเกินเอาไปให้ส่วนที่จำเป็น จากเดิม พล.อ.ประยุทธ์ใช้บขอย่างไรก็ได้ อยากรู้ก็ซื้อรถดี เครื่องบิน เรือดำน้ำ สมัยนี้มี ส.ส.คงทำตามใจตัวเองมั่วเอาภาษีไปใช้เหมือนที่ผ่านมากงไม่ได้

## "พิชัย" ชี้ถูกปิดปากวิจารณ์ สก.แย้

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขอบคุณสำนักงานอัยการที่มีคำสั่งไม่ให้ฟ้องคดีแสดงความเห็นเกี่ยวกับปกปิดนิตยสารไทม์และการดูต.ส.ศ. 4.0 เชื่อแต่แรกว่าไม่ผิด เพราะแสดงความเห็นอย่างบริสุทธิ์ใจ ไม่ได้กล่าวถึง คสช.หวังว่า คสช.จะเห็นด้วยกับสำนักงานอัยการและยุติเรื่องนี้เพื่อจะได้ไม่ตอกย้ำการใช้กระบวนการยุติธรรมเกินขอบเขตแล้วแต่ผู้เห็นต่าง เรื่องดังกล่าวเป็นความพยายามจะปิดปากคนไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์เศรษฐกิจที่ย่ำแย่จากความล้มเหลวในการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาล ทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวระดับต่ำมาตลอด 5 ปีกว่า ตรงข้ามกับสิ่งที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รรมว.กลาโหม พยายามแก้ตัวว่าการที่สหรัฐฯ ตัดจีเอสพีไทยเพราะเราโตแล้ว นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ ออกมาพูดเสริมว่าไทยควรถูกตัดจีเอสพีมานานแล้วเพราะไทยพัฒนาแล้ว เป็นการแก้ตัวแบบมั่วๆเพื่อเอาตัวรอด

ทั้งที่เป็นความเสียหายของประเทศ โดยไม่พูดถึงสาเหตุที่แท้จริง จะยิ่งทำให้สถานการณ์ย่ำแย่ไปกว่าเดิม

## "วันนอร์" ฟุ้งชนอำนาจนิยมเผด็จการ

ที่โรงแรมซีเอส ปัตตานี จ.ปัตตานี เมื่อเวลา 09.30 น. พรรคประชาธิปัตย์ จัดงานครบรอบ 1 ปี วันสถาปนาพรรคประชาธิปัตย์ มีแกนนำพรรคและสมาชิกพรรคเข้าร่วมจำนวนมาก โดยนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า พรรคประชาธิปัตย์รักประชาธิปไตย เคารพกติกาและประสงค์จะอยู่ร่วมกันแบบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเชื่อว่าประชาธิปไตยจะนำมาซึ่งสันติ มีผู้นำทางการเมืองที่มีจิตสำนึกเข้าใจวัฒนธรรมของความเป็นประชาธิปไตย ต้องไม่คิดว่าแผ่นดินนี้เป็นของคนเพียงคนเดียว กลุ่มเดียว หรือคิดเพียงแค่ประชาชนเป็นลูกจ้างและผู้พลอยอาศัย ทำทุกอย่างตามอำเภอใจ ไม่แยแสต่อความรู้สึกของผู้อื่น

## हतुผู้นำปชต.มีคค้ำจริยธรรมอำพราง

นายวันมูหะมัดนอร์กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมามีปรากฏการณ์ที่น่าหดหู่ ประการ คือก่อนเลือกตั้ง พรรคการเมืองแบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือฝ่ายไม่เอา พล.อ.ประยุทธ์กับฝ่ายที่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯ แต่หลังเลือกตั้งมีพรรคที่เคยปฏิเสธลงมติสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯโดยไม่บอกเหตุผลต่อประชาชนเป็นปรากฏการณ์ไร้สัจจะและบกพร่องทางจริยธรรม เมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ได้รับโปรดเกล้าฯเป็นนายกฯได้กล่าวคำถวายสัตย์ฯ ไม่ครบถ้วนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด มีคนทักท้วงกลับไม่แยแสไม่สนใจ การประพฤติตนของ พล.อ.ประยุทธ์ถือเป็นประชาธิปไตยนอกรัฐธรรมนูญ ผู้นำไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายและประการที่ 3 พล.อ.ประยุทธ์เป็นผู้นำที่มีลักษณะปกปิดซ่อนเร้นเลื่อนลอย ไม่มีความชัดเจนเรื่องคุณสมบัติว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและยังแถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยไม่แสดงที่มาของงบประมาณและมักแสดงอารมณ์เพื่อกลบเกลื่อนเบี่ยงเบนประเด็น เลี่ยงความจริงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าประชาธิปไตยมีคค้ำจริยธรรมอำพราง

## อึดทหารกลันแกล้งจับกุม ม.116

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวอีกว่า ยังมี

เหตุการณ์ที่ไม่สมควรเกิดขึ้นคือการแจ้งความดำเนินคดีกับพรรคการเมืองที่จัดกิจกรรมพบประชาชน ข้าราชการแรงงานตามกฎหมายอาญามาตรา 6 พรรคไม่ต้องการให้จบหรือลงเอยเหมือนกับนายหะยีสุหลง นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยชาวปัตตานี ที่ถูกขู่กล่าวหาเป็นกบฏจากที่เรียกร้องความเสมอภาค เสรีภาพทางศาสนาและการศึกษา ถูกเรียกไปชี้แจงหลายครั้ง ไปพร้อมผู้ติดตาม 60 ปีแล้วยังหาศพไม่พบ เหตุการณ์วันที่ 28 ก.ย. 62 ทำให้ประชาชนที่สนับสนุนพรรคฝ่ายค้านตกใจกลัว แต่ฝ่ายค้าน 7 พรรคมีจุดยืนพร้อมแจ้งความดำเนินคดีเจ้าหน้าที่รัฐฐานแจ้งความเท็จ ในฐานะเจ้าบ้านอับอายที่เพื่อนฝ่ายประชาธิปไตยมาเยี่ยมบ้านได้รับข้อหาหรือคดีกลับไปเป็นของฝากแทนที่จะกลับไปบอกกับครอบครัวว่าสามจังหวัดได้น่าอยู่ คนน่ารัก

## "ทวิ" ปลุกปล้ำระบบใช้ปืนพื้นสังคม

ด้าน พ.ต.ท.ทวิ สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ แสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "1 ปี พรรคประชาธิปัตย์กับการสถาปนาประชาธิปไตยที่ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม" ตอนหนึ่งว่า พรรคประชาธิปัตย์มุ่งมั่นสร้างสันติสุขและความรัก ความสามัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ปัจจุบันมีความแตกแยกในพื้นที่ต่างๆ สิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้ความสามัคคีปรองดอง ทุกคนต้องใจกว้าง และมุ่งมั่นสร้างความเท่าเทียมกันในระบอบประชาธิปไตย ใช้สันติวิธี และต้องพร้อมใจกันยุติหรือลดล้างระบอบเผด็จการที่ใช้ "ปืน" สัญลักษณ์ของกรรไกรกำลังให้หมดสิ้นจากสังคมไทย

## พช.จวก รบ.แหล่งผลิตข้าวปลอม

น.ส.เกศปริยา แก้วแสนเมือง โฆษกพรรคเพื่อชาติกล่าวว่า คนในรัฐบาลอย่าให้ชาวประชาชนคิดว่าเป็นแหล่งข้าวปลอมเอง 2 วันที่ผ่านมาทั้งนายกฯ รองนายกฯ ฝ่ายเศรษฐกิจพูดเรื่องถูกสหรัฐฯ ตัดสิทธิจีเอสพี เพราะเศรษฐกิจโตขึ้นเป็นเรื่องน่าภูมิใจ พุดซ้อเท็จจริงไม่หมดเข้าข่ายข้าวปลอม ผู้บริหารประเทศต้องพูดให้ครบทุกด้านทั้งดีและไม่ดี บอกวิธีแก้ปัญหาไม่ใช่พูดแก้ตัวปิดความผิดพลาดให้ผ่านไป หากเศรษฐกิจเติบโตประชาชนทุกคนรู้ได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องให้โฆษกรัฐบาลหรือคนในคณะรัฐบาลออกมาบอกว่า "อย่าเชื่อข่าวลวงข้าวปลอมว่าเศรษฐกิจไม่ดี" ขณะนี้มีข่าวว่าตัวตายเพราะพิษเศรษฐกิจรายวัน มีการแจกเงินชิมช้อปใช้ กระตุ้นเศรษฐกิจ มีปริมาณคนจนเพิ่มยอดค้าขายลดลงสินค้าเกษตรราคาตกต่ำ รายได้ไม่พอรายจ่าย ประชาชนรับรู้ได้เอง การมาบอกประชาชนอย่าเชื่อข่าวปลอมว่าเศรษฐกิจไม่ดี คือข่าวปลอมหรือข่าวเท็จจาก

ภาครัฐในสายตาประชาชน

**"ฐนภัทร" รับผิดชอบซ้ำอดีตกว่าโนเนม**

พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี พรรคอนาคตใหม่ ใน 3 ส.ส.ที่โหวตสวนมติพรรคอนาคตใหม่ เห็นชอบ พ.ร.ก.โอนอัตรากำลังพลฯฯ ได้ชี้แจงเหตุผลต่อคณะกรรมการสอบสวนจริยธรรมของพรรคไปแล้ว คงต้องรอดพิพากษาโทษ นอกราชการโดยดี บางเรื่องรู้สึกไม่สบายใจที่มีบางคนในพรรคบอกว่า ส.ส.เขตหลายคนได้รับเลือกมาจากกระแสพรรค ยืนยันว่าอายุ 38 ปีก่อนหน้าเลือกตั้งทำงานการเมืองในพื้นที่มาตลอด มีสาเหตุอื่นๆที่เอื้อให้พรรคได้คะแนน เชื่อว่ามี ส.ส.ที่ทำงานการเมืองลักษณะเดียวกันมาก่อนเช่นกัน ไม่ใช่โนเนมมาพอเพียงแบบนั้น บางครั้งไม่สบายใจได้อธิบายความอึดอัดนี้ไปแล้ว ไม่มีปัญหาหากพรรคจะมีมติขยับออก ที่ตัดสินใจทำไปมาจากความต้องการที่ชี้แจงก่อนโหวตไปแล้ว บางเรื่องที่เกิดขึ้นหรืออุดมการณ์บางอย่างทำให้ตนไม่สบายใจบ้างจากการตัดสินใจบางอย่างต้องหันมามองตัวเองให้มากขึ้น แต่แน่นอนที่สุดคือจะให้ความสำคัญกับประชาชนในพื้นที่ที่เป็นอันดับแรก

**ร้อง กกต. สอบ "พิเชษฐ" โอนเงินล้าน**

เมื่อเวลา 10.30 น. ที่สำนักงาน กกต. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ายื่นคำร้องต่อ กกต.ขอให้ตรวจสอบนายพิเชษฐ สติธราชวด หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายศรีสุวรรณระบุว่าพบหลักฐานสลิปการโอนเงินวันที่ 1 เม.ย.62 จำนวน 1 ล้านบาทผ่านระบบบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสะพานใหม่ดอนเมือง ไปยังบัญชีออมทรัพย์ของนายพิเชษฐ เรื่องถือผลสลาก หัวหน้าพรรคไพทักษ์ธรรมเป็นช่วงที่พรรคขนาดเล็กประชุมเพื่อพิจารณาจะร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ โดยได้รับหลักฐานการโอนเงินดังกล่าวจากนายชัชวาท ตรีกรอง อดีตรองหัวหน้าพรรคและรักษาการเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ที่มาขอความช่วยเหลือเรื่องคดีความเห็นว่าผิดปกติก หากให้เพื่อประโยชน์ในการจัดตั้งรัฐบาลจะเข้าข่ายเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง มีโทษทั้งผู้ให้และผู้รับ ฝ่ายผู้รับอาจขึ้นต้องถูกยุบพรรค ถ้าให้เป็นการส่วนตัวต้องมีหลักฐานสัญญาการกู้ยืม กกต.ต้องตรวจสอบ แต่มีข้อสงสัยว่าหลังการเลือกตั้งที่ทราบว่าพรรคใหม่มี ส.ส.ในสังกัดเท่าใดแล้วมีพรรคเล็กที่กล่าวได้ว่าได้ ส.ส.รวม 11 พรรคการเมือง จากนั้นวันที่ 13 พ.ค.62 มีการประชุมของ 11 พรรคเล็กลงสัตยาบันว่าจะสนับสนุน พ.ล.อ.ประยุทธ์ เป็น นายกรัฐมนตรี โอนเงินเกิดขึ้นช่วงเวลาใกล้เหตุการณ์นี้

**"พิเชษฐ" ขำๆยิ้มเงิน "เสียหมา" ใช้น้อย**

นายพิเชษฐ เรื่องถือผลสลาก หัวหน้าพรรคไพทักษ์ธรรมกล่าวว่า นายพิเชษฐ โอนเงิน 1 ล้านบาทให้จริง แต่เป็นเงินที่ตนขอยืมมาทำธุรกิจตลาดที่จ.สระบุรี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รามช.เกษตรฯ เพิ่งมาเปิด สนทนากับนายพิเชษฐมานานแล้ว เคยยืมเงินหลายครั้งตั้งแต่ 2 แสนถึงล้านบาท นายพิเชษฐ โทษที่พินิจมาคุยเมื่อวันที่ 30 ต.ค. บอกว่ามาจากปัญหาความขัดแย้งเก่าในพรรค มีคนเอาข้อมูลไปให้นายศรีสุวรรณกลับมาเล่นงานนายพิเชษฐ หลังโอนมาแล้ว 20 วันได้นำเงินสดไปคืนแล้ว มีไลน์พูดคุยการคืนเงินเป็นหลักฐานไม่กังวล แต่นำข่าวขึ้นมากกว่าที่มีการบอกว่าเป็นคำมัดจำเข้าร่วมรัฐบาล ถ้าจะมัดจำหรือต่อรองคงไม่ใช่แค่ล้านเดียวหรอก ไม่เอาหรอกแค่ล้านเดียว

**ลด.นครปฐมไม่กระทบปาร์ตี้ลิสต์**

เมื่อเวลา 13.20 น. สำนักงาน กกต. ออกเอกสารเผยแพร่กรณีปรากฏเป็นข่าวว่า ต้องมีการคำนวณจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ หลังประกาศผลเลือกตั้งเขต 5 ส.ส.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 หรือไม่ว่าการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 5 จังหวัดนครปฐม เป็นการเลือกตั้ง เนื่องจากมีการลาออกจากรายชื่อตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 94 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มาตรา 131 ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อภายหลังวันเลือกตั้ง ส.ส.อันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ระบุว่าหากการเลือกตั้ง ส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่างลง ไม่ใช่เหตุจากการเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ไม่ต้องคำนวณใหม่และการเลือกตั้ง ส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่างไม่ว่าด้วยเหตุใด หลังพ้นเวลา 1 ปี นับแต่วันเลือกตั้งทั่วไปก็ไม่ต้องคำนวณ ส.ส.ที่แต่ละพรรคพึงมีใหม่ ด้วยข้อกฎหมายดังกล่าวจึงไม่เป็นเหตุให้มีการคำนวณแบบบัญชีรายชื่อใหม่ และไม่มีผลกระทบกับการคำนวณ ส.ส.ที่แต่ละพรรคจะพึงมีแต่อย่างใด

**"บักตู" ยกสตรีคอมมานโดในบ้าน**

เมื่อเวลา 17.00 น. ที่โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ พ.ล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พล.อ.กมล ไชยเดช จันทรีโอชา นายกกฯ และ ร.ว.กมล ไชยเดช ในฐานะประธานอาเซียนเป็นประธาน กล่าวปิดประชุมสุดยอดผู้นำสตรีนักบริหาร "การกำหนดทิศทางธุรกิจสตรีก้าวล้ำ สหัสวรรษ 4.0" ตามที่เครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนจัดการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีนักบริหาร เครือข่ายผู้ประกอบการอาเซียน 2019 โดย พล.อ.ประยุทธ์กล่าวตอนหนึ่งว่า รัฐสภาที่ได้เดินทางมาวันนี้ เห็นบ้านเมืองสงบสุข มี

นักท่องเที่ยวจำนวนมาก สถานการณ์บ้านเมืองดี ทุกอย่างสงบเรียบร้อยก็เป็นอย่างนี้ สตรีทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ไม่ต้องกังวลอะไร ท่านเป็นฮีโร่ประจำบ้าน อยู่แล้วเป็นคอมมานโดในบ้าน ไทยกำหนดนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคมผ่านยุทธศาสตร์พัฒนาสตรี พ.ศ.2560-2564 รวมถึงส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน สำหรับผู้ประกอบการ มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งผลให้ประเทศไทยมีสัดส่วนธุรกิจที่มีสตรีเป็นเจ้าของถึงร้อยละ 25.2 จัดอยู่ในอันดับ 25 ของโลก ขอเรียกร้องให้ฝ่ายชายส่งเสริม สนับสนุนบทบาทของสตรีให้มีความเสมอภาค ให้พลังสตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน

☆ มีต่อหน้า 19

**'แต่' รับว่าผิด ☆ ต่อจากหน้า 16**

**เลื่อนตัดสินคดี "ไวพจน์" ร่วมล้มล้มล้ม**

ที่ศาลจังหวัดพิบูลย์คีรี ได้นัดอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา คดีแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) นำกลุ่มคนเสื้อแดงบุกล้มการประชุมอาเซียนที่โรงแรมรอยัล คลิฟปีชีร์ริอร์ท เมืองพัทยา เมื่อวันที่ 11 เม.ย.52 ที่พนักงานอัยการจังหวัดพิบูลย์คีรี โจทก์ยื่นฟ้องนายอภิสิทธิ์ พงศ์เรืองรอง นายเนพร นามชัยโชติ พ.ต.ท.ไวพจน์ อารณรัตน์ นายสมณุศล พรหมภา นายนิสิตสินธุไพร นายสำเร็จ ประจำเรือ นายศักดิ์ นพสิทธิ์ นายสิงห์ทอง บัวชุม นายธนภุต หรือวันชนะ ชะเอมน้อย หรือเกิดดี นายวรชัย เหมะ นายแพทย์ ปั่นเกิด นายวัลลภ ชังตรง และนายพิเชฐ สุขจินดาทอง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้จำคุกจำเลย 12 คน 4 ปี ไม่รอลงอาญา โดยวันนี้ พ.ต.ท.ไวพจน์ นายสำเร็จและนายวรชัยมารายงานและได้ยื่นคำร้องขอถอนคำให้การจากปฏิเสธเป็นขอรับสารภาพ และยื่นคำร้องประกอบขอให้ศาลลงโทษเบาเพราะไม่ได้รับหมายศาลครั้งแรกเพื่อให้อินิจฉัยบทลงโทษใหม่ ศาลจังหวัดพิบูลย์คีรีจึงส่งคำร้องไปยังศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย ต่อมานายณัฐพล ปัญญาสูงทนายความ เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดพิบูลย์คีรีแจ้งว่าเลื่อนการอ่านคำพิพากษาไปเป็นวันที่ 8 ธ.ค.62 เวลา 10.00 น.

# กมธ.ตั้ง5อนุฯปรับแก้เสียงบ63

## เผยผลซ้ำแหล่งบกองทัพ ไร้คำชี้แจงจัดซื้ออาวุธ

**กรุงเทพธุรกิจ ● กมธ.งบ'63 พิจารณา**  
ก.พาณิชย์ฯ เสร็จเป็นกระทรวงแรก เตรียม  
ตั้ง 5 อนุ.ปรับแก้เสียงบ ด้าน "วันนอร์"  
ส่ายหน้าคำชี้แจง ก.พาณิชย์ฯ ฟังไม่ขึ้น ไม่  
ตรงเนื้อหา ขณะที่การประชุม กมธ.ทหาร  
งดเปิดรายละเอียดการจัดซื้ออาวุธ ซึ่งเป็น  
เรื่องความมั่นคง

ที่รัฐสภา เกียกกาย วานนี้(31 ต.ค.)  
นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช  
พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะโฆษกคณะกมธ.  
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้  
แถลงว่า ขณะนี้ กมธ.งบประมาณ 2563 ได้  
พิจารณาในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ จำนวน  
12 หน่วยงาน 1 กองทุน เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
เป็นกระทรวงแรก และกำลังพิจารณาในส่วน  
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
และหน่วยงานในกำกับ

ทั้งนี้ในส่วนของก.พาณิชย์ฯ ได้ตั้งข้อ  
สังเกตถึงการอนุมัติงบประมาณให้กับ ศูนย์  
ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การ  
มหาชน) ที่ผลประโยชน์การดำเนินงานไม่สะท้อนเป้า  
หมายและการอนุมัติงบประมาณของสำนัก  
งบประมาณให้กับองค์การมหาชน ควรมี  
กรอบการอนุมัติหรือหลักเกณฑ์ให้ชัดเจน

โดยในสัปดาห์หน้าจะมีการตั้งคณะอนุ  
กรรมการฯ ขึ้นมาช่วยพิจารณา 5 คณะ  
ประกอบด้วย 1.คณะอนุกรรมการฝึก  
อบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา  
บริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา การวิจัยและถ่ายทอด  
เทคโนโลยี ค่าเช่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป  
ราชการต่างประเทศ งบดำเนินงาน งบเงิน  
อุดหนุนงบรายจ่ายอื่น องค์การมหาชน

หน่วยงานในกำกับ และทุนหมุนเวียน 2.คณะ  
อนุกรรมการการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง  
และรัฐวิสาหกิจ

3.คณะอนุกรรมการท้องถิ่นจังหวัด  
หรือกลุ่มจังหวัด (ยกเว้นในกลุ่ม 5 จังหวัด  
ชายแดนภาคใต้) และองค์การบริหารส่วน  
จังหวัด (ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้) 4.คณะอนุ  
กรรมการด้านการศึกษา และทุนหมุนเวียน  
ด้านการศึกษา และ 5.คณะอนุกรรมการ  
แผนงานบูรณาการด้านขับเคลื่อนการแก้ไข  
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ อย่างไรก็ตาม  
ขณะนี้ยังเป็นเพียงการตั้งข้อสังเกต  
ยังไม่มีมีการปรับหรือเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ซึ่ง  
การปรับเสียงบนั้นจะอยู่ในชั้นของคณะ  
อนุกรรมการฯ

ขณะที่นายประเสริฐ จันทรรวงทอง  
ส.ส.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย ในฐานะ  
ที่ปรึกษาคณะกรรมการทหาร สภา  
ผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ในการประชุม กมธ.  
ทหาร วานนี้(31 ต.ค.) ได้เชิญปลัดกระทรวง  
กลาโหม และเสนาธิการเหล่าทัพต่างๆ มา  
ชี้แจงข้อสงสัยกรณีที่งบประมาณกระทรวง  
กลาโหม จำนวน 233,000 ล้านบาท ในร่าง  
พระราชบัญญัติ( พ.ร.บ.)งบประมาณราย  
จ่ายประจำปี 2563 ซึ่งหลายรายการไม่ได้  
แจกแจงรายละเอียดการใช้งบประมาณ  
โดยเฉพาะงบเกี่ยวกับการจัดซื้ออาวุธ และ  
งบการปรับปรุงสมรรถนะกองทัพ ที่เขียน  
แค่บรรทัดเดียว

แต่จากการที่ กมธ.ทหาร สอบถาม  
เสนาธิการเหล่าทัพที่มาชี้แจง ต่างไม่  
ยอมชี้แจงให้ กมธ.ทหาร รับทราบ เหมือน  
มีสัญญาณบอกมาว่าไม่ให้พูด บอกเพียง  
สั้นๆ ว่า เป็นเรื่องความมั่นคง และจะไป  
ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ต่อคณะกรรมการ  
พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย

ประจำปี 2563 เท่านั้น ทั้งที่ความจริงแล้ว  
กมธ.ทหาร มีสิทธิรับรู้ข้อมูล ดังนั้น กมธ.  
ทหาร จึงแทบไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยในการเชิญ  
กองทัพมาชี้แจงในครั้งนี้อย่างไรก็ตาม ตน  
จะนำเรื่องงบกองทัพไปแปรญัตติอภิปราย  
ในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย วาระ 2  
ต่อไป

ด้านนายวันมูหะมัด นอร์มหา หัวหน้า  
พรรคประชาชาติ(ปช.) กล่าวถึงการทำหน้าที่  
กมธ.งบฯ จากที่ได้ฟังกระทรวงพาณิชย์เข้า  
ชี้แจงในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ในภาพรวม  
มีการซักในประเด็นเป้าหมาย นโยบาย ซึ่ง  
ยังไม่ถึงเนื้อหา ไม่ตรงในการแก้ไขปัญหา  
ของประเทศ เพราะประชาชนวันนี้ต้องการ  
ให้ดูแลสวัสดิการ การศึกษาให้มาตรฐาน  
มากยิ่งขึ้น ซึ่งการตัดสินใจเป็นส่วนกลาง  
มากกว่าคนในพื้นที่ เช่น น้ำท่วม การช่วย  
เหลือทุกอย่างเข้าหมด และต้องชมเชยฝ่าย  
ค้านหลายคนที่เคยดูแลงบประมาณมาก่อน  
มีข้อมูลที่ชัดเจน และซักถามจนเจ้าหน้าที่  
ตอบไม่ได้ต้องส่งเอกสารตามมาก็หลัง

ส่วนนายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี  
พรรคเพื่อไทย ในฐานะรองประธาน  
คณะกรรมการประสานพรรคร่วมฝ่ายค้าน  
(วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงการใช้จ่ายงบ  
ประมาณของรัฐบาลว่า หลายโครงการซ้ำ  
ซ้อน เปลืองเงินภาษีของประชาชนโดยใช้  
เหตุงบประมาณที่เป็นไขมันส่วนเกิน กมธ.  
งบประมาณ ซักฝ่ายค้านก็มีการตรวจสอบ  
และปรับลดลง เพื่อนำงบประมาณส่วนเกิน  
เหล่านั้นเอาไปให้ส่วนที่จำเป็น จากเดิมที่  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
ใช้จ่ายงบประมาณอย่างไรก็ได้ ออกข้อ  
อาวุธก็ซื้อ ทั้งรถถัง เครื่องบิน เรือดำน้ำ แต่  
ในสมัยนี้มี ส.ส.คงทำตามใจตัวเองไม่ได้  
จะมามั่วเอาภาษีประชาชนไปใช้จ่ายตามใจ  
ผู้มีอำนาจเหมือนที่ผ่านมาคงไม่ได้

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/การเมือง

วันที่: ศุกร์ 1 พฤศจิกายน 2562

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10565

Col.Inch: 32.42 Ad Value: 35,662

หัวข้อข่าว: ข้าแหล่งงบ'พาณิชย์'7.5พันล้าน

หน้า: 3(บน)

PRValue (x3): 106,986

ศิลปิน: ชาว-ดำ

## ข้าแหล่งงบ'พาณิชย์'7.5พันล้าน

### กมธ.ข้อใจ-14โครงการตั้งวงเงินเท่ากันเป๊ะ

วันที่ 31 ต.ค. ที่รัฐสภา นายชัยชนะ เดชเดโช โฆษกกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แถลงว่า กมธ.พิจารณาเสร็จแล้ว 1 กระทรวง คือ กระทรวงพาณิชย์ซึ่งมี 12 หน่วยงาน 1 กองทุน งบประมาณทั้งหมด 7,553,120,800 บาท กมธ.ตั้งข้อสังเกตในส่วนของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. ที่ขอรับจัดสรรงบฯ 252,138,900 บาทว่าหน่วยงานมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมกิจกรรมการตลาดทั้งในและต่างประเทศผ่านการจำหน่ายสินค้าของ ศ.ศ.ป. จำนวน 190,590,000 บาท ซึ่งกรณีนี้จะถือว่าศ.ศ.ป.มีผลประกอบการต่ำกว่างบฯ ที่ได้รับจัดสรรหรือไม่ และการตั้งเป้าหมายดังกล่าวแสดงไม่ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการผลิตภายในประเทศใช้หรือไม่ นอกจากนี้ แผนบูรณาการของศ.ศ.ป.มี 14 โครงการ แต่ทั้ง 14 โครงการขอรับจัดสรรงบฯ เท่ากันทุกโครงการคือ 979,200 บาท ทั้งหมดเป็นรายการงบประมาณเกี่ยวกับการฝึกอบรม สามารถโอนเปลี่ยนแปลงไปใช้โครงการอื่นได้

ในส่วนสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นั้น กมธ.เห็นว่า ปัจจุบันผู้ซื้อมีความกังวลในอัญมณีที่ซื้อไปว่าอาจจะเป็นของปลอม ส่งผลให้จำนวนผู้ซื้อลดลง ดังนั้น หากมีการดำเนินการที่สามารถทำให้ตรวจสอบเลขอัญมณีได้ตลอด 24 ชั่วโมง จะทำให้ตลาดอัญมณีในประเทศไทยมีความคลั่งคลั่งเหมือนในอดีต

ทั้งนี้ภายในสัปดาห์หน้าจะตั้งคณะอนุกรรมการ 5 คณะ คือ 1.คณะอนุฯ ฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ 2.คณะอนุฯ ทรัพย์สิน ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และรัฐวิสาหกิจ 3.คณะอนุฯ ท้องถิ่นจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด (ยกเว้นกลุ่ม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้) และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ยกเว้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้) 4.คณะอนุฯ ด้านการศึกษา และทุนหมุนเวียนด้านการศึกษา และ 5.คณะอนุฯ แผนงานบูรณาการด้านขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

สตรี

# 21

กระเป๋าถือเภาถมเงิน  
ของขวัญคู่สมรสอาเซียน



# กระเป๋าถือเภาถมเงิน ของขวัญคู่สมรสอาเซียน



มหัศจรรย์แห่งของขวัญสะท้อนการผสมผสานแห่งอาเซียน รมช.วีรศักดิ์เปิดตัวกระเป๋าถือเภาถมเงิน เตรียมมอบเป็นที่ระลึกในงานประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพต้นเดือนพฤศจิกายนนี้

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์กล่าวว่า ในการจัดประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 2-4 พ.ย. 2562 รัฐบาลไทยจัดเตรียมของขวัญมอบเป็นที่ระลึกแก่ผู้นำอาเซียนและคู่สมรสหลายชิ้น หนึ่งในนั้นเป็นของขวัญซึ่งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

(องค์การ

มหาชน) หรือ SACICT

กวดสรรเพื่อมอบแก่คู่สมรสผู้นำอาเซียน ได้แก่ “กระเป๋าถือเภาถมเงิน” สร้างสรรค์โดยช่างฝีมือจากจังหวัดนครศรีธรรมราช นาง

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: บันเทิง/สตรี/สุขภาพ

วันที่: ศุกร์ 1 พฤศจิกายน 2562

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10565

หน้า: 17(บนขวา), 21

Col.Inch: 82.35

Ad Value: 127,642.50

PRValue (x3): 382,927.50

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: กระเป๋าถือเลียนแบบเงิน ของขวัญคู่สมรสอาเซียน



สุเจนจิต ทองสกล บุคคลที่ได้รับการเชิดชูจาก SACICT ให้เป็นครูช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2560 ประเภทเครื่องจักสานลิลิกา ร่วมกับ น.ส.นภารัตน์ ทองสกล บุตรสาวที่ได้รับการยกย่องเป็นทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2557 ถือเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจของผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทยภายใต้การส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์

“กระเป๋าถือเลียนแบบเงิน” ตัวกระเป๋าทำจาก “ลิลิกา” ไม้เลื้อยตระกูลเฟิร์น วัลพีช ชนิดหนึ่งที่ยืนเองพบบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย ลำต้นของลิลิกาเป็นเส้นขาว โดดเด่นเรื่องความเหนียว ทนทาน มีประวัติศาสตร์อยู่กับคนไทยมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นในการทำเครื่องจักสาน ขึ้นชื่อว่าเป็นงานที่ต้องอาศัยทักษะฝีมือ ความประณีต ความชำนาญ รวมถึง

ถึงความวิริยอุตสาหะในการจักสานลิลิกา จึงถือเป็นงานหัตถศิลป์ชั้นสูงของไทย คนไทยคุ้นเคยและประทับใจความงดงามของกระเป๋า ลิลิกาเป็นอย่างดี ผ่านกระเป๋าทรง ใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์

ชิ้นงาน “กระเป๋าถือเลียนแบบเงิน” เป็นงานทำมือทุกขั้นตอน สีสันตาลเหลืองสีเขียวยอ่อน เป็นสีธรรมชาติของลิลิกา ช่างฝีมือเชิงช่างชั้นสูงที่เป็นครูและคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นทายาทนำภูมิปัญญาการสานลวดลายในชื่อ “เมล็ดแดง” ลายโบราณที่สืบทอดกันมาจากความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นก่อนที่มีอาชีพเกษตรกรรมมาดัดแปลงให้ดูมีรูปทรงมีมิติที่

สวยงามแปลกตา

จากเดิมที่เคยทำเป็นกระเป๋าที่มีหูจับ ปรับให้เป็นกระเป๋าถือที่ดูเก๋ เรียบง่าย ลักษณะเป็นรูปทรงกล่องสี่เหลี่ยม ให้ความรู้สึกมินิมอล ขนาดกะทัดรัดถนัดมือ ทันสมัยเรียบโก้แต่ยังคงเอกลักษณ์ภูมิปัญญาไว้ครบถ้วน ด้านในกระเป๋าเพิ่มความเรียบหรูด้วยการบุด้วยผ้าไหมสีงาช้าง เพิ่มคุณค่าให้ล้ำค่ามากขึ้นไปอีก ด้วยงานถักซึ่งเป็นงานเชิงช่างชั้นสูงมาทำเป็นอุปกรณ์ตกแต่งกระเป๋า นำงานถักเงินลงยาทักษะเชิงช่างชั้นสูงมาออกแบบหลายประจำยามเป็นรูปพวงมาลัย ได้แรงบันดาลใจมาจากตราสัญลักษณ์ของการประชุมผู้นำอาเซียนในครั้งนี้ และยังสื่อความหมายแห่งมงคล การต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยไมตรีจิต ส่วนอุบะมาลัยเป็นตัวแทน 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน สะท้อนความร่วมมือในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าด้วยกัน โดยมี

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมประกาศศักดาพลังแห่งประชาคมอาเซียนที่กลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวในการช่วยเหลือเกื้อกูลและสนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและยั่งยืน

“จากเส้นสายวัลพีช

ขนาดละเอียดเทียบเท่าเส้นผม ค่อยๆ เรียงร้อยกลายเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่แสดงตัวตนและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาคมอาเซียน กระเป๋าถือเลียนแบบเงินจึงเป็นตัวแทนคนไทยทั้งประเทศ ส่งต่อความภาคภูมิใจนี้ไปยังผู้นำอาเซียนและคู่สมรสทั้ง 10 ประเทศอย่างสมศักดิ์ศรี” นายวิรัชศักดิ์กล่าวทิ้งท้าย

# 'รัฐบาล-ฝ่ายค้าน' ชัดไม่สมควร-ตร.จ่อฟัน

# รุมประณาม 'เต้' พกสารทำระเบิด

## ป.ป.ช.จ่อสอบบัญชีทรัพย์สิน พีระวิทย์อ่วมบมยืมเงินล้าน ปอท.เรียก 'ช่อ' แจงข้อหาวันนี้

รัฐบาล-ฝ่ายค้านรุมถล่ม "เต้" มงคลกิตติ พกสารทำระเบิดเข้าสภา เตือนเป็น ส.ส.ต้องเคารพกฎหมาย ตร.จ่อฟัน ป.ป.ช.เรียกสอบปมยืมทรัพย์สินพระเครื่อง ด้านหัวหน้าไพฑูริกรรมไล่แจงรับโอนเงิน 1 ล้านจาก "พิเชษฐ" แต่ยืมทำธุรกิจ ด้าน ปอท.เรียก "ช่อ" รับทราบข้อหา ผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์วันนี้

อ่านต่อหน้า 4

### 'เต้'

ความคืบหน้ากรณีนายมงคลกิตติ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การทหาร สภาผู้แทนราษฎร นำสารประกอบระเบิดที่เอ็นทีมาทดสอบประสิทธิภาพการตรวจเครื่องตรวจระเบิดในอาคารรัฐสภา ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในฐานะ ส.ส.ของประเทศแต่ทำเรื่องที่เกี่ยวข้องเสียภาพลักษณ์ และสื่อผิดกฎหมาย

### ● "ชวน" อوبرม "เต้" ส.ส. ต้องเคารพก.ม.

เมื่อเวลา 11.30 น. ที่รัฐสภา เกียกกาย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวกรณีนายมงคลกิตติว่า ยินดีหากนายมงคลกิตติ จะเข้ามาพบ แต่ตอนนี้ยังไม่ได้มาและยังไม่รู้

ว่าจะมาพบเรื่องอะไร แต่หากเป็นเรื่องดังกล่าว ใต้ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลความเรียบร้อยไปดูว่าการกระทำของนายมงคลกิตติผิดหรือไม่ ถ้าผิดก็ว่าไปตามถูกต้องผิด ทั้งนี้ ตนเคารพสมาชิกทุกคน แต่อยากขอร้องให้ทุกคนอยู่ภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์ซึ่งสภาต้องเป็นตัวอย่างเพราะเราเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ เป็นฝ่ายออกกฎหมาย บังคับคนทั้งประเทศ เราต้องเป็นตัวอย่างในการเคารพกฎหมายบ้านเมือง เป็นแบบอย่างให้ประชาชน

เมื่อถามว่า จะต้องดำเนินการต่อนายมงคลกิตติตามกฎหมายหรือไม่ นายชวน กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับฝ่ายกฎหมายที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเรื่องราวเป็นอย่างไร

### ● ประวิตรถาม "เต้" เรื่องผู้ก่อการร้ายหรือ

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวกรณีที่น่ายวมงคลกิตติว่าเป็นเรื่องของตำรวจที่จะสอบสวน และจะต้องดูเรื่องของข้อกฎหมายด้วยว่ามีความผิดหรือไม่ จากนั้นตำรวจคงจะแถลงให้ทราบเอง ส่วนที่ถามว่า นายมงคลกิตติยังระบุอีกว่าข้อมูลฝ่ายความมั่นคงระบุมีผู้ก่อความไม่สงบมาอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคได้เป็นร้อยคนนั้น "เขารู้เรื่องหรือ เพราะเรื่องภาคใต้ ผมเป็นคนทำอยู่"

เมื่อถามถึงข้อสังเกตว่าคนที่เป็น ส.ส.ไม่ควรจะกระทำการแบบนี้ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า เป็นเรื่องที่ต้องคิดอย่าง แต่เขาคิดอย่างส่วนประชาชนจะมอง ส.ส.ที่มีลักษณะอย่างนี้อย่างไร "ผมไม่รู้หรอก"

### ● ตร.ชี้ใครครอบครองมีความผิดชัดเจน

พล.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวในระหว่างการประชุมแผนรักษาความปลอดภัย การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 35 ที่โรงแรมดิ แอพธินี ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ว่าเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม มีทหารเสนานิการในรัฐสภา ร้องขอให้มีการนำสารประกอบระเบิดเข้าไปในรัฐสภา เพื่อนำไปตรวจทดสอบกับเครื่องตรวจวัตถุระเบิด โดยมีการประสานเจ้าหน้าที่ไอโอดีเข้าร่วมทดสอบด้วย แต่ไม่ทราบว่ามีนายมงคลกิตติเข้าไปมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องได้อย่างไร ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบข้อมูลก่อน ส่วนการที่นายมงคลกิตติออกมาแถลงการณ์ว่าเครื่องตรวจสอบไม่สามารถตรวจได้นั้น ก็ต้องพิจารณาที่เจตนา และการครอบครองสาร

# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 300,000  
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 1 พฤศจิกายน 2562

ปีที่: 19

ฉบับที่: 6469

หน้า: 1 (ล่างขวา), 4, 11

Col.Inch: 272.53 Ad Value: 479,652.80

PRValue (x3): 1,438,958.40 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: รุมประณาม'เต'พกดสารทาระเบิด

รวมถึงการประสานงานตั้งแต่ตอนแรกว่าจะเข้าข่ายความผิดข้อหาใดหรือไม่ แต่สำหรับสารต้องห้ามหากครอบครองก็มีความผิดอยู่แล้ว โดยได้มอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจนครบาล เป็นผู้ตรวจสอบ เพราะเป็นพื้นที่รับผิดชอบ ควบคุมไปกับทางรัฐสภา ส่วนที่มองว่าจะทำให้ภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียหายหรือไม่นั้น มองว่าตำรวจเข้าไปทำตามหน้าที่ที่มีการร้องขอ และขอใช้เวลาเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดก่อน

## ● แจง จนท.อีโอดีตรวจสารระเบิดรัฐสภา

พ.ต.อ.กฤษณะ ยังกล่าวถึงกรณีเจ้าหน้าที่อีโอดีเข้าไปตรวจสารระเบิดในรัฐสภาว่า เจ้าหน้าที่อีโอดีได้เข้าไปโดยมีนายทหารที่อยู่ในคณะกรรมการทหารประสานขอให้มาสารระเบิดเพื่อมาพิสูจน์ ซึ่งเจ้าหน้าที่อีโอดีทราบข้อมูลตามที่ประสาน ไปตรวจพิสูจน์ตามที่ได้รับการร้องขอมา เจ้าหน้าที่อีโอดีจึงนำสารดังกล่าวไปพิสูจน์ตามที่กรรมการประสานมา ไม่คิดว่าจะนำมาเป็นประเด็นทางการเมืองอย่างที่เป็นการข่าวดังมา กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้สั่งดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงตามขั้นตอนว่าในส่วนที่มีการประสานให้นำสารระเบิดเข้าไปในรัฐสภาทำได้หรือไม่ อย่างไร ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่ได้สั่งการเป็นพิเศษ เป็นหน้าที่ของผู้บัญชาการตำรวจนครบาล

พ.ต.อ.กฤษณะ กล่าวอีกว่า ส่วนที่มีการสาธิตเครื่องตรวจเอกซเรย์ระเบิดที่โรงแรมดิแอนโทนี และอิมแพคเมืองทองธานี สถานที่จัดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็นที่รัฐสภา แต่เป็นการตรวจสอบตามวงรอบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้ามาร่วมประชุมและความเชื่อมั่นของทุกคน

## ● 2ส.ส."ภท.-อนค."จ้อร้องแม่ทัพภาค4

ด้าน นายณัฐชนน ศรีก่อเกิด ส.ส.สงขลา พรรคภูมิใจไทย แถลงว่า ในฐานะที่ตนเป็น ส.ส.ในพื้นที่ส่วนหนึ่งของความมั่นคง จะทำหนังสือถึง พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4 เพื่อขอให้ตรวจสอบกลุ่มก่อการร้ายเข้ามาในพื้นที่ภาคใต้ ประมาณ 100 คน จากการออกมาแถลงข่าวของนายมงคลกิตติ์ ระหว่างการแถลงพิสูจน์นัดระเบิดเมื่อวานนี้ (30 ต.ค.) หากข้อมูลที่น่าายมงคลกิตติ์อ้างว่าได้จากหน่วยงานความมั่นคงเป็นเรื่องจริง ก็ขอขอบคุณนายมงคลกิตติ์แทนประชาชนในพื้นที่ด้วย แต่หากข้อมูลที่ยังอ้างนั้นไม่เป็นความจริง

ตนขอประณามการกระทำของนายมงคลกิตติ์ ในครั้งนี้ และขอให้มีการตรวจสอบหน่วยงานความมั่นคงที่ให้อข้อมูลแก่นายมงคลกิตติ์

“ขอให้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผ่านหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ที่ท่านรับผิดชอบ เพราะประเด็นดังกล่าวมีผลกระทบต่อหน่วยงานความมั่นคง การข่าว หน่วยข่าวกรอง และที่สำคัญประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นการพิสูจน์ข้อเท็จจริง การเอาสถานการณ์ความสงบในพื้นที่ภาคใต้ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบทุกด้านมาเกือบ 15 ปี การเอาข้อมูลอะไรมาพูดก็ได้ ทำให้เกิดความอ่อนไหวและตื่นตระหนก ขอให้หมกถึงคนไทยประมาณ 2.5 ล้านคนด้วย” นายณัฐชนน กล่าว

ด้านนายโชติพิพัฒน์ เดชะโสภณมณี ส.ส.กทม. พรรคอนาคตใหม่ กล่าวฝากไปถึงนายมงคลกิตติ์ว่า การแถลงข่าวอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดที่กระทบต่อความมั่นคงของประกาศ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การแถลงข่าวเพื่อประโยชน์หรือสร้างกระแสให้แก้ตัวเอง เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ควรจะมีความเหมาะสม และคำนึงถึงจรรยาบรรณการเป็น ส.ส.ที่ดี ดังนั้นขอให้นายมงคลกิตติ์ทบทวนสิ่งที่พูดมาทั้งหมด และพูดในสิ่งที่สร้างสรรค์ให้แก่การเมืองของประเทศไทย

## ● งานเข้าอีก ป.ป.ช.เรียกแจงพระเครื่อง

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า สำหรับกรณีที่น่าายมงคลกิตติ์ ได้ยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยแจ้งในส่วนของทรัพย์สินอื่น มูลค่า 147,971,500 บาท และได้ชี้แจงรายละเอียดว่ามีพระเครื่อง ประกอบด้วย กริ่งปวเรศทองคำ หนัก 3 บาท มูลค่า 50,000,000 บาท พระร่วงหลังรางปืน จ.สุโขทัย เลี่ยมทองคำ 2 บาท มูลค่า 12,000,000 บาท พระสมเด็จโกเชอร์ เลี่ยมทองคำ 2 บาท มูลค่า 30,000,000 บาท พระพุทธชินราชใบเสมา เลี่ยมทองคำ 2 บาท มูลค่า 2,540,000 บาท พระสมเด็จวัดระฆัง เลี่ยมทองคำ 1 บาท มูลค่า 40,020,000 บาท พระรอดลำพูน เลี่ยมทองคำ 1 บาท มูลค่า 10,020,000 บาท พระคงลำพูน เลี่ยมทองคำ 1 บาท มูลค่า 320,000 บาท พระลือหนามมงคล เลี่ยมทองคำ 1 บาท มูลค่า 420,000 บาท พระยอดธง มูลค่า 2,000,000 บาท พระพิฆเนศโบราณ เลี่ยมทองคำ 1 บาท มูลค่า 320,000 บาท ครุฑทองคำ 0.5 บาท

มูลค่า 10,000 บาท ต่อ ป.ป.ช.ไปแล้วนั้น ทางสำนักตรวจสอบทรัพย์สิน ได้ส่งหนังสือถึงนายมงคลกิตติ์เพื่อเชิญให้เข้าชี้แจงพร้อมกับนำพระเครื่องดังกล่าวมาให้ตรวจสอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายนนี้

ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.ป.ป.ช. การให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช. จะต้องมิขึ้นตอนของการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินต่อสาธารณะในกรณีเข้าดำรงตำแหน่ง ซึ่งถือเป็นขั้นตอนของการแจ้งและพิสูจน์ความมั่งคั่งของทรัพย์สินและหนี้สินนั้น ๆ เมื่อแจ้งต่อ ป.ป.ช.แล้ว ทาง ป.ป.ช. โดยสำนักตรวจสอบทรัพย์สินจะต้องดำเนินการตรวจสอบว่ามีทรัพย์สินและสิ่งของตามที่แจ้งมาจริงหรือไม่ ส่วนเรื่องมูลค่าจะต้องดูว่าเป็นไปตามที่ผู้ยื่นแจ้งไว้หรือไม่ มีความน่าเชื่อมากน้อยเพียงใด หรือการยื่นนั้นเพื่อเจตนาแอบแฝงได้หรือไม่ ป.ป.ช.จะมีขั้นตอนโดยให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง หรือหากบุคคลใดมีข้อสงสัยก็สามารถยื่นเรื่องให้ ป.ป.ช. สอบเพิ่มเติมได้

## ● “บักคู้”ชี้ต้องดูเจตนาว่าไปตามก.ม.

เมื่อเวลา 10.10 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ถึงกรณีที่น่าายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ ในฐานะโฆษกคณะกรรมการ (กมธ.) การทหารสภาผู้แทนราษฎร นำสารประกอบระเบิดที่อินทิมาทดสอบประสิทธิภาพการตรวจเครื่องตรวจระเบิดในอาคารรัฐสภา โดยหลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ ได้ยินคำถามถึงกับหัวเราะ พร้อมกล่าวว่า ทราบว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ส่งตรวจสอบแล้ว ส่วนนี้ก็ต้องไปดูเจตนาว่าคืออะไร เพราะก็ยังไม่รู้เหมือนกัน ส่วนจะถูกหรือผิดก็เป็นเรื่องทางกฎหมาย อีกทั้งกฎระเบียบของรัฐสภาที่มีอยู่

## ● ไม่มีปัญหาแจกมธ.“เสรีพิศุทธ์”

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวถึงกรณี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการ (กมธ.) การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ทำหนังสือเชิญนายกรัฐมนตรียื่นแจ้งการเสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ขอบด้วยกฎหมายหรือไม่



หลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบ อีกครั้งในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ว่า วันนี้ก็พูดกันมาหลายทาง ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบกันอยู่ของฝ่ายกฎหมาย ส่วนตัวไม่มีข้อขัดข้องอะไร เพียงแต่ต้องไปดูประเด็นที่สอบถามและเรียกไปชี้แจงนั้นเป็นอย่างไร รวมทั้งที่ได้มีหนังสือสอบถามไป อะไรที่ชี้ชวนกับของเดิม ควรจะต้องหากันใหม่หรือไม่ ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกัน

“ส่วนผมเองนั้นไม่มีปัญหาอะไร และเมื่อถึงเวลาผมก็จะตัดสินใจของผมเองได้ อย่าเพิ่งมาถามกันทุกวันเลย เวลาที่ยังมีอยู่” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

### ● ยืนยันเลือกตั้งท้องถิ่นปีหน้า

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า การพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นเป้าหมายเราอยู่แล้ว การกระจายอำนาจเราก็มีอยู่แล้ว วันนี้คิดว่าเราสามารถกระจายความเข้าใจไปถึงกัน กระจายจิตใจให้ถึงกันว่าจะร่วมมือกันได้อย่างไรในการทำงานตรงนี้ รัฐบาลยืนยันเรื่องเหล่านี้จะมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นระยะ เนื่องจากตนให้ความสำคัญกับท้องถิ่นมากพอสมควร

“เราจะมีเลือกตั้งในปีหน้านั้น เมื่อทุกอย่างพร้อมค่อยมีการเลือกตั้ง รัฐบาลนี้ก็ยืนยันอีกว่าไม่ว่าใครจะเป็นหรือไม่เป็นผมก็ไม่รู้ แต่จะสนับสนุนเรื่องการทำงานให้ได้มากที่สุด โดยคำนึงถึงความต้องการพื้นที่และประชาชน แล้วนำเข้าสู่การพิจารณาเป็นขั้นเป็นตอน ทำให้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น ตรงขึ้น เพราะผมเข้าใจดี การที่ส่วนกลางกำหนดลงไปแต่เพียงฝ่ายเดียว มันทำไม่ได้มากนัก ในโลกวันนี้ก็ต้องฟังความคิดเห็นประชาชนด้วย” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

### ● “นิพิฏฐ์” เตือนเสรีพิศุทธิ์ระวังติดคุก

วันเดียวกัน นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก มีเนื้อหาดังนี้ ระงับกรรมการจะติดคุกเสียเอง มีวิวาทะระหว่างกรรมการ ป.ป.ช.ของพลตำรวจเอกเสรีพิศุทธิ์ ว่า หากมีการเชิญ นายกรัฐมนตรี(พลเอกประยุทธ์) มาชี้แจงแล้ว นายกรัฐมนตรีไม่มา ตามมาตรา 13 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือนปรับไม่เกิน 5,000 บาท แต่... กรรมการคงอ่าน พ.ร.บ.คำสั่งเรียกของคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา พ.ศ.2554 ไม่ครบ ในมาตรา 12 ของ พ.ร.บ.นี้ ระบุโทษของกรรมการเอาไว้

ว่า หากกรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เช่น แกล้งเชิญเขาโดยไม่มีเหตุผล กรรมการก็มิโทษจำคุกตั้งแต่ หนึ่งปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ จะเห็นว่ากฎหมายลงโทษกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไว้หนักกว่าโทษผู้ไม่มาชี้แจงโดยไม่มีเหตุผลเสียอีก

“ผมดูเหตุผลการเชิญนายรัฐมนตรีมาชี้แจงแล้ว ยังไม่มีเหตุผลและน้ำหนักเพียงพอ หากว่ากันจริงๆ ผมว่า รายการนี้ กรรมการจะติดคุกเสียก่อนละมัง” รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าว

### ● กมธ.ทหารมีกองทัพบกไปกางขี้อาวุธ

ที่รัฐสภา นายประเสริฐ จันทรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการทหาร สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ในการประชุม กมธ.ทหาร วันนี้ ได้เชิญปลัดกระทรวงกลาโหม และเสนาธิการเหล่าทัพต่าง ๆ มาชี้แจงข้อสงสัยกรณีทิ้งระเบิดปรมาณูกระทรวงกลาโหม จำนวน 233,000 ล้านบาท ในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ซึ่งหลายรายการไม่ได้แจกแจงรายละเอียดการใช้งบประมาณ โดยเฉพาะงบเกี่ยวกับการจัดซื้ออาวุธ และงบการปรับปรุงสมรรถนะกองทัพ ที่เขียนแค่บรรทัดเดียว แต่จากการที่ กมธ.ทหารสอบถามเสนาธิการทุกเหล่าทัพที่มาชี้แจงต่างไม่ยอมชี้แจงให้ กมธ.ทหาร รับทราบเหมือนมีสัญญาณบอกมาว่าไม่ให้พูด บอกเพียงสั้น ๆ ว่า เป็นเรื่องความมั่นคง และจะไปชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เท่านั้น ทั้งที่ความจริงแล้ว กมธ.ทหารมีสิทธิรับข้อมูล ดังนั้น กมธ.ทหารจึงแทบไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยในการเชิญกองทัพมาชี้แจงในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม จะนำเรื่องงบกองทัพไปแปรญัตติอภิปรายในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย วาระ 2 ต่อไป

### ● ข้อใจงบศ.ศ.ป.14โครงการขอเท่ากัน

เมื่อเวลา 14.40 น. ที่รัฐสภา นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะโฆษกคณะ กมธ.วิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แถลงว่า ขณะนี้ กมธ.ได้พิจารณาในส่วนขอกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว และกำลังพิจารณาในส่วนขอกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานในกำกับ

อ่านต่อหน้า 11

### ต่อจากหน้า 4

### เต๋

ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นั้น กมธ.ได้ตั้งข้อสังเกตในส่วนของคุณยงค์เสริมศิลป์ ที่ระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. ที่มีกรอบบริหารจัดการงบประมาณจำนวน 252,138,900 บาทว่า หน่วยงานมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมกิจกรรมการตลาดทั้งในและต่างประเทศผ่านช่องทางดิจิทัลของ ศ.ศ.ป. จำนวน 190,590,000 บาท ซึ่งในกรณีนี้จะถือว่า ศ.ศ.ป. มีผลประกอบการต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรหรือไม่ และจากการตั้งเป้าหมายดังกล่าวแสดงว่าหน่วยงานไม่ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการผลิตภายในประเทศใช้หรือไม่ นอกจากนี้ แผนบูรณาการของหน่วยงานของ ศ.ศ.ป. มีทั้งหมด 14 โครงการ แต่ทั้ง 14 โครงการนั้นมีการขอรับจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนเงินเท่ากันทุกโครงการคือ 979,200 บาท โดยโครงการทั้งหมดเป็นรายการงบประมาณเกี่ยวกับการฝึกอบรม สามารถโอนเปลี่ยนแปลงไปใช้จ่ายงบประมาณโครงการอื่นได้

นายชัยชนะ กล่าวอีกว่า ส่วนสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นั้น กมธ.เห็นว่า ปัจจุบันผู้ซื้อมีความกังวลในอัญมณีที่ซื้อไปว่า อาจจะเป็นของปลอม ส่งผลให้จำนวนผู้ซื้อลดลง ดังนั้น หากมีการดำเนินการที่สามารถทำให้ตรวจสอบเลขอัญมณีได้ตลอด 24 ชั่วโมง จะทำให้ตลาดอัญมณีในประเทศไทยมีความคึกคักเหมือนในอดีต อย่างไรก็ตาม ในสัปดาห์หน้าจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการฯ ขึ้นมาช่วยพิจารณา 5 คณะ ประกอบด้วย 1.คณะอนุกรรมการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา การวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนงบรายจ่ายอื่น องค์การมหาชน หน่วยงานในกำกับ และทุนหมุนเวียน 2.คณะอนุกรรมการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และรัฐวิสาหกิจ 3.คณะอนุกรรมการท้องถิ่น จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด (ยกเว้นในกลุ่ม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้) และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้) 4.คณะอนุกรรมการด้านการศึกษา และทุนหมุนเวียนด้านการศึกษา และ 5.คณะอนุกรรมการแผนงานบูรณาการด้านขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังเป็นเพียงการตั้งข้อสังเกต ยังไม่มีการปรับหรือเกลี้ยบบแต่อย่างใด ซึ่งการปรับเกลี้ยบบนั้นจะอยู่ในชั้นของคณะอนุกรรมการฯ

### ● เด็กอนค.ทิ้งขอมบีโครกันแน่'สนิมสี่ส้ม'

ความเค็มหน้าการขัดแย้งภายในพรรคอนาคตใหม่ วันเดียวกัน ว่าที่ ร.ต.ฉัตรชัย แก้วคำปอด อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 4 อุบลราชธานี พรรคอนาคตใหม่(อนค.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก มีเนื้อหาระบุว่า "สนิมสี่ส้ม" ที่คัดกินทรัพย์สินและงบประมาณ เงินค่าสมัครของสมาชิกที่นำมาบริหารพรรค คือ ใครกันแน่

ก่อนหน้านี้ ว่าที่ ร.ต.ฉัตรชัย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กอย่างต่อเนื่อง โดยตอกย้ำถึงปัญหาภายในพรรคจนทำให้อดีตผู้สมัคร ส.ส.แห่ลาออกเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งระบุว่า ถ้ามีโอกาสจะเล่าปัญหาเรื่องการทำให้พรรควิโหวต ส.ส.แบบเขต และบัญชีรายชื่อ รวมทั้งการส่อทุจริตเงินพรรคตามสาขาและสำนักงานพรรคตามจังหวัดต่างๆ ในตอนต่อไป

### ● ร้องเขียด'พิเชษฐ-พีระวิทย์'โอนเงินล้าน

เวลา 10.30 น. ที่สำนักงาน กกต. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นคำร้องต่อ กกต. เนื่องจากสมาคมได้รับหลักฐานสลิปโอนเงินของนายพิเชษฐ สติธวาล หัวหน้าพรรคประชาชนไทย โดยเป็นการทำธุรกรรมผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสะพานใหม่ดอนเมือง โดยการฝากโอนเงินสดจำนวน 1 ล้านบาท ผ่านระบบบัญชีไปยังบัญชีออมทรัพย์ของนายพีระวิทย์ เรื่องลือตลภาค หัวหน้าพรรคไทยรักธรรม เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 โดยไม่ทราบเหตุผลใดๆ โดยการโอนเงินระหว่างหัวหน้าพรรคหนึ่งไปยังอีกหัวหน้าพรรคหนึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ปกติ และเกิดขึ้นหลังจากผ่านการเลือกตั้งทั่วไปไม่ถึงสัปดาห์ จึงเป็นกรณีที่เป็นพิรุณ ซึ่งผู้โอนและผู้รับโอนอาจเข้าข่ายฝ่าฝืน พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 มาตรา 28, 29, 44, 65 โดยเฉพาะมาตรา 72 ที่ระบุว่า "ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุ

อันควรสงสัยว่า มีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย" ซึ่งกฎหมายพรรคการเมืองมีบทลงโทษหลายมาตรา อาทิ มาตรา 92, 108, 114, 122 และมาตรา 126 ได้ ซึ่งมีบทลงโทษหนักสุดคือ การเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองที่ฝ่าฝืนได้

"ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงนำพยานหลักฐานมาร้องเรียนต่อ กกต. เพื่อให้ดำเนินการไต่สวนและสอบสวนทั้ง 2 คน เพื่อตรวจสอบเส้นทางทางการเงินว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายและมีเหตุผลรองรับหรือไม่ และมีการรายงานให้ กกต.ทราบตามแบบที่ กกต.กำหนดหรือไม่ หรืออาจจะเป็นการวางมัดจำกันเพื่อจูงใจในการเข้าร่วมสนับสนุนพรรคการเมืองใหญ่เพื่อจัดตั้งรัฐบาลก็เป็นไปได้ ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ กกต.จะต้องสืบเสาะนำความจริงมาเปิดเผยให้จงได้ เพื่อจัดการการกระทำที่อาจเข้าข่ายการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ของ พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ต่อไป" นายศรีสุวรรณ กล่าว

### ● พีระวิทย์ยื่นยืมเงิน1ล้านทำธุรกิจ

วันเดียวกัน นายพีระวิทย์ กล่าวยอมรับว่า นายพิเชษฐ โอนเงิน 1 ล้านบาทให้จริง ตามที่นายศรีสุวรรณยื่นเรื่องร้องให้ กกต.ตรวจสอบ แต่เป็นเงินที่ตนขอยืมนายพิเชษฐมาทำธุรกิจตลาดที่ จ.สระบุรี ซึ่ง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เพิ่งมาเปิดให้ก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ ตนสนิทกับนายพิเชษฐมานานแล้ว และเคยยืมเงินจากนายพิเชษฐหลายครั้ง ตั้งแต่ 2 แสนถึงล้านบาทเศษ สำหรับกรณีที่มีการร้องเรียน นายพิเชษฐได้โทรศัพท์มาคุย บอกว่ามาจากปัญหาความขัดแย้งเก่าในพรรคที่มีคนเอาข้อมูลไปให้นายศรีสุวรรณ เพื่อกลับมาถ่วงงานนายพิเชษฐ รวมทั้งไม่รู้ว่าจะมีการไปร้องหมายถึงใคร เพราะนายพิเชษฐให้ความช่วยเหลือนักการเมืองในกลุ่ม 11 พรรคเล็กหยิบยืมเงินอยู่เป็นประจำ แต่ส่วนตัวก็คิดว่าเป็นคนเอง เพราะนายศรีสุวรรณระบุว่าโอนจากบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสะพานใหม่ดอนเมือง ซึ่งตนก็ได้รับเงินจากนายพิเชษฐที่โอนมาจากธนาคารสาขาอื่น

"ผมยืมเงินอาพิเชษฐประจำอยู่แล้ว ยืมมา

7-8 ครั้งแล้ว มีทั้งทำสัญญาบ้าง ไม่ทำสัญญาบ้าง เงิน 1 ล้านบาท ที่มีการนำไปยื่นร้อง ก็ยืมและทำสัญญาช่วงวันที่ 27-28 มีนาคม พอทำสัญญาก็กู้ยืมเสร็จผมก็ไป จ.ระยอง แล้วบอกอาพิเชษฐว่าว่างแล้วช่วยโอนเงินให้ผมด้วย ซึ่งหลังนายพิเชษฐโอนแล้ว 20 วัน จากนั้นผมก็คืนเอาเป็นเงินสด แต่ไม่มั่นใจว่าหลักฐานสัญญาที่ยืมมาอาพิเชษฐจะยังเก็บไว้อยู่หรือไม่ เพราะมีการคืนเงินที่ยืมไปแล้ว แต่ไลน์ที่ผมคุยกับอาพิเชษฐว่าถ้าโอนเงินให้แล้วบอกด้วย ผมก็แคปไว้อยู่ เพราะพอคุยเสร็จก็บอกว่าจะส่งแคปไลน์ไปให้เป็นหลักฐาน ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับการต่อรองให้ร่วมรัฐบาล เอาตรงๆ นะขอบอกว่าถ้าจะมีการมัดจำหรือต่อรองเพื่อให้พรรคไทยรักธรรมร่วมรัฐบาล มันคงไม่ใช่แค่ไลน์เดียวหรอก แล้วผมไม่เอาหรอกแค่ไลน์เดียว" นายพีระวิทย์ กล่าว

### ● "อิศรา" คู้ต่อไม่พบแจ้งหนี้สินยืมเงิน

เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา ได้รายงานข่าวว่าอ้างว่า สำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายพีระวิทย์ พบว่า แจ้งสถานะว่าโสด โดยกรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 5,482,635 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 100,216 บาท แจ้งรายได้ 100,000 บาท จากการค้าขายที่บ้าน และมีค่านายหน้าขายที่ดิน แต่ระบุว่า รายได้ไม่แน่นอน มีรายจ่าย 2.7 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 3 แสนบาท ค่าใช้จ่ายในพรรค (ฐานะหัวหน้า) 2.4 ล้านบาท

ส่วนกรณีพ้นจากตำแหน่ง ส.ส.เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 4,759,305 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 100,216 บาท แจ้งรายได้ 100,000 บาท จากการค้าขายที่บ้าน และมีค่านายหน้าขายที่ดิน แต่ระบุว่า รายได้ไม่แน่นอน มีรายจ่าย 2.7 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 3 แสนบาท ค่าใช้จ่ายในพรรค (ฐานะหัวหน้า) 2.4 ล้านบาท ขณะที่ทรัพย์สินที่ลดลงไปคือ บัญชีเงินฝากของนายพีระวิทย์ กรณีเข้ารับตำแหน่งมี 3 บัญชี รวมเงิน 1,995,635 บาท ส่วนกรณีพ้นจากตำแหน่ง มี 3 บัญชีเช่นกัน แต่วงเงิน 1,272,305 บาท หรือลดลงจำนวน 723,330 บาท (การแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่างกัน 3 วัน)

### ● ชี้ไม่ต้องคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่

สำนักงาน กกต. ออกเอกสารเผยแพร่ชี้

กรณีที่น่าประหลาดใจเป็นข่าวว่าจะต้องมีการคำนวณจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 หรือไม่อย่างไร ว่า การเลือกตั้ง ส.ส.เขต 5 จ.นครปฐม เป็นการเลือกตั้งเนื่องจากมีการลาออกจากตำแหน่ง ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 94 และ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มาตรา 131 ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ภายหลังวันเลือกตั้ง ส.ส.อันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป โดยระบุว่า หากการเลือกตั้ง ส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่างลง ไม่ใช่เหตุจากการเลือกตั้งโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ไม่ต้องคำนวณใหม่ และการเลือกตั้ง ส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่างไม่ว่าด้วยเหตุใด หลังพ้นเวลา 1 ปี นับแต่วันเลือกตั้งทั่วไป ก็ไม่ต้องคำนวณ ส.ส.ที่แต่ละพรรคพึงมีใหม่ ด้วยอรรถกถาหมายดังกล่าว จึงไม่เป็นเหตุให้มีการคำนวณแบบบัญชีรายชื่อใหม่ และไม่มีผลกระทบกับการคำนวณ ส.ส.ที่แต่ละพรรคการเมือง จะพึงมีแต่อย่างใด

### ● อ้างแม่ 'ธนาธร' สุขที่ปราชาขุรี

ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น.ส. ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วยชาวบ้าน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนถึง ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ กรณีขอคืนที่ดินป่าสงวนจากของมารดาของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคคอนาคตใหม่ โดย น.ส.ปารีณา เปิดเผยว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าสงวนในพื้นที่ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ที่ชาวบ้านในพื้นที่เข้าไปดำเนินการในการจัดการพื้นที่ทำให้เป็นป่าชุมชน ต่อมาได้มีตัวแทนมารดาของนายธนาธร อ้างตัวว่ามารดา ของนายธนาธร เป็นเจ้าของพื้นที่ดังกล่าว และมีการครอบครองชัดเจน ทั้งที่เป็นพื้นที่ป่าสงวนที่ไม่มีใครสามารถครอบครองได้ แต่ตัวแทนมารดาของนายธนาธร อ้างว่ามีการซื้อจากกลุ่มบริษัทเอกชนรายหนึ่ง ชาวบ้านในพื้นที่จึงแจ้งมายังตนให้ประสานงานเพื่อขอความช่วยเหลือในการเอาที่ดินจาก มารดานายธนาธร จากนั้นจึงมีการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มา 3 ครั้ง แต่ยังไม่สามารถยุติได้ จึงนำเรื่องมาร้องเรียน ร.อ.ธรรมนัส เพื่อให้ช่วยเหลือให้มีการคืนพื้นที่ป่าที่จุดเป็นป่าชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน

ด้าน ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เบื้องต้นคาดว่าจะเป็นที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจะเร่งหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้เร็วที่สุด ซึ่งยืนยันว่าในการแก้ปัญหาการถือครองพื้นที่ผิดกฎหมายและจะดำเนินการอย่างเต็มที่โดยไม่มีการละเว้นเด็ดขาด และจะทำงานในภาพรวมร่วมกันแก้ปัญหาให้ประชาชน ที่ผ่านมาได้เดินทางไปในหลายพื้นที่ที่มีปัญหาลักษณะเดียวกัน โดยเฉพาะพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน ที่เคยได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีเจ้าหน้าที่อุทยานเข้าไปจับไล่ชาวบ้านออกนอกพื้นที่เช่นกัน ขณะนี้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาให้ชาวบ้านในพื้นที่ และคาดว่าจะสรุปข้อมูลเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน

### ● เรียก 'ช่อ' รับทราบข้อหาผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

เมื่อเวลา 15.00 น. ที่ บก.ปอท. พ.ต.อ.ขวัญชัย พัฒน์รักษ์ ผกก.3 บก.ปอท. เปิดเผยว่า พนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอท. ได้เรียก น.ส.พรณิการ์ วาณิช มารับทราบข้อกล่าวหาความผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14 (2) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคง ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนจากการโพสต์เฟซบุ๊ก 2 ครั้งเมื่อปี 2556 และ 2557 ทั้งนี้ บก.ปอท.ได้รับการแจ้งความจาก 2 ครั้งในคดีดังกล่าว ครั้งแรกตัวแทนกระทรวงดิจิทัลฯ มาแจ้งความก่อน จากนั้นวันที่ 13 มิถุนายน นายเตชะ ทัฬหยังพร้อมด้วย น.ส.ชินเฉีย เอี่ยมสะอาด แกนนำกลุ่มคนไทยผู้รักชาติ ได้เดินทางมาแจ้งความอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ทางพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอท.ได้รวบรวมพยานหลักฐานก่อนออกหมายเรียก น.ส.พรณิการ์มาพบเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในวันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา แต่ทนายความของ น.ส.พรณิการ์ ได้ติดต่อขอเลื่อนมาเป็นวันที่ 1 พฤศจิกายน เวลา 13.00 น.

### ● กรมการปกครองแจงปมบัตรประชาชน

วันเดียวกัน นายธนาคม จงจิระ อธิบดี

กรมการปกครอง (ปค.) กล่าวถึงกรณีนายกรัฐมนตรี ฝากหน่วยงานที่รับผิดชอบทำบัตรประชาชนให้ปรับปรุงการทำงานเรื่องการถ่ายสภาพติบัตรประชาชนให้เหมือนตัวจริงหลังพบว่ามีการนำบัตรไปใช้กับเครื่องอ่านบัตรแล้วแสดงผลรูปที่ปรากฏไม่เหมือนตัวจริง ว่า กรมการปกครองได้กำชับเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดเวลาในการใช้ความละเอียดและขั้นตอนของการถ่ายรูปเพื่อทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ถ่ายตามขนาดที่กำหนดและเปิดโอกาสให้ผู้ขอทำบัตรได้ดูว่าจะเห็นขอบรูปของตนเองก่อนจะส่งพิมพ์บัตร รวมถึงจัดกระจกไว้เพื่อให้เช็กความเรียบร้อย เช่น จัดทรงผมก่อนถ่าย ทั้งนี้รูปในบัตรประชาชนหากเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นระบบเดียวกันก็สามารถเปรียบเทียบได้ เช่น การทำพาสปอร์ตที่มีระยะเวลาทำ 5 ปีครั้ง ทั้งนี้เข้าใจว่ากรณีที่นายกฯ ระบุถึงนั้นอาจจะมาจากโครงการชิมช้อปใช้ ซึ่งข้อมูลเป็นคนละระบบจึงอาจจะไม่เชื่อมโยงกันแบบสมบูรณ์ ทั้งนี้ยืนยันว่าระบบการทำบัตรประชาชนที่ใช้เป็นมาตรฐานสากล และเครื่องมือเครื่องใช้ก็มีความทันสมัย

### ● ตร.ตรวจเข้มรับประชุมสุดยอดอาเซียน

วันเดียวกัน พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. พร้อมด้วย นายธฤต จรุงวัฒน์ หัวหน้าศูนย์ ASEAN Summit Task Force, พล.ต.ต.สุรพงษ์ วัฒนกิจตรรองผบ.ภ.1 พล.ต.ต.ไพศาล วงศ์วัชรมงคล ผบ.ภ.จว.นนทบุรี เจ้าหน้าที่ EOD, K9, ฝ่ายทหาร ฝ่ายปกครอง จ.นนทบุรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบจุดคัดกรองในการตรวจวัตถุต้องสงสัยและบุคคล เพื่อการเตรียมความพร้อมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ที่บริเวณจุดคัดกรองเอเทรียม 2 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

# วิป7พรรคนัดถกปมถล่มรบ. ไม่ไว้วางใจ3วัน

## ปปช.-กมธ.สอบมงคกกิตติ ชี้แจงพระเครื่อง-ซุกสารบึ้ม บิกตูพร้อมตอบกรรมาธิการ กกต.ยันไม่เกลี้ยปาร์ตี้ลิสต์

วิปฝ่ายค้านนัดหารือยื่นซักฟอกไม่  
เกิน 20 ธ.ค. ขอเวลาอภิปราย 3 วัน  
'บิกตู'ไม่ขัดข้องชี้แจง กมธ. บอกเมื่อ  
ถึงเวลาตัดสินใจเอง 'มงคกกิตติ'  
ขอโทษ'ชวน' พร้อมรับโทษปมนำ  
สารประกอบระเบิดเข้าสภา  
(อ่านต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 1

### วิป7พรรค

#### 'บิกตู'ไม่ขัดข้องแจงกมธ.ป.ป.ช.

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (กท.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ถึงกรณีที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการกมธ. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ (ป.ป.ช.) สภาผู้แทนราษฎร ทำหนังสือเชิญนายรัฐมนตรีมาชี้แจงการเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ขอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หลังนำคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบอีกครั้งในวันที่ 6 พฤศจิกายน ว่า วันนี้ก็พูดกันมาหลายทาง ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบกันอยู่ของฝ่ายกฎหมาย ส่วนตัวไม่มีข้อขัดข้องอะไร เพียงแต่ต้องไปดูว่าประเด็นที่สอบถามและเรียกไปชี้แจงนั้นเป็นอย่างไร รวมทั้งที่ได้มีหนังสือสอบถามไป อะไรที่ซ้ำซ้อนกับของเดิม ควรจะต้องหากันใหม่หรือไม่ ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกัน "ส่วนผมเองนั้น ไม่มีปัญหาอะไร และเมื่อถึงเวลาผมก็จะตัดสินใจของตัวเองได้ อย่าเพิ่งมาถามกันทุกวันเลย เวลาที่ยังมีอยู่" พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

#### 'นิพิฏฐ์'เตือน'เสรี'ระวังเจอคุกเอง

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) โพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก กรณีที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ทำหนังสือเชิญนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง ว่า มีวิาทะระหว่งกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ว่าถ้ามีการเชิญนายกรัฐมนตรีมาชี้แจง แล้วนายกรัฐมนตรีไม่มา ซึ่งตามมาตรา 13 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน

ปรับไม่เกิน 5,000 บาท แต่กรรมาธิการอ่าน พ.ร.บ.คำสั่งเรียกของคณะกรรมการการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ.2554 ไม่ครบ เพราะมาตรา 12 ของ พ.ร.บ.ดังกล่าวระบุโทษของกรรมาธิการว่า ถ้ากรรมาธิการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เช่น แกล้งเชิญเขา มาโดยไม่มีเหตุผล กรรมาธิการก็มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จะเห็นว่ากฎหมายลงโทษกรรมาธิการที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไว้หนักกว่าโทษของผู้ที่ไม่มาชี้แจงโดยไม่มีเหตุผลเสียอีก

"ผมดูเหตุผลการเชิญนายกรัฐมนตรีมาชี้แจงแล้ว ยังไม่มีเหตุผลและน้ำหนักเพียงพอ หากว่ากันจริงๆ ผมว่ารายการนี้ กรรมาธิการจะติดคุกเสียก่อนละมัง" นายนิพิฏฐ์ระบุ

#### กต.ชี้เลือกนครปฐมไม่เกี่ยวส.ส.พึงมี

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กต.) ออกเอกสารเผยแพร่ชี้แจงกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวว่าจะต้องมีกรรมาธิการจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งเขต 5 ส.ส.นครปฐม หรือไม่ ว่า การเลือกตั้ง ส.ส.เขต 5 จังหวัดนครปฐม เป็นการเลือกตั้งเนื่องจากมีการลาออกจากตำแหน่ง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 94 และ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มาตรา 131 ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อภายหลังวันเลือกตั้ง ส.ส.อันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป โดยระบุว่าหากการเลือกตั้ง ส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่างลง ไม่ใช่เหตุจากการเลือกตั้งโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ไม่ต้องคำนวณใหม่ และการเลือกตั้ง ส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่างไม่ว่าด้วยเหตุใด หลังพ้นเวลา 1 ปี นับแต่วันเลือกตั้งทั่วไป ก็ไม่ต้องคำนวณ ส.ส.ที่แต่ละพรรคพึงมีใหม่

ด้วยข้อกฎหมายดังกล่าว จึงไม่เป็นเหตุให้มีการคำนวณแบบบัญชีรายชื่อใหม่ และไม่มีผลกระทบกับการคำนวณ ส.ส.ที่แต่ละพรรคการเมือง จะพึงมีแต่อย่างใด

## อนค.จันทบุรีไม่หวั่นขับพรรค

พ.ต.ท.สุนันท์ กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) เป็นหนึ่งใน 3 ส.ส.ที่โหวตเห็นชอบกับพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) โอน

อัตรากำลังพลฯ กล่าวได้ว่า ได้มีการแจ้งกับทางกรรมการสอบสวนของพรรคไปแล้ว เมื่อวันที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้พูดไปตามที่คิด และอธิบายไปตามความเป็นจริงว่า เหตุผลที่เลือกโหวตไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกับพรรคเพราะอะไร จากนั้นก็ต้องรอทางพรรคพิจารณาโทษว่าจะมีอะไรบ้าง ก็ยอมรับแต่โดยดี อย่างไรก็ตาม บางเรื่องก็รู้สึกไม่สบายใจ จากการที่มีบางคนในพรรคบอกว่าที่ ส.ส.เขตหลายคนได้รับเลือกนั้นมาจากกระแสของพรรค ขอยืนยันว่าปัจจุบันอายุ 53 ปี และก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งก็ได้ทำงานการเมืองในพื้นที่มาตลอด เช่นเดียวกับสาเหตุอื่นๆ ที่เอื้อให้พรรคได้คะแนน และเชื่อว่ามี ส.ส.พรรคที่ทำงานการเมืองลักษณะเดียวกับตนมาก่อนเช่นกัน ไม่ใช่ในเนมมา พอฟังแบบนี้บางครั้งก็รู้สึกไม่สบายใจ ได้อธิบายความอัดอั้นในวันที่โดนเรียกสอบให้กรรมการฟังไปแล้ว

“ผมไม่มีปัญหาหากทางพรรคจะมีมติขับผมออกจากพรรค เพราะสิ่งที่ผมตัดสินใจทำไป มาจากความต้องการที่ผมได้ชี้แจงก่อนการโหวตไปแล้ว ขณะเดียวกันเรื่องบางเรื่องที่เกิดขึ้น หรืออุดมการณ์บางอย่างก็ทำให้ผมไม่สบายใจบ้าง ต่อจากนั้นการตัดสินใจบางอย่างก็คงต้องหันมามองตัวเองให้มากขึ้น แต่ที่แน่นอนที่สุดคือ ผมจะให้ความสำคัญกับประชาชนในพื้นที่ของผมเป็นอันดับแรก” พ.ต.ท.สุนันท์กล่าว

## วิปค้านจ่อซักฟอกไม่เกิน20ธ.ค.

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงกรอบการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในช่วงเดือนธันวาคมนี้ ว่าในวันที่ 4 พฤศจิกายนนี้ จะเข้าพบกับนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้า พท.ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภา รวมทั้งคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์ พท. เพื่อขอรับทราบ

แนวนโยบายการอภิปราย จากนั้นในวันที่ 5 พฤศจิกายนนี้ วิปของ 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน จะประชุมร่วมกันเพื่อหารือถึงกรอบการทำงาน และเนื้อหาที่จะใช้อภิปรายของแต่ละพรรคที่ได้ไปติดตามการทำหน้าที่หรือการดำเนินนโยบายของรัฐบาลมาก่อนหน้านี้ หากพบประเด็นใดที่มีน้ำหนัก มีหลักฐานมากเพียงพอ ก็จะเอามาแชร์กัน โดยฝ่ายค้านจะหารือและสกรีนข้อมูลและหลักฐานต่างๆ กันไปเรื่อยๆ โดยจะประมวลข้อหาและหลักฐานที่จะใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนนี้

นายสุทินกล่าวต่อว่า และหลังจากช่วงกลางพฤศจิกายนเป็นต้นไป เชื่อว่ารัฐบาลจะสร้างข้อหาใหม่ๆ เพิ่มเติม ซึ่งทางฝ่ายค้านก็จะเก็บข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปเรื่อยๆ เรื่องไหนหรือประเด็นไหนสำคัญก็จะเก็บไปอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ทั้งหัวหน้าพรรคและวิปจากทุกพรรคจะหารือและตัดสินใจร่วมกันเพื่อสรุปประเด็นที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน สำหรับวันและเวลาในการอภิปรายนั้นจะต้องหารือร่วมกับวิปรัฐบาลและสภาอีกครั้ง จะขึ้นกับเนื้อหาและจำนวนผู้อภิปรายของฝ่ายค้าน เห็นว่าควรใช้เวลาอภิปรายประมาณ 3 วัน และไม่ควรเกินวันที่ 20 ธันวาคมนี้

## ‘กมธ.’โยกกองทัพปิดปากข้ออาวุธ

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการกฤษฎีกา (กฤษฎ.) การทหารสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยภายหลังการประชุม กมธ.ว่า ที่ประชุม กมธ.ได้เชิญปลัดกระทรวงกลาโหมและเสนาธิการเหล่าทัพต่างๆ มาชี้แจงข้อสงสัยกรณีที่ยกงบประมาณกระทรวงกลาโหม จำนวน 233,000 ล้านบาท ในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 หลายรายการไม่ได้แจกแจงรายละเอียดการใช้งบประมาณ โดยเฉพาะงบเกี่ยวกับการจัดซื้ออาวุธ งบการปรับปรุงสมรรถนะกองทัพที่เขียนแค่บรรทัดเดียว แต่จากการที่ กมธ.สอบถามเสนาธิการเหล่าทัพที่เข้าชี้แจงต่างไม่ยอมชี้แจงให้ กมธ.ทหารรับทราบ เหมือนมีสัญญาณบอกมาว่าไม่ให้พูด บอกเพียงสั้นๆ ว่าเป็นเรื่องความมั่นคง และจะไปชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ต่อคณะกรรมการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

เท่านั้น ทั้งที่ความจริงแล้ว กมธ.ทหารมีสิทธิรับรู้ข้อมูล ดังนั้น กมธ.ทหารจึงแทบไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยในการเชิญกองทัพมาชี้แจงในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม จะนำเรื่องงบบกองทัพไปแปรญัตติอภิปรายในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายวาระ 2 ต่อไป

## ลุยต่องบกระทรวง‘ดีอีเอส’

นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในฐานะโฆษกคณะ กมธ.วิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 แถลงว่า กมธ.ได้พิจารณาในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เรียบร้อยแล้ว และกำลังพิจารณาในส่วน

ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. ที่มีกรขอรับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 252,138,900 บาท ว่าหน่วยงานมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมกิจกรรมการตลาดทั้งในและต่างประเทศผ่านช่องทางกำหนดยุทธศาสตร์ของ ศ.ศ.ป.จำนวน 190,590,000 บาท ซึ่งในกรณีนี้จะถือว่า ศ.ศ.ป.มีผลประโยชน์ต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรหรือไม่ และจากการตั้งเป้าหมายดังกล่าวแสดงว่าหน่วยงานไม่ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการผลิตภายในประเทศหรือไม่ นอกจากนี้ แผนบูรณาการของหน่วยงานของ ศ.ศ.ป.มีทั้งหมด 14 โครงการ แต่ทั้ง 14 โครงการนั้นมีการขอรับจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนเงินเท่ากันทุกโครงการคือ 979,200 บาท โดยโครงการทั้งหมดเป็นรายการงบประมาณเกี่ยวกับการฝึกอบรม สามารถโอนเปลี่ยนแปลงไปใช้จ่ายงบประมาณโครงการอื่นได้

## ชุด5อนุกรมฯช่วยสแกนเพิ่ม

นายชัยชนะกล่าวอีกว่า ส่วนสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นั้น กมธ.เห็นว่า ปัจจุบันผู้ซื้อมีความกังวลในอัญมณีที่ซื้อไปว่าจะ เป็นของปลอม ส่งผลให้จำนวนผู้ซื้อลดลง ดังนั้นหากมีการดำเนินการที่สามารถทำให้ตรวจสอบเลขอัญมณีได้ตลอด 24 ชั่วโมง จะทำให้ตลาดอัญมณีในประเทศไทยมีความคึกคักเหมือนในอดีต อย่างไรก็ตาม ในสัปดาห์หน้า จะมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาช่วย

พิจารณา 5 คณะ ประกอบด้วย 1.คณะอนุกรรมการพิจารณาการฟ้องร้อง สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา การวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนงบรายจ่ายอื่น องค์การมหาชน 2.คณะอนุกรรมการการคุ้มครองที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และรัฐวิสาหกิจ 3.คณะอนุกรรมการท้องถิ่นจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด (ยกเว้นในกลุ่ม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้) และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้) 4.คณะอนุกรรมการด้านการศึกษาและทุนหมุนเวียนด้านการศึกษา และ 5.คณะอนุกรรมการแผนงานบูรณาการด้านขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังเป็นเพียงการตั้งข้อสังเกต ยังไม่มีการปรับหรือเกลี้ยบบแต่อย่างใด การปรับเกลี้ยบบนั้นจะอยู่ในขั้นของคณะอนุกรรมการ

## ‘ปช.’ครบปี‘วันนอร์’ซิปชต.มิด

ที่โรงแรมซีเอส ปัตตานี จ.ปัตตานี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชาติ (ปช.) กล่าวระหว่างเปิดงานครบรอบ 1 ปี ปช.ว่า ปรากฏการณ์ที่หตุหุ 3 ประการคือ 1.พรรคการเมืองก่อนวันเลือกตั้งออกเป็น 2 ฝ่ายคือ ฝ่ายที่ไม่เอา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี และฝ่ายที่มีนโยบายเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ แต่หลังเลือกตั้งมีพรรคการเมืองจำนวนหนึ่งที่เคยปฏิเสธ พล.อ.ประยุทธ์และได้รับการเลือกตั้งเป็นกอบเป็นกำ ได้ลงมติสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯ โดยไม่แถลงเหตุผลต่อประชาชน ปรากฏการณ์นี้ถือเป็นปรากฏการณ์ที่ไร้สัจจะและบกพร่องทางจริยธรรม สร้างความคับข้องใจและสับสนให้แก่ประชาชน 2.พล.อ.ประยุทธ์ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นนายกฯ ได้กล่าวคำถวายสัตย์ไม่ครบถ้วนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด เมื่อมีคนหักท้วงกลับไม่แยแส ไม่สนใจ หรือไม่ตอบข้อสงสัย การประพฤติตนของ พล.อ.ประยุทธ์ถือว่าเป็นประชาธิปไตยนอกรัฐธรรมนูญ และ 3.พล.อ.ประยุทธ์เป็นผู้นำที่มีลักษณะปกปิดซ่อนเร้น เลื่อนลอย เช่น ไม่มีความชัดเจนเรื่องคุณสมบัติว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และยังแถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยไม่แสดงที่มาของ

งบประมาณตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ สามารถเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า ประชาธิปไตยมีดล้าจริยธรรมอำพราง

## เร่งฟื้นฟูศก.-สังคม5ประการ

นายวันมูหะมัดนอร์กล่าวว่ ปช.ได้เสนอนโยบายเพื่อสร้างสรรค หรือฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวม 5 ประการ อาทิ 1.การชุดคลองไทยเชื่อมทะเลอันดามันกับอ่าวไทย 2.การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคทั่วประเทศ เบื้องต้นได้ให้ความสำคัญหรือเน้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นวาระเร่งด่วน 3.การกระจายอำนาจสู่การปกครองท้องถิ่นทุกระดับ 4.การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมและทันสมัย และ 5.การเยียวยาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ให้เท่าเทียมกับประชาชนในภูมิภาคอื่น นอกจากนี้ พรรคประชาชาติไม่เห็นด้วยกับมาตรการแก้ไขเศรษฐกิจระยะสั้นของรัฐบาล เช่น โครงการชิมช้อปใช้ เพราะแก้ปัญหาไม่ถูกจุด ปช.คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ ปช.จะให้การสนับสนุน แต่สิ่งใดที่ไม่เป็นประโยชน์ ปช.และพรรคฝ่ายค้านก็ต้องตั้งข้อสังเกตหรือคัดค้าน และต้องกระตุกหรือกระตุ้นให้รัฐบาลกระทำให้เป็นไปอย่างถูกต้อง การเป็นฝ่ายค้านมิได้หมายความว่า เป็นผู้แพ้ แต่มีหน้าที่ที่ต้องทำเพื่อประชาชน และต้องเคารพกฎกติกา เคารพค่าน้ำสนัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนว่าจะดำเนินการทางการเมืองโดยไม่สนับสนุนพวกสืบทอดอำนาจและพร้อมที่จะทำงานกับทุกฝ่ายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนตามอุดมการณ์และจุดยืนของพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตย

## จ่อส่งปช.เลือกซ่อมขอนแก่น

จากนั้น นายวันมูหะมัดนอร์ให้สัมภาษณ์ว่า ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ในฐานะที่ ปช.เป็นพรรคเล็กๆ การทำงานถือว่าสอบผ่านในบทบาททางการเมืองหรือบทบาทการทำงานในสภาเพื่อทำงานให้ประชาชน ส่วนการเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่ จ.ขอนแก่น เขต 7 จุดใดมีเลือกตั้งซ่อม หรือสมาชิกคนในพื้นที่เรียกร้องจะนำเข้าพิจารณาตามขั้นตอนของพรรค โดยให้คณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) พิจารณาต่อไป โดย จ.ขอนแก่น ในเขต 7 ในพื้นที่ภาคอีสาน เป็นจังหวัดเดียวที่ ปช.มีสาขาพรรค

การเลือกตั้งครั้งที่แล้วแม้ ปช.จะไม่ชนะในภาคอีสาน แต่ในเขต 7 จ.ขอนแก่น ปช.ได้คะแนนเสียงมากที่สุดใภาคอีสาน เป็นเรื่องที่ต้องนำพิจารณา ส่วนพรรคร่วมฝ่ายค้านจะดำเนินการอย่างไรคงมีการคุยกัน แต่คงดำเนินการตามมติของ ปช. เป็นสิทธิการเลือกตั้งซ่อมคงไม่หวังว่าจะเป็นการตัดแแต่้มของพรรคฝ่ายค้านด้วยกัน เจตนาพรรคการเมืองตั้งพรรคเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม

นายวันมูหะมัดนอร์กล่าวถึงการทำหน้าที่ กมธ.งบ ได้เชิญกระทรวงพาณิชย์เข้าชี้แจงในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นการเข้าชี้แจงในภาพรวมมีการซักในประเด็นเป้าหมายนโยบาย ยังไม่ถึงเนื้อหา แต่เท่าที่ดูเนื้อหาแล้วนั้นยังใช้ไม่ตรงในการแก้ไขปัญหาของประเทศ เพราะประชาชนวันนี้ต้องการให้ดูแลประชาชนเรื่องสวัสดิการ การศึกษาให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น การตัดสินใจเป็นส่วนกลางมากกว่าคนในพื้นที่เป็นคนตัดสินใจ เท่าที่ฟังกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงหลายอย่างจึงฟังไม่ขึ้นไม่กระชับ และต้องชมเชยฝ่ายค้านหลายคนที่เคยดูแลงบประมาณมาก่อนมีข้อมูลที่ชัดเจน และซักถามจนเจ้าหน้าที่ตอบไม่ได้ต้องส่งเอกสารตามมาทีหลัง

## ‘บิกตู’โยนชวนจัดการเต็นท์สารบีม

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์กรณีนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ในฐานะโฆษก กมธ.การทหาร สภาผู้แทนราษฎร นำสารประกอบระเบิดทีเอ็นที (TNT) มาทดสอบประสิทธิภาพการตรวจเครื่องตรวจระเบิดในอาคารรัฐสภาโดย พล.อ.ประยุทธ์ถึงกับหัวเราะพร้อมกล่าวว่า ทราบว่านายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้สั่งตรวจสอบแล้ว ส่วนนี้ก็ต้องไปดูเจตนาว่าคืออะไร เพราะก็ยังไม่รู้เหมือนกัน ส่วนจะถูกหรือผิดก็เป็นเรื่องทางกฎหมาย อีกทั้งกฎระเบียบของรัฐสภาที่มีอยู่

(อ่านต่อหน้า 11)

ต่อจากหน้า 10

วิป7พรรค

เมื่อถามว่า กังวลหรือไม่กับเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้น แล้วจะส่งผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัย พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า อาจเป็นการมองคนละมุม ซึ่งนายมงคลกิตติ์อาจมองในแง่ของตัวเอง และอาจจะลืมดูข้อกฎหมายและกฎระเบียบของสภาหรือเปล่าก็ไม่รู้ เรื่องนี้ต้องไปตัดสินกันเอาเอง คงไม่ไปเกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับเรื่องของการรักษาความปลอดภัย คงไม่ต้องมีการไปปรับอะไรกันใหม่ เพราะคงไม่มีเหตุการณ์ซ้ำสองแบบนี้เกิดขึ้นอีก จึงอยากฝากไปถึงทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน หรือเป็นใครก็ตาม จะอยู่ในฐานะอะไร ต้องคิดให้รอบคอบ

### เดือน'เต้'ระวังพูดป่วนได้ขึ้นกม.

ผู้สื่อข่าวถามถึงที่กรณีนายมงคลกิตติ์ระบุว่ามียกผู้ก่อเหตุจากทางภาคใต้ขึ้นมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครกว่า 100 คนนั้น พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ขอให้นายมงคลกิตติ์แจ้งมาที่แล้วก็แล้วกัน วันนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากมายดูแลอยู่ แต่การที่ไปพูดเช่นนี้ หากไม่ใช่ข้อมูลที่แท้จริง จะมีปัญหา พูดแบบนี้จะโต้ประโยชน์อะไร สิ่งต่างๆ และข้อมูลแบบนี้ ควรให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานด้านความมั่นคงดูแล ถ้ามีข้อมูลก็ขอให้มาแจ้งกับหน่วยงานความมั่นคง และพูดคุยกัน ทั้งในส่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

"มาพูดออกสื่อแบบนี้มันจะได้เรื่องหรือไม่ สื่อเองก็ไม่ควรนำเรื่องเหล่านี้ไปขยายความต่อ เพราะบางครั้งเป็นการพูดเอามันหรือเปล่าก็ไม่รู้ ก็ขอให้เดือนๆ กันบ้าง" พล.อ.ประยุทธ์กล่าว พร้อมระบุว่า พอแล้ว เมื่อผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามต่อ นายชกกล่าวว่า "เหนื่อยแล้ว"

### 'บักป้อม'สั่งตร.สอบเต้ นำสารระเบิด

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวกรณีทีมนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ในฐานะโฆษก กมธ.การทหาร สภาผู้แทนราษฎร นำสารประกอบระเบิดทีเอ็นที (TNT) มาทดสอบประสิทธิผลการตรวจ

เครื่องตรวจระเบิดในอาคารรัฐสภาว่า เป็นเรื่องของการที่จะสอบสวน และจะต้องดูเรื่องของการกฎหมายด้วยว่ามีความผิดหรือไม่ จากนั้นตำรวจจะแถลงให้ทราบเอง

ผู้สื่อข่าวถามว่า นายมงคลกิตติ์ยังระบุอีกว่าข้อมูลฝ่ายความมั่นคงระบุว่าผู้ก่อความไม่สงบมาอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาค

ใต้เป็นร้อยคน พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า "เขารู้เรื่องหรือ เพราะเรื่องภาคใต้ ผมเป็นคนทำอยู่" เมื่อถามถึงข้อสังเกตว่าคนที่เป็น ส.ส.ไม่ควรจะกระทำการแบบนี้ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า เป็นเรื่องที่ไม่ดีคืออย่าง แต่เขาคิดอีกอย่าง เมื่อถามอีกว่าประชาชนจะมอง ส.ส.ที่มีลักษณะอย่างนี้อย่างไร พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า "ผมไม่รู้หรอก"

ผู้สื่อข่าวถามถึงการดูแลความเรียบร้อยระหว่างการประชุมผู้นำอาเซียนในเดือนพฤศจิกายน พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ดูแลความเรียบร้อยได้แน่นอน

### 'ชวน'สั่งสอบแน่-ผิดหรือไม่

ที่รัฐสภา เกียกกาย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีทีมนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การทหาร สภาผู้แทนราษฎร นำสารประกอบวัตถุระเบิดมาแถลงข่าวในบริเวณรัฐสภา ว่ายินดีหากนายมงคลกิตติ์จะเข้ามาพบ แต่ตอนนี้ยังไม่ได้มาและยังไม่รู้ว่านายมงคลกิตติ์จะมาเข้าพบเรื่องอะไร แต่หากเป็นเรื่องดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายและเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยไปดูว่าการกระทำของนายมงคลกิตติ์ผิดหรือไม่ ถ้าผิดก็ไปตามกฎหมายผิด ทั้งนี้เคารพสมาชิกทุกคน แต่อยากขอร้องให้ทุกคนอยู่ภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์ สภจะต้องเป็นตัวอย่างเพราะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ เป็นฝ่ายออกกฎหมายบังคับคนทั้งประเทศ ต้องเป็นตัวอย่างในการเคารพกฎหมายบ้านเมือง เป็นแบบอย่างให้ประชาชน

ผู้สื่อข่าวถามว่าจะต้องดำเนินการต่อนายมงคลกิตติ์ตามกฎหมายหรือไม่ นายชวนกล่าวว่า ขึ้นอยู่กับฝ่ายกฎหมายที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเรื่องราวเป็นอย่างไร เมื่อถามว่านายมงคลกิตติ์ได้กล่าวขอโทษและบอกเป็นการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ นายชวนไม่ได้ตอบคำถาม และเดินออกจากวงสัมมนาไป

### 'มงคลกิตติ์'ขอโทษรู้เท่าไม่ถึงการณ์

นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การทหาร สภาผู้แทนราษฎร กล่าวกรณีทีมนายมงคลกิตติ์เกี่ยวกับเครื่องตรวจวัตถุระเบิดรุ่นใหม่จากบริษัทในสหรัฐอเมริกาในพื้นที่รัฐสภา ว่าจะเข้าพบ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร

เพื่อขอโทษที่ไม่ขออนุญาตนำสารประกอบระเบิดเข้ามาแถลงภายในรัฐสภาในวันที่ 1 พฤศจิกายน โดยยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ หากประธานสภาจะตัดสินใจลงโทษอย่างไรก็พร้อมยอมรับ เพราะนายชวนก็เปรียบเสมือนพ่อคนหนึ่ง แต่หลังจากนี้จะรอบคอบมากขึ้นในการขออนุญาตรัฐสภาเพื่อแถลงข่าว ขอยืนยันว่าเหตุผลที่นำสารประกอบระเบิดมาแถลงข่าวเพราะปัจจุบันระบบรักษาความปลอดภัยของรัฐสภายังไม่ดีพอ อยากให้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น

ส่วนกรณีที่มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) นำสารประกอบระเบิดเข้ามาด้วยนั้นเป็นความหวังดีของลูกน้องตนที่อยากจะทำดีขอโทษจริงๆว่าเครื่องตรวจสอบวัตถุระเบิดของสทรัฐ สามารถนำมาใช้งานได้จริงหรือไม่ จึงประสานทางเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยทดสอบ ในกรณีดังกล่าวนี้จะขอพูดคุยกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เพื่อยืนยันว่าการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โอดีเป็นการกระทำตามที่ร้องขอในฐานะ กมธ.การทหาร

ผู้สื่อข่าวถามว่าสำหรับข้อวิจารณ์ที่ระบุว่าตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องได้รับผลประโยชน์จากบริษัทขายเครื่องตรวจสอบวัตถุระเบิดของสทรัฐนั้น นายมงคลกิตติ์กล่าวว่า ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง ไม่เคยมีผลประโยชน์ใดกับบริษัท และไม่ได้รับจกเป็นการส่วนตัว เพิ่งเจอกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทดังกล่าวครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา พร้อมกับการแถลงข่าว

### ตร.ชี้ครอบครองสารมีความผิด

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายมงคลกิตติ์แอบนำสารประกอบระเบิดเข้าไปยังรัฐสภาว่า มีทหารเสนานิคมการในรัฐสภาร้องขอให้มีการนำสารประกอบระเบิดเข้าไปในรัฐสภา เพื่อนำไปตรวจทดสอบกับเครื่องตรวจวัตถุระเบิด โดยมีการประสานตำรวจกลุ่มงานเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด (โออีดี) เข้าร่วมทดสอบด้วย แต่ไม่รู้ว่านายมงคลกิตติ์เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างไร ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบข้อมูลก่อน

"จะต้องพิจารณาที่เจตนาและการครอบครองสาร รวมถึงการประสานงานตั้งแต่ตอนแรกว่าจะเข้าช่วยความผิดข้อหาใดหรือไม่ แต่สำหรับสารต้องห้าม หากครอบครองจะมีความผิดอยู่แล้ว โดยได้มอบหมายให้กองบัญชาการ

ตำรวจนครบาล (บข.น.) เป็นผู้ตรวจสอบเพราะเป็นพื้นที่รับผิดชอบ ควบคุมไปกับทางรัฐสภาที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเช่นกัน” พ.ต.อ.กฤษณะกล่าว

## ยื่น‘มทก.4’สอบปูดข่าวป่วนได้

นายณัฐชนน ศรีก่อเกื้อ ส.ส.สงขลา พรรคภูมิใจไทย ในฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) ตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร แถลงถึงกรณีที่น่ายมนคลกิตดี สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ ได้กล่าวอ้างว่ากลุ่มผู้ก่อการ

ร้ายประมาณ 100 คน เข้ามาในพื้นที่ภาคใต้ว่าในฐานะผู้แทนราษฎรในพื้นที่ความมั่นคง 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลานั้น หากข้อมูลที่น่ายมนคลกิตดีกล่าวอ้างเป็นจริง ตามที่ได้รับจากหน่วยงานความมั่นคง ต้องขอขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วย แต่ถ้ามูลความที่น่ายมนคลกิตดีอ้างไม่มีมูลความจริง ตนต้องขอประณามนายมนคลกิตดี พร้อมทั้งทำหนังสือถึง พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะที่รับผิดชอบโดยตรง ให้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลที่น่ายมนคลกิตดีกล่าวอ้างผ่านหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ เพราะการออกมาให้ข่าวเช่นนี้ทำให้เกิดผลกระทบต่อหน่วยงานความมั่นคง การข่าว หน่วยข่าวกรอง และที่สำคัญยังเป็นการซ้ำเติมประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ด้วย ดังนั้นการจะออกมาพูดอะไรจึงควรนึกถึงประชาชนคนไทยในพื้นที่กว่า 2.5 ล้านคนด้วย เพราะถือเป็นเรื่องที่ไม่ระบงเป็นอย่งยั้ง

## โดนอีกป.ป.ช.เรียกแจงพระเครื่อง

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า กรณีที่นายมนคลกิตดี สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ได้ยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยแจ้งในส่วนของทรัพย์สินอื่น มูลค่า 147,971,500 บาท บาท และได้ชี้แจงรายละเอียดว่า มีพระ

เครื่อง ประกอบด้วย กริ่งปวเรศทองคำ หน้า 3 บาท มูลค่า 50,000,000 บาท พระร่วงหลังรางปืน จ.สุโขทัย เลี่ยมทองคำ 2 บาท มูลค่า 12,000,000 บาท พระสมเด็จโกเชอร์ เลี่ยมทองคำ 2 บาท มูลค่า 30,000,000 บาท พระพุทธชินราชใบเสมา เลี่ยมทองคำ 2 บาท มูลค่า 2,540,000 บาท พระสมเด็จจรัลระสัง เลี่ยมทองคำ 1 บาท มูลค่า 40,020,000 บาท พระรอดลำพูน เลี่ยมทองคำ 1 บาท มูลค่า 10,020,000 บาท พระคงลำพูน เลี่ยมทองคำ 1 บาท มูลค่า 320,000 บาท พระลือหน้กมกล เลี่ยมทองคำ 1 บาท มูลค่า 420,000 บาท พระยอดธง มูลค่า 2,000,000 บาท พระพิฆเนศโบราณ เลี่ยมทองคำ 1 บาท มูลค่า 320,000 บาท ครุฑทองคำ 0.5 บาท มูลค่า 10,000 บาท ต่อ ป.ป.ช.ไปแล้วนั้น ทางสำนักตรวจสอบทรัพย์สินได้ส่งหนังสือถึงนายมนคลกิตดีเพื่อเชิญให้เข้าชี้แจงพร้อมทั้งนำพระเครื่องดังกล่าวมาให้ตรวจสอบในวันที่ 7 พฤศจิกายนนี้ ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.ป.ป.ช.การให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช.จะต้องมีขั้นตอนของการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินต่อสาธารณะในกรณีเข้าดำรงตำแหน่ง ซึ่งถือเป็นขั้นตอนของการแจ้งและพิสูจน์ความมั่งคั่งของทรัพย์สินและหนี้สินนั้นๆ เมื่อแจ้งต่อ ป.ป.ช.แล้ว ป.ป.ช.โดยสำนักตรวจสอบทรัพย์สินจะต้องดำเนินการตรวจสอบว่ามีทรัพย์สินและสิ่งของตามที่แจ้งมาจริงหรือไม่ ส่วนเรื่องมูลค่าจะต้องดูว่าเป็นไปตามที่ผู้ยื่นแจ้งไว้หรือไม่ มีความน่าเชื่อมากน้อยเพียงใด หรือการยื่นนั้นเพื่อเจตนาแอบแฝงได้หรือไม่ ป.ป.ช.จะมีขั้นตอนโดยให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง หรือหากมีบุคคลใดมีข้อสงสัยก็สามารถยื่นเรื่องให้ ป.ป.ช.สอบเพิ่มเติมได้





**เพราะความโลภ แชร้แม่มณีและแชร์ Forex-3D ถึงเติบโต ...๐๐... รู้เค้าหลอก แต่เต็มใจให้หลอก!** แม้จะมีความเสียหายหลายล้าน และมีการเตือนภัย เป็นข่าวใหญ่ออกมา เป็นระยะเกี่ยวกับกลโกง แชร้ลูกโซ่ แต่ก็ยังมี **“เหยื่อ”** หลงเข้าไปสู่วงจรของแชร์ลูกโซ่ เพียงเพราะเห็นแก่ผลตอบแทนที่มีมูลค่าสูง ...๐๐... ยิ่งกรณีของ **“แม่มณี”** ล่าสุดมีเหยื่อมาแจ้งความร้องทุกข์ แล้วกว่า 2 พันราย มูลค่าความเสียหายปาเข้าไป 432 ล้านบาท ซึ่งหากไปพลิกดูประวัติของ **“แม่มณี”** แล้วก็จะพบว่าก้าวกระโดดเข้าสู่ความรวยอย่างรวดเร็ว มีธุรกิจทั้งเครื่องสำอาง สถานบันเทิง พูลวิลล่า และห้างทองฯ ด้วยวัยเพียง 28 ปี แต่สามารถซื้อคอนโดราคา 29 ล้านบาท ...๐๐... ที่น่าเห็นใจคือเหยื่อที่หลงเข้าไปในช่วงท้าย ซึ่งเอาเงินเก็บของตนเอง ที่สั่งสมมาเล่นในแชร์วงนี้ จะเห็นได้ว่า ค่านิยมที่ **“ความรวย”** ที่ **“แม่มณี”** มักจะโพสต์ภาพของตนเองใช้ชีวิตหรูหราแบบไฮโซ ทั้งรถทั้งของแบรนด์เนม ...๐๐... น่าเป็นห่วงก็คือ เยาวชนที่เสพข่าวนี้ เขาจะเลือกมองมุมไหน สิ่งที่ **“แม่มณี”** กอบโกยไป แล้วผลกระทบที่กำลังตามมาให้ชัดใช้ในฐานะอาชญากรแผ่นดิน ตรงนี้ ผู้ปกครองต้องให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด เพราะโลกโซเชียลปัจจุบันมีอิทธิพลอย่างมาก ทำให้คนอยากรวยลัดรวยเร็ว ไม่มีใครกัณฑ์ ซื่อสัตย์ ขยันอดทน แบบคติของโบราณที่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยน้ำพักน้ำแรง ...๐๐... หันมาดูการเมืองเรื่อง **“คู่อริ”** ที่เคยประกาศตัดพี้ตัดน้อง ระหว่าง คนชื่อ **ตุ๋น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา** กับ **พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส** ที่ร้ายหลังตามจิกไม่ปล่อย ปมถวายสัตย์ไม่ครบถ้วน ...๐๐... ล่าสุดใช้อำนาจของประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทูลจรีตและประพุดติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร มีหนังสือเชิญให้ นายกรัฐมนตรี ไปชี้แจง ซึ่งก็มีคำเตือนมาจาก **นิพนธ์ อินทรสมบัติ** ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่น่าสนใจ ...๐๐... โดย **“นิพนธ์”** ยกเอา พ.ร.บ.คำสั่งเรียกของคณะกรรมการธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ.2554 ในมาตรา 12 ของ พ.ร.บ.นี้ ระบุโทษของกรรมการเอาไว้ว่า หากกรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เช่น แกล้งเชิญเข้ามาโดยไม่มีเหตุผล กรรมการก็มีโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ...๐๐... บรรทัดนี้ **“ศรพระราม”** ขอแสดงความยินดี กับ **ศุภชัย บัญชาศีก** ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการประจำคณะกรรมการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ...๐๐... **คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนศึกษา** จัดทำโครงการ **“พัฒนศึกษาวิพากษ์”** ครั้งที่ 2 เรื่อง **“โรงเรียนขนาดเล็ก.....โจทย์ใหญ่ ที่ท้าทายการศึกษาไทย”** โดยมี **อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ** อดีตนายกรัฐมนตรี **ดร.ไกรยส ภัทราวาท** รองผู้จัดการ กสศ. และ **อ.นิรุจน์ หนักเพ็ชร** ผอ.โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี (ชุมชนบ้านเกาะหวาย) นครนายก ร่วมเสวนาอาทิตย์ที่ 17 พ.ย.เวลา 09.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมดวงเดือน พิศาลบุตร อาคารประชุมสุข อาชีวอำรุง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่คุณอดิญา 08-6637-4420 ...๐๐... **ศุภาลัย** ร่วมกับ **มูลนิธิประทีป-อัศจรรย์ ตั้งมติธรรม** จัดการแสดงนิทรรศการภาพถ่ายเพื่อการกุศล **“ประทีปทัศน์ III”** ศิลปินโดย ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม จัดแสดงระหว่างวันที่ 5 - 17 พ.ย. ตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) เวลา 10.00 - 21.00 น. ที่ผนังโค้งชั้น 3 - 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ...๐๐... ชาวสังคมทั่วไปประจำวันศุกร์ที่ 1 พ.ย. เวลา 08.30 น. **จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย** ผอ.สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ไทย เรื่อง **หลักเกณฑ์ในการจัดสรรเวลาเข้าออกสนามบินของอากาศยาน พ.ศ.2562** ที่ห้องแมจิก 2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น ...●●... 13.00 น. **วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล** รมช.พาณิชย์ เป็นประธานในงานครบรอบวันสถาปนา 16 ปี **ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ** พร้อมร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ **“ศิลปหัตถกรรมแห่งบรรพชน สู่นวัตกรรมแห่งอนาคต”**โดย **อัครเดช นาคบัลลังค์** นักสะสมผ้าและเจ้าของพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณสบันงา **สมชัย ส่งวัฒนา** ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ก่อตั้งแบรนด์ FLYNOW และ **สรัญญา สายศิริ** ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม (เครื่องเบญจรงค์) ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ พระนครศรีอยุธยา ...●●... วันอาทิตย์ที่ 3 พ.ย. เวลา 18.30 น. **พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล** รมช.กลาโหม เป็นประธานพิธีฉลองมงคลสมรส ระหว่าง **สิรินาถ บุตรี สมชาติ - ฉันทนา อิมโอบธู** กับ **ร้อยเอก พงศ์พล บุตร พล.ท.ชัยวิน - สุรดา ผูกพันธ์** ที่ห้องแกรนด์ เอบี โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

 **ศรพระราม**

สตรี

21

กระเป๋าถือโลหะเงิน  
ของขวัญคู่สมรสอาเซียน



# กระเป๋าถือโลหะเงิน ของขวัญคู่สมรสอาเซียน



มหัศจรรย์แห่งของขวัญสะท้อนการผสมผสานแห่งอาเซียน รมช.วีรศักดิ์เปิดตัวกระเป๋าถือโลหะเงิน เตรียมมอบเป็นที่ระลึกในงานประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์ กล่าวว่า ในการจัดประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 2-4 พ.ย. 2562 รัฐบาลไทยจัดเตรียมของขวัญมอบเป็นที่ระลึกแก่ผู้นำอาเซียนและคู่สมรสหลายชิ้น หนึ่งในนั้นเป็นของขวัญซึ่งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

(องค์การ

มหาชน) หรือ SACICT

กัฒนสรเพื่อมอบแก่คู่สมรสผู้นำอาเซียน ได้แก่ “กระเป๋าถือโลหะเงิน” สรรค์สร้างโดยช่างฝีมือจากจังหวัดนครศรีธรรมราช นาง



สุเจนจิต ทองสกลี บุคคลที่ได้รับการเชิดชูจาก SACICT ให้เป็นครุช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2560 ประเภทเครื่องจักสานลิลกา ร่วมกับ น.ส.นภารัตน์ ทองสกลี บุตรสาวที่ได้รับการยกย่องเป็นทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2557 ถือเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจของผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทยภายใต้การส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์

“กระเป๋าโลหะเงิน” ตัวกระเป๋าทำจาก “ลิลกา” ไม้เลื้อยตระกูลเฟิร์น วัลพีช ชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นเองพบบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย ลำต้นของลิลกาเป็นเส้นขาว โดดเด่นเรื่องความเหนียว ทนทาน มีประวัติศาสตร์อยู่กับคนไทยมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นในการทำเครื่องจักสาน ขึ้นชื่อว่าเป็นงานที่ต้องอาศัยทักษะฝีมือ ความประณีต ความชำนาญ รวม

ถึงความวิริยอุตสาหะในการจักสานลิลกา จึงถือเป็นงานหัตถศิลป์ชั้นสูงของไทย คนไทยคุ้นเคยและประทับใจความงดงามของกระเป๋า ลิลกาเป็นอย่างดี ผ่านกระเป๋าทรง ใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์

ชิ้นงาน “กระเป๋าถือลิลกาเงิน” เป็นงานทำมือทุกขั้นตอน สีน้ำตาลเหลืองสีเขียวยอ่อน เป็นสีธรรมชาติของลิลกา ช่างฝีมือเชิงช่างชั้นสูงที่เป็นครูและคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นทายาทนำภูมิปัญญาการสานลวดลายในชื่อ “เมล็ดแดง” ลายโบราณที่สืบทอดกันมาจากความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นก่อนที่มีอาชีพเกษตรกรรมมาดัดแปลงให้ดูมีรูปทรงมีมิติที่

### สวยงามแปลกตา

จากเดิมที่เคยทำเป็นกระเป๋าหิ้วจับ ปรับให้เป็นกระเป๋าถือที่ดูเก๋ เรียบง่าย ลักษณะเป็นรูปทรงกล่องสี่เหลี่ยม ให้ความรู้สึกมินิมอล ขนาดกะทัดรัดถนัดมือ ทันสมัยเรียบโก้แต่ยังคงเอกลักษณ์ภูมิปัญญาไว้ครบถ้วน ด้านในกระเป๋าเพิ่มความเรียบหรูด้วยการบุด้วยผ้าไหมสีงาช้าง เพิ่มคุณค่าให้ล้ำค่ามากขึ้นไปอีก ด้วยงานฉลุซึ่งเป็นงานเชิงช่างชั้นสูงมาทำเป็นอุปกรณ์ตกแต่งกระเป๋า นำงานถักเงินลงยาทักษะเชิงช่างชั้นสูงมาออกแบบลายประจำยามเป็นรูปพวงมาลัย ได้แรงบันดาลใจมาจากตราสัญลักษณ์ของการประชุมผู้นำอาเซียนในครั้งนี้ และยังเป็นสื่อความหมายแห่งมงคล การต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยไมตรีจิต ส่วนอุษะมาลัยเป็นตัวแทน 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน สะท้อนความร่วมมือในการขับเคลื่อนอาเซียน ไปข้างหน้าด้วยกัน โดยมี

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมประกาศศักดาพลังแห่งประชาคมอาเซียนที่กลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวในการช่วยเหลือเกื้อกูลและสนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและยั่งยืน

“จากเส้นสายวัลพีช

ขนาดละเอียดเทียบเท่าเส้นผม ค่อยๆ เรียงร้อยกลายเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่แสดงตัวตนและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาคมอาเซียน กระเป๋าถือลิลกาเงินจึงเป็นตัวแทนคนไทยทั้งประเทศ ส่งต่อความภาคภูมิใจนี้ไปยังผู้นำอาเซียนและคู่สมรสทั้ง 10 ประเทศอย่างสมศักดิ์ศรี” นายวิรัชศักดิ์กล่าวทิ้งท้าย

## บทความพิเศษ ■ ภัณฑารักษ์สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย

# การกู้พลังภูมิปัญญาท้องถิ่น

### ■ โรงเรียนและวัดเป็นของคู่กัน

โรงเรียนและวัดในท้องถิ่นเป็นของคู่กันมาแต่อดีตกาล ล้วนเกิดจากการผลักดันโดยคนท้องถิ่น ทั้งนั้น เป็นแหล่งสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นมานานแล้ว ต่างกันที่ว่าคนในโรงเรียน คนในวัด และ คนใน อปท. ไม่ได้สวมมงกุฎหัวโชนอันเดียวกันเท่านั้น เพราะต่างคนอยู่ต่างสังกัด ต่างศึกษา ต่างกฎระเบียบ กันเท่านั้น จึงไม่แปลกใจว่า ปรากฏชาวบ้าน หมอสมุนไพรพื้นบ้าน ปรากฏภูมิปัญญาท้องถิ่น เหล่านี้ ต่างล้วนเกิดมาจากวัดที่ถือเป็นโรงเรียนของชุมชน มานั่นเอง

### ■ ภูมิปัญญาเป็นส่วนประกอบของท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Wisdom) ถือเป็น "เป็นส่วนประกอบ" เป็นภาพสำคัญส่วนหนึ่งของท้องถิ่น ในกรณีของไทยไม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นไป "เป็นโครงสร้างหลัก" เป็นเศรษฐกิจใหญ่เหมือน เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ หรือที่อื่นใด ที่เขาเอาภูมิปัญญาดี ๆ แบบนี้ไปผลิตเป็นสินค้าเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น เป็นยา เบียร์ ไวน์ วิสกี้ เครื่องมือเกษตร ยานยนต์ เสื้อผ้า เครื่องใช้สอย อวูร มืด พับ นาฬิกา เซรามิก ฯลฯ รวมวัฒนธรรม พื้นเมือง ส่งขายไปทั่วโลก เป็นความหลากหลายทางทักษะภูมิปัญญาที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น เช่น เยอรมันถึงมีฮีโร่เบียร์ถึง 200 กว่าแบรนด์ เป็นต้น

### ■ ทางตันภูมิปัญญาไทย

ศ.ศ.ป. กระทรวงพาณิชย์ หรือ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ผลักดันผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยเน้นการอนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง ทักษะภูมิปัญญา และความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจ "ชุมชนหัตถกรรม" (Craft Communities) ให้เกิดความเข้มแข็งยั่งยืน และต่อยอดเชิงการตลาด อย่างไรก็ตาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยนั้นมียุคสมัย ล้วนเจอวิกฤติปัญหาต่างๆ ที่ไม่เหมือนกัน ลองมาดูสภาพปัญหาที่พบ

### ■ ความสามารถส่วนบุคคลเป็นภูมิปัญญาไทยได้

ตัวอย่างภูมิปัญญาไทยที่เห็นจะเป็นเรื่องของ "ความสามารถเชิงบุคคล" เช่น ศิลปินพื้นบ้าน ลำตัด

หมอลำ ช่างซ่อม(ภาคเหนือ) ที่ขยับตัวไปเป็น เพลงลูกทุ่ง แต่ก็ถูกคิดกันด้วยระบบนายทุน และลิขสิทธิ์ ในส่วนของการผลิตสินค้าใหญ่ ยุทธโธปกรณ์ เช่น เรือตรวจการณ์ รถหุ้มเกราะ คนไทยก็ผลิตได้ แต่ส่งขายให้แก่ต่างประเทศเพื่อนบ้าน ในผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ยารักษาโรคพื้นบ้าน ยาสมุนไพร ยาปราบศัตรูพืช ก็พอมิ แต่กว่าจะจดทะเบียนถูกต้องได้แสนยาก ดูเพียงแค่นี้เห็นว่ารูปร่างผิดทางเพราะไม่ส่งเสริมยึดติดชาวบ้านพื้นถิ่นกว่าจะหวนคิดกลับมาส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านได้ทัน หน่วยราชการต่างๆ ก็สูญเสียงบประมาณมากไปศึกษาวิจัยและดูงานต่างประเทศ

### ■ เศรษฐกิจพอเพียงร้างๆ

การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เมื่อหลายปีก่อน พบว่าท้องถิ่นบ้านนอกปัจจุบันหลายแห่ง มีโครงการกิจกรรมของชุมชน เช่น โรงสีข้าว หลวงสร้าง เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพชุมชนสร้าง เครื่องทำอาหารสัตว์ชุมชน กลายเป็นเศษเหล็ก ทั้งร้างมากมาย หมดๆ ก็คือ "ตลาดชุมชน" ที่สร้างเสร็จแล้วร้างไม่มีชาวบ้านมาขายสินค้า สาเหตุหลักสำคัญคือ ผู้ระบบทุนที่มาจากต่างชาติไม่ได้ และสินค้าจากนายทุนยังจำเป็นต่อเกษตรกรท้องถิ่น เช่น ปุ๋ยเคมี เคมีปราบศัตรูพืช ยาแผนปัจจุบัน ฯลฯ รวมถึงสินค้าจำเป็นใหญ่ เช่น เครื่องมือแพทย์ เครื่องจักรกล อวูรยุทธโธปกรณ์ ก็สั่งนำเข้าทั้งสิ้น เมื่อคราวยุคฟองสบู่แตก รัฐบาลมีความพยายามหันมาหาท้องถิ่นช่วงปี พ.ศ. 2539 - 2541 เริ่มมีการกระจายอำนาจทยอยเกิด อปท.ขึ้นทั่วประเทศ แต่แล้วต่อมาท้องถิ่นกลับถูกดึง "อำนาจไปรวมศูนย์" ดั่งเดิม สภาพท้องถิ่นบ้านนอกจึงเป็นดังที่เห็น

### ■ สินค้าขยะมากขึ้นสินค้าใหม่ไม่มี

ในบรรดา "สินค้าขยะ" ที่ประเทศอุตสาหกรรมเขาใช้แล้วทิ้ง ไทยจึงเป็นแหล่งรวมของสินค้าวัสดุอุปกรณ์มือสอง (Second hand) ที่คนประเทศอุตสาหกรรมเขาทิ้งไม่ใช้แล้ว แต่ยังพอมีสภาพที่ใช้ได้ในประเทศของเรา เราเป็นสินค้าที่ใช้แล้วรวมทั้ง อวูรยุทธโธปกรณ์มือสอง เครื่องจักรกล รถยนต์มือสอง เสื้อผ้ามือสอง (สินค้าโรงเกลือ ตลาดคลองงมา) สินค้าเหล่านี้ทำได้แค่การซ่อม ดัดแปลงฯ ไม่สามารถคิดใหม่ทำสินค้าขึ้นใหม่แบบจีนได้

### ■ ทุกอย่างต้องกินแบ่ง

คน อปท.เจอสภาพแบบ "กินแบ่ง" เฉพาะในครั้งแรกเท่านั้น ที่เหลือต่อมาถูก "กินรวบ" คนท้องถิ่นถูกโจษขานว่าทุจริต ยกหัวคิว ซิกแซกผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่น่าเชื่อถือไว้วางใจ แดมหลาย คนมีบาปหนักติดตัว เพราะคดีทุจริตถูกตัดสินโทษทาง การเมือง และสิทธิทางราชการหมดแล้ว แต่ ณ เวลานั้น ทุกอย่างที่อยู่ตรงข้ามกันได้เดินทางมาชนกันแล้ว ไม่ว่าจะโดยบังเอิญหรือจงใจก็ตาม เช่น สูงมาชนต่ำ ดำมาชนขาว ศีลธรรมมาชนบาป เมกะโปรเจกต์มาชนรากหญ้า กฎหมายมาชนกฎหมาย ชนชั้นมาชนรากหญ้า เศรษฐีมาชนยากจน รวมศูนย์มาชนพื้นบ้าน สูงมาชนต่ำ ฟ้ามมาชนเหว หนึ่งโรงมาชนหนึ่งทะเลสูงพื้นบ้าน ชาวฟ้าชนชาวดอย ฯลฯ เป็นความหมายว่า สิ่งที่ตรงข้ามกันได้โคจรมาพบกัน เสมือนมาปรองดองกัน "ภูมิความรู้ระดับปรัชญาที่มีอยู่มากมายในท้องถิ่นจะนำพาชาติให้รอดวิกฤติได้" มั่นคงไม่ใช้การเผด็จการโหดร้าย หรือรออิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ สังคมนิติรัฐฯ ยายอายุวัฒนะ ที่เกิดตามชอกผวาในวรรณคดี นิยาย การ์ตูน แต่ต้องเป็นสิ่ง ที่ต้องเกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริง

### ■ พลังสามสิ่ง "ศาสตร์พระราชฯ-ภูมิปัญญาท้องถิ่น-จิตอาสา"

ข้อเสนอการนำ "ภูมิปัญญาท้องถิ่น" (Wisdom) มาพัฒนาเป็น "วิสาหกิจชุมชน" (Small and Micro community Enterprise-SMCE) จนถึงสามารถเป็นผลิตภัณฑ์มวลรวม ที่มีปริมาณมากพอตาม "แนวทางพอเพียงตามศาสตร์พระราชฯ" (Sufficiency Philosophy) และผนวก "จิตอาสา" (Volunteer Mind) ที่เน้นความอุทิศร่วมมือเสียสละ สำนึกรักในชุมชนบ้านเกิด ผสมผสานกันไป โดยทั้งสามแนวทางนี้น่าจะกอบกู้วิกฤติของคนท้องถิ่นได้ในระดับที่ค่อยเป็นค่อยไปอย่างไม่ยาก เพราะมวลชนชาวบ้านในพื้นที่หากเขาเห็นเป็นเรื่องปาก เรื่องท้อง และรัฐบาลมีความจริงจังช่วยเหลือ ชาวบ้านต้องตอบรับแน่นอน

### ข้อจำกัดการตรวจสอบของ อปท.

ข้อเสนอให้มี "การตรวจสอบของภาคประชาชน" แทน สดง. และ ป.ป.ช. ฟังดูดี มีข้อแย้งว่า (1) การมีส่วนร่วมของประชาชน มีการเลือกตัวแทนจากที่ประชุมหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นเรื่องดี

แต่ในเรื่องงบประมาณอปท.และงบประมาณที่ผ่านมา บางแห่งยังมี “รั้วซีม” เพราะการซิกแซกในผลประโยชน์ทับซ้อน การพบว่ามีความผิดพลาดก็ต่อเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นแล้ว (2) การมีส่วนร่วมควรมีเฉพาะ “ระดับการตัดสินใจเลือกโครงการและกิจกรรม” แต่ไม่ควรให้มีส่วนร่วมใน “ระดับการบริหารจัดการ” เช่น เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงิน เพราะอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น ขายเอง ซื้อเอง ตรวจรับเอง (3) อิทธิพลอำนาจมืด การชี้นำ เกิดความรู้สึกพวกมากลากไป ไม่คำนึงถึงเรื่องความถูกต้อง หรือความเหมาะสม ยังคงมีอยู่ (4) ผู้มีหน้าที่ควบคุมระเบียบ กำกับดูแล ต้องมีความรับผิดชอบ และสามารถตรวจสอบได้โดยประชาชน (5) การวัดความโปร่งใส คุ่มค่าตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ควรวัดแยกกลุ่มวัดตามช่วงเวลาของ “การมีส่วนร่วมรับผิดชอบของประชาชน” ตามข้อ 2 ควรมีการประกาศผลการติดตามภาคประชาชนเผยแพร่เป็นประกาศในเว็บไซต์ / ประกาศในชุมชนและหน่วยงาน โดยเฉพาะห้วงเวลาหลังจากการดำเนินการโครงการเสร็จสิ้น เพราะ มักเกิดอาคารร้าง ตลาดร้าง กิจกรรมโครงการขาดความต่อเนื่อง โครงการล้มเหลว ฯลฯ เป็นต้น

### ■ ท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะสูงด้วย

ที่ต้องกล่าวก็คือ ในเป้าหมายการปฏิรูปราชการนั้น “องค์กรสมรรถนะสูง” ที่จัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ต้องคัดสรรเอา “นักการเมืองน้ำดี” เป็นคนดีมีฝีมือ มีความรู้ความสามารถ คนกล้าตัดสินใจในความถูกต้อง มีความมุ่งมั่น มีใจพวกนักเลงหัวไม้ พวกโกงกิน หากมาเพราะการซื้อเสียง เล่ห์เหลี่ยม อิทธิพล หลอกลวง ฯลฯ ผลเสียก็ตกแก่คนท้องถิ่น เกิดปัญหาทางตัน มีความสับสนของชาวบ้านว่าจะคัดสรรคนดีได้อย่างไร ในช่วงบรรยากาศทางการเมืองระดับชาติที่ไม่ค่อยเป็นใจนัก หากได้กลุ่มคนมีอุดมการณ์ตรงกันข้ามกับที่ชาวบ้านคาดหวัง ก็ไม่อยากจะคาดเดาว่าบ้านเมืองจะเกิดอะไรขึ้น หรือว่ายังไม่ต้องไปใส่ใจในเรื่อง “คุณภาพหรือสมรรถนะสูง” ไฉนเลย เลือกคัดสรรไปตามทางตามอารมณ์ไปก่อน ฉะนั้น เราต้องมาพิจารณาเรื่องสำคัญองค์ประกอบคุณสมบัติบุคคลก่อนการเข้าสู่ตำแหน่ง

ว่าควรเป็นอย่างไร องค์ประกอบคุณสมบัติระหว่าง การดำรงตำแหน่ง ว่าควรเป็นอย่างไรบ้าง

ข้อสำคัญปัจจุบันทุกองค์กรทุกสังกัดต้องมีระบบ “การคัดกรองเอาคนเข้าสู่ตำแหน่ง” ต้องได้คนดี มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม เรียกว่า “เข้ายาก ออกง่าย” โดยเฉพาะการปลดบุคลากรที่เสื่อมเสียคุณธรรมจริยธรรม หรือ เสื่อมคุณภาพ (กำลังพลเสื่อม) ที่การคัดกรองนี้ หมายถึงรวมทั้งฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำด้วย

ในอำนาจทางการเมืองในท้องถิ่นเมื่อมีกลุ่มเกิดขึ้นหลากหลายกลุ่ม สิ่งติดตามมาหนีไม่พ้นก็คือต้องมีกลุ่มอำนาจจากข้างนอกติดตามมาด้วย ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องของท้องถิ่นที่ต้องมาแยกแยะดู “เนื้อหาของ อปท.ที่แท้จริง” ที่ควรต้องดำเนินต่อไปมีงานสำคัญใดบ้าง การบริหารจัดการ 4 M ในพื้นที่อปท. จึงจำเป็น รวมทั้งการใช้เงินบริจาค เสียสละ “จิตอาสา” ร่วมกันของคนท้องถิ่นที่มีมาแต่อดีตแล้ว ในขั้นนี้ “ชุมชนชาวบ้าน” ควรจะได้เป็นเจ้าของโรงเรียน สถานีนอนามัย (รพ.สต.) ตัวจริงเสียที เพราะเชื่อว่า เนื้องานในหน้าที่นี้ คือ การศึกษา และการดูแลสุขภาพอนามัยเบื้องต้น ต้องเป็นหน้าที่ร่วมกันของคนชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งก็คือ ภารกิจสำคัญของ อปท. นั่นเอง

### ■ จุดอ่อนภายในของ อปท. ด้านการศึกษา

ข่าวการยุบ โรงเรียนขนาดเล็ก ในภารกิจการปฏิรูปประเทศสำคัญตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 คือ ด้านการศึกษาในการถ่ายโอนภารกิจการศึกษาให้แก่ อปท. การเสนอให้มีการยุบรวมโรงเรียน สพฐ. ขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า 120 คน เพื่อไปรวมกับโรงเรียนใหญ่ข้างเคียง ด้วยจำนวนที่มากถึง 1.5 หมื่นแห่ง เกิดคำถามว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพจริงหรือ มีเสียงต่อต้านว่าไม่จำเป็น แต่อีกฝ่ายเห็นว่าหากไปไม่ไหว ก็ควรยุบและถ่ายโอนภารกิจทรัพย์สินฯ โรงเรียนเหล่านี้ลงสู่ อปท. หรือ การนำโรงเรียนมาให้ อปท.ไปบริหารได้หรือยัง

ภารกิจการศึกษาที่สอดรับกับภารกิจเดิมของวัดก็คือโรงเรียน การหันกลับมาของท้องถิ่นจะส่งผลไปถึง “องค์ความรู้เดิมๆ ของชาวบ้าน” มีจุดอ่อนปัญหากระทบต่อการจัดการศึกษาที่ควรคำนึงเป็นปัญหาดังเช่นองค์กรอื่น บางกรณีเป็นเพียงพฤติกรรมส่วนบุคคล แต่หากเป็นข่าวจากท้องถิ่น

แล้วจะตั้งขึ้นข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ หรือข่าวออนไลน์ไปนาน อาทิปัญหาเรื่อง (1) คุณภาพของฝ่ายการเมืองผู้บริหารท้องถิ่น (2) คุณภาพของฝ่ายประจำข้าราชการที่มากำกับดูแลโรงเรียน ที่มีระบบอุปถัมภ์มาก และที่ขาดคุณธรรมจริยธรรม มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อการศึกษา (3) การคัดเลือกครูท้องถิ่นขาดมาตรฐาน เป็นที่ครหาของหน่วยงานข้างเคียง อาจไม่ได้คนดีมีความสามารถมากพอ (4) ข่าวคราวบุคลากรท้องถิ่นมีพฤติกรรมไปในทางทุจริต มีประโยชน์ทับซ้อน เหล่านี้เป็นปัญหาที่มีผลต่อ “คุณภาพการศึกษา” ได้

ที่กล่าวมาดังนี้จะพุดถึง “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ว่ายังสามารถพัฒนานำมาปฏิวัติเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นได้ แต่ส่วนกลางรัฐบาลต้องให้ความสำคัญแก่ท้องถิ่นด้วย

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: อาทิตยสูขสรรค/อาทิตยสูขสรรค

วันที่: อาทิตย 3 พฤศจิกายน 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15211

หน้า: 1(บน), 20

Col.Inch: 122.41 Ad Value: 189,735.50

PRValue (x3): 569,206.50 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: คัดสรรของขวัญผู้นำ 'อาเซียน ชัมมิต 35' รักขโลก-ทรงคุณค่า



# คัดสรรของขวัญผู้นำ 'อาเซียน ชัมมิต 35' รักขโลก-ทรงคุณค่า



หนึ่งในสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นการประชุมใหญ่ส่งท้ายการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 คือ การคัดสรรสิ่งที่จะนำมาเป็นที่ระลึกสำหรับผู้นำอาเซียนและผู้นำประเทศคู่เจรจา รวมถึงผู้นำองค์กรระหว่างประเทศ ที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมในระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายนนี้

ของขวัญที่ได้มีการจัดเตรียมไว้สำหรับผู้นำประเทศรวมถึงคู่สมรสมีอยู่มากมายหลากชนิด โดยของที่ผ่านการคัดสรรมาสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย รวมทั้งได้มีการเพิ่มคุณค่าและพัฒนางานดีไซน์ให้ร่วมสมัย และสะท้อนถึงความเป็นไทยได้อย่างงดงาม ขณะเดียวกันก็มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในการอนุรักษ์



กระเป๋าคัดช้ย่านลิกาดมเงิน



# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: อาทิตยส์ซุซสรร์ค/อาทิตยส์ซุซสรร์ค

วันที่: อาทิตย 3 พฤศจิกายน 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15211

หน้า: 1(บน), 20

Col.Inch: 122.41 Ad Value: 189,735.50

PRValue (x3): 569,206.50 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: คัดสรรของขวัญผู้นำ 'อาเซียน ชัมมิท 35' รัชโกลก-ทรงคุณค่า



อภิมุข ชูเทียน



แสงระวี สิงหวิบูลย์



เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์

สิ่งแวดลอมมาเป็นส่วนหนึ่งของของที่ระลึกอีกด้วย สำหรับของขวัญสำหรับผู้นำประเทศในอาเซียนในการประชุมครั้งนี้ คือ **โกศลาดลคล้องพวงมาลัย** ซึ่ง **คุณอภิมุข ชูเทียน** จากร้านจิรวรรณ เบญจรงค์ จนครปฐม เล่าให้ฟังถึงที่มาทำงานชิ้นดังกล่าวว่า กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานกับกรมพัฒนาชุมชนเพื่อหาผู้ที่ทำงานเซรามิกที่ตอบโจทย์ในการสะท้อนความเป็นไทย เมื่อนำแบบมาเสนอก็ได้รับเลือกให้ทำ ซึ่งไม่คาดคิดว่าจะได้ตอนแรกก็รู้สึกหนักใจ เพราะการทำเซรามิกให้ได้งานเช่นนี้มีความเป็นไปได้ยาก งานทั้งชิ้นไม่ว่าจะเป็นตัวโกศหรือมาลัยที่คล้องอยู่ด้านบนต้องปั้นด้วยมือทั้งหมด

คุณอภิมุขบอกว่า การผลิตงานชิ้นนี้ถือว่ายากทุกขั้นตอน อีกทั้งสภาพอากาศในขณะที่ทำงานก็มีผลกับการปั้นดินด้วย ทางร้านค่อยๆ บรรจงทำในทุกขั้นตอนซึ่งต้องใช้เวลา เมื่อได้งานปั้นออกมาก็ต้องมีการนำไปอบเคลือบสี และเขียนลาย โดยผลงานทั้ง 25 ชิ้นนี้ใช้เวลาทำถึง 2 เดือนครึ่ง

ขณะที่ลายซึ่งปรากฏบนโกศลาดลนั้นก็แกะออกมาจากลายโบราณที่ทางร้านเคยเขียนอยู่ รวมถึงมีลายที่ออกแบบใหม่คือลายดอกรวงผึ้ง ซึ่งเป็นลายประจำรัชกาลที่ 10 ผสมผสานกับลายอื่นๆ อาทิ ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ลายพิกุล และลายไขปลา โดยลายดอกรวงผึ้งนั้นถูกนำไปเขียนไว้ในช่องที่สูงที่สุดในชิ้นงานดังกล่าว

คุณอภิมุขบอกว่า ผลงานชิ้นนี้ทำให้เห็นว่าศิลปะของไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลายอย่างผสมผสานกันอยู่นับเป็นความภาคภูมิใจของร้านที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบงาน ได้คิด และได้ทำงานศิลปะเพื่อมอบให้กับผู้นำที่มาร่วมประชุมอาเซียน ชัมมิท งานชิ้นนี้จึงเป็นการสืบทอดหัตถศิลป์ของไทยให้ผู้คนได้เห็นว่าเป็นประเทศไทยมีอะไรน่าสนใจมากกว่าที่เห็น

ด้าน **คุณแสงระวี สิงหวิบูลย์** รองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

หรือ SACICT กล่าวถึงงาน 2 ชิ้นที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นของขวัญสำหรับผู้นำอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 เมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมา และยังเป็นของขวัญสำหรับคู่สมรสของผู้นำประเทศคู่เจรจาในการประชุมครั้งนี้ นั่นคือ **พวงมาลัยเงิน บรรจุอยู่ในกล่องลำริดลงยาสีสลัป** ซึ่งเป็นผลงานของครุฑมถล ทอนใจจาก จ.นครพนม ที่ได้รับการคัดเลือกจาก SACICT ให้เป็นของขวัญศิลปะหัตถกรรมปี 2557 ประเภทเครื่องโลหะ (เครื่องประดับเงิน)

พวงมาลัยไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ใช้แสดงออกถึงจิตคารวะ แต่ยังถูกใช้ในงานมงคล รวมถึงต้อนรับผู้มาเยือนด้วยไมตรีจิต และยังเป็นตราสัญลักษณ์ของการเป็นประธานอาเซียนของไทยตลอดปีนี้อีกด้วย

ขณะที่ **กระเป๋าคัลต์ชยันลิภากมเงิน** จาก จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นของขวัญสำหรับคู่สมรสผู้นำในครั้งนี้เป็นผลงานของ นางสุเจนจิต ทองเสกข์ ซึ่ง SACICT ยกย่องเป็นของขวัญศิลปะหัตถกรรมปี 2560 ร่วมกับ น.ส.นภารัตน์ ทองเสกข์ บุตรสาว ที่ได้รับการยกย่องเป็นทายาทช่างศิลป์หัตถกรรมปี 2557

คุณแสงระวีบอกว่า งานชิ้นดังกล่าวเป็นการผสมผสานงานลีลา ที่ถือเป็นอัตลักษณ์ของ จ.นครศรีธรรมราช เข้ากับงานถักเงินที่ทำเป็นรูปพวงมาลัย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการประชุมอาเซียนในไทยตลอดปีนี้ เป็นฝีมือของคนสองรุ่น คือรุ่นแม่ที่เป็นครูช่างกับรุ่นลูกสาวที่เป็นทายาท ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่ทำแบรนด์ของตัวเองและมองช่องทางในแง่การตลาด จนได้กระเป๋าคัลต์ชยันลิภากมเงินง่ายแต่ก็มีรายละเอียดที่งดงาม

**คุณเกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์** ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาตลาดธุรกิจปิโตรเคมีชั้นปลาย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือจีซี ได้เล่าให้ฟังถึงการแปรรูปพลาสติก upcycle ของจีซีเพื่อผสมกับไหมไทยของจิม ทอมป์สัน ทำเป็นผ้าพันคอเนกไทและผ้าคลุมไหล่มอบให้กับผู้นำและคู่สมรสที่เข้าร่วมงานกาลาดินเนอร์ว่า สิ่งของที่แจกให้กับผู้นำและคู่สมรสทั้งหมดผลิตขึ้นให้เข้ากับแนวคิดหลักของการประชุมในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้นำนวัตกรรมในการแปรรูปขวดพลาสติกใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เนกไท 1 เส้น ใช้พลาสติก 2 ใบผสมกับผ้าไหม ขณะที่ผ้าคลุมไหล่และผ้าพันคอใช้ขวดพลาสติก 68 ใบ

**เป็นของที่ระลึกที่ผสมผสานความเป็นไทยเข้ากับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี**

จีซีไม่ได้ร่วมมือในการผลิตของที่ระลึกสำหรับผู้นำอาเซียนในครั้งนี้น่ามัน แต่ได้ให้ความร่วมมือในการนำขยะมาผลิตเป็นของที่ระลึกแจกผู้แทนประเทศต่างๆ รวมถึงสื่อมวลชนที่เข้าร่วมการประชุมอาเซียนที่ไทยเป็นเจ้าภาพตลอดทั้งปี โดยได้มีการนำขยะพลาสติกในท้องทะเลมาแปรรูปเป็นเส้นใยพลาสติกผ่านกระบวนการอัดรีดและนำไปให้ชาวบ้านในชุมชนที่ จ.ระยอง และ จ.สุโขทัย ทอเป็นกระเป๋าเครื่องเขียนและกระเป๋าใส่ไอแพด รวมถึงทำเสื้อโพลีเอสเตอร์ที่มีตราสัญลักษณ์อาเซียน ซึ่งผลิตจากขวดพลาสติก 15 ขวด ทั้งยังมีผลิตภัณฑ์อีกมากมายที่ผลิตขึ้นด้วยกรรมวิธีดังกล่าว

คุณเกรียงศักดิ์บอกว่า การนำขยะกลับมาใช้ใหม่ไม่เพียงแต่ตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อมที่พูดถึงกันมากในขณะนี้ แต่ยังตอบโจทย์ของไทยในการจัดประชุมอาเซียนให้เป็นกรีน มิตติ้ง และยังเป็นการค้าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) ซึ่งจะนำประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้น และยังแสดงให้เห็นว่าเราสามารถพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมได้

**“จีซีต้องขอขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศที่ทำให้เกียรติเรามีส่วนร่วมในการเป็นพันธมิตรในการจัดประชุมครั้งนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีเทคโนโลยีที่ดี และมีนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทางด้านสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี”** คุณเกรียงศักดิ์กล่าว

ไม่ใช่เพียงการรังสรรค์สิ่งที่มีความหมายมอบให้กับผู้นำและผู้แทนประเทศต่างๆ ที่มาเข้าร่วมประชุมในไทย แม้แต่แผ่นไวนิลที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์การประชุมอาเซียนตลอดทั้งปี ยังถูกนำกลับมาตัดเย็บเป็นกระเป๋าเอกสารและกระเป๋าสะพายที่นำใช้งานด้วยฝีมือของบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC) เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่แบบไม่ให้เกิดสิ่งทิ้ง

**ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะคัดสรรสิ่งทีสะท้อนความเป็นไทยและความเป็นกรีน มิตติ้งในทุกๆ รายละเอียดของการทำหน้าที่ประธานอาเซียนของไทยได้เป็นอย่างดี**

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: บันเทิง/สตรี/สุขภาพ

วันที่: จันทร์ 4 พฤศจิกายน 2562

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10568

Col.Inch: 17.14

Ad Value: 26,567

หน้า: 21(บนขวา)

PRValue (x3): 79,701

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: ใครเป็นใคร



สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการใช้ประโยชน์ข้อมูลจาก บิ๊กดาต้า อนุทิน ขาววิฑูร รองนายกฯ และรมว.สาธารณสุข และ

พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลฯ ร่วมเป็นพยานวันก่อน เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากบิ๊กดาต้าภาครัฐ มุ่งเน้นการช่วยเหลือด้านสาธารณสุขระบบหลักประกันสุขภาพ... ● **ชวาลี โอสถานุเคราะห์** นายกสมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย ใน พระบรมราชินีนาถ 60 ปี สปอท. ด้วยดวงใจมอบให้สังคม” พร้อมจัดแสดงแฟชั่นโชว์จาก Busardi 4 พ.ย. ที่รร.



ชวาลี โอสถานุเคราะห์

อนันตราสยาม กรุงเทพฯ รายได้ส่วนหนึ่งมอบศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและที่บ้านพิงปัก... ● ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 17 วันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์ เป็นประธาน แถมนได้ความรู้ดีๆ จาก **อัครเดช นาคบัลลังก์** นักสะสมผ้าและเจ้าของพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณสบันงา, **สมชัย ส่งวัฒนา** ผู้ก่อตั้งแบรนด์ FLYNOW และ **สร้อยญา สายศิริ** ทายาทช่างเบญจรงค์... ●

กรรเชียง

kswho2561@gmail.com



สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการใช้ประโยชน์ข้อมูลจาก บิ๊กดาต้า อนุทิน ขาววิรุณ รองนายกฯ และรมว.สาธารณสุข และ พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลฯ ร่วมเป็นพยานวันก่อน เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากบิ๊กดาต้าภาครัฐ มุ่งเน้นการช่วยเหลือด้านสาธารณสุขระบบหลักประกันสุขภาพ... ● **ชาวดี**

**โอสถานุเคราะห์** นายกสมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย ใน พระบรมราชินีนาถ 60 ปี สปอท. ด้วยดวงใจมอบให้สังคม” พร้อมจัดแสดงแฟชั่นโชว์จาก Busardi 4 พ.ย. ที่รร.



**ชาวดี โอสถานุเคราะห์**

อนันตราสยาม กรุงเทพฯ รายได้ส่วนหนึ่งมอบศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและที่บ้านพิงปัก... ● ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 17 วันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์ เป็นประธาน แถมนได้ความรู้ดีๆ จาก **อักษรเดช นาคบัลลังก์** นักสะสมผ้าและเจ้าของพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณสบันงา, **สมชัย ส่งวัฒนา** ผู้ก่อตั้งแบรนด์ FLYNOW และ **สร้อยญา สายศิริ** ทายาทช่างเบญจรงค์... ●

**กรรเชียง**

[kswho2561@gmail.com](mailto:kswho2561@gmail.com)



# คัดสรรของขวัญผู้นำ 'อาเซียน ชัมมิต 35' รักษาโลก-ทรงคุณค่า



หนึ่งในสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นการประชุมใหญ่ส่งท้ายการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 คือ การคัดสรรสิ่งของที่นำมาเป็นที่ระลึกสำหรับผู้นำอาเซียนและผู้นำประเทศคู่เจรจา รวมถึงผู้นำองค์กรระหว่างประเทศ ที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมในระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายนนี้

ของขวัญที่ได้มีการจัดเตรียมไว้สำหรับผู้นำประเทศรวมถึงคู่สมรสมีอยู่มากมายหลากชนิด โดยของที่ผ่านการคัดสรรมาสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย รวมทั้งได้มีการเพิ่มคุณค่าและพัฒนา

งานดีไซน์ให้ร่วมสมัย และสะท้อนถึงความเป็นไทยได้อย่างงดงาม ขณะเดียวกันก็มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาเป็นส่วนหนึ่งของของที่ระลึกอีกด้วย

สำหรับของขวัญสำหรับผู้นำประเทศในอาเซียนในการประชุมครั้งนี้ คือ โถศิลาคลั่งพวงมาลัย ซึ่ง คุณอภิมุข ชูเทียน จากร้านจิรวรรณ เบญจรงค์ จ.นครปฐม เล่าให้ฟังถึงที่มาทำงานชิ้นดังกล่าวว่า กระบวนการต่างประเทศได้ประสานกับกรมพัฒนาชุมชนเพื่อหาผู้ที่ทำงานเซรามิกที่ตอบโจทย์ในการสะท้อนความเป็นไทย เมื่อนำแบบมาเสนอก็ได้รับเลือกให้ทำ ซึ่งไม่คาดคิดว่าจะได้ตอนแรกก็รู้สึกหนักใจ เพราะการทำเซรามิกให้ได้งานเช่นนี้มีความเป็นไปได้น้อย งานทั้งชิ้นไม่ว่าจะเป็นตัวโถหรือมาลัยที่คล้องอยู่ด้านบนต้องปั้นด้วยมือทั้งหมด

คุณอภิมุขบอกว่า การผลิตงานชิ้นนี้ถือว่ายากทุกขั้นตอน อีกทั้งสภาพอากาศในขณะที่ยังทำงานก็มีผลกับการ



อภิมุข ชูเทียน



แสงระวี สิงหวิบูลย์



เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์

ปั้นดินด้วย ทางร้านค่อยๆ บรรจงทำในทุกขั้นตอนซึ่งต้องใช้เวลา เมื่อได้งานปั้นออกมาก็ต้องมีการนำไปอบเคลือบสี และเขียนลาย โดยผลงานทั้ง 25 ชิ้นนี้ใช้เวลาทำถึง 2 เดือนครึ่ง

ขณะที่ลายซึ่งปรากฏบนโถศิลาตลานั้นก็แกะออกมาจากลายโบราณที่ทางร้านเคยเขียนอยู่ รวมถึงมีลายที่ออกแบบใหม่คือลายดอกรวงผึ้ง ซึ่งเป็นลายประจำรัชกาลที่ 10 ผสมผสานกับลายอื่นๆ อาทิ ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ลายพิทูล และลายไชยปลา โดยลายดอกรวงผึ้งนั้นถูกนำไปเขียนไว้ในช่องที่สูงที่สุดในชิ้นงานดังกล่าว

คุณอภิมุขบอกว่า ผลงานชิ้นนี้ทำให้เห็นว่าศิลปะของไทย

มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลายอย่างผสมผสานกันอยู่นับเป็นความภาคภูมิใจของร้านที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบงาน ได้คิด และได้ทำงานศิลปะเพื่อมอบให้กับผู้นำที่มาร่วมประชุมอาเซียน ชัมมิท งานชิ้นนี้จึงเป็นการสืบทอดหัตถศิลป์ของไทยให้ผู้คนได้เห็นว่าคุณค่าของประเทศไทยมีอะไรน่าสนใจมากกว่าที่เห็น

ด้าน คุณแสงระวี สิงหวิบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT กล่าวถึงงาน 2 ชิ้นที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นของขวัญสำหรับผู้นำอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 เมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมา และยังเป็นของขวัญสำหรับคู่สมรสของผู้นำประเทศคู่เจรจาในการประชุมครั้งนี้ นั่นคือ พวงมาลัยเงิน บรรจุอยู่ในกล่องสำริดลงยาสีสลัก ซึ่งเป็นผลงานของครุฑมณฑล ทอนใจจาก จ.นครพนม ที่ได้รับการคัดเลือกจาก SACICT ให้เป็นของขวัญหัตถกรรมปี 2557 ประเภทเครื่องโลหะ (เครื่องประดับเงิน)

พวงมาลัยไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ใช้แสดงออกถึงจิตคารวะ แต่ยังถูกใช้ในงานมงคล รวมถึงต้อนรับผู้มาเยือนด้วยไมตรีจิต และยังเป็นตราสัญลักษณ์ของการเป็นประธานอาเซียนของไทยตลอดปีนี้อีกด้วย

ขณะที่ กระเป๋าคัลต์ชยันลิภาถมเงิน จาก

จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นของขวัญสำหรับคู่สมรสผู้นำในครั้งนี้เป็นผลงานของ นางสุเจณจิต ทองเสกข์ ซึ่ง SACICT ยกย่องเป็นครูช่างศิลปหัตถกรรมปี 2560 ร่วมกับ น.ส.นภรัตน์ ทองเสกข์ บุตรสาว ที่ได้รับการยกย่องเป็นทายาทช่างศิลปหัตถกรรมปี 2557

คุณแสงระวีบอกว่า งานชิ้นดังกล่าวเป็นการผสมผสานงานลิภา ที่ถือเป็นอัตลักษณ์ของ จ.นครศรีธรรมราช เข้ากับงานถมเงินที่ทำเป็นรูปพวงมาลัย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการประชุมอาเซียนในไทยตลอดปีนี้ เป็นฝีมือของคนสองรุ่น คือรุ่นแม่ที่เป็นครูช่างกับรุ่นลูกสาวที่เป็นทายาท ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่ทำแบรนด์ของตัวเองและมองช่องทางในแง่การตลาด จนได้กระเป๋าคัลต์ชยันลิภาที่แม้จะดูเรียบ

ง่ายแต่ก็มีรายละเอียดที่งดงาม

คุณเกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาตลาดธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือจีซี ได้เล่าให้ฟังถึงการแปรรูปพลาสติก upcycle ของจีซีเพื่อผสมกับไหมไทยของจิม ทอมป์สัน ทำเป็นผ้าพันคอเนกไทและผ้าคลุมไหล่มอบให้กับผู้นำและคู่สมรสที่เข้าร่วมงานกาลาดินเนอร์ว่า สิ่งของที่แจกให้กับผู้นำและคู่สมรสทั้งหมดผลิตขึ้นให้เข้ากับแนวคิดหลักของการประชุมในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้นำนวัตกรรมในการแปรรูปขวดพลาสติกใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เนกไท 1 เส้น ใช้พลาสติก 2 ไบผสมกับผ้าไหม ขณะที่ผ้าคลุมไหล่และผ้าพันคอใช้ขวดพลาสติก 68 ไบ เป็นของที่ระลึกที่ผสมผสานความเป็นไทยเข้ากับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

จีซีไม่ได้ร่วมมือในการผลิตของที่ระลึกสำหรับผู้นำอาเซียนในครั้งนี้นั่น แต่ได้ให้ความร่วมมือในการนำขยะมาผลิตเป็นของที่ระลึกแจกผู้แทนประเทศต่างๆ รวมถึงสื่อมวลชนที่เข้าร่วมการประชุมอาเซียนที่ไทยเป็นเจ้าภาพตลอดทั้งปี โดยได้มีการนำขยะพลาสติกในท้องทะเลมาแปรรูปเป็นเส้นใยพลาสติกผ่านกระบวนการอัดไซโคลิ่ง และนำไปให้ชาวบ้านในชุมชนที่ จ.ระยอง และ จ.สุโขทัย

# มติชน

กรอบนำย

Matichon (Mid-Day)  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: ประชาชน/ต่างประเทศ-กีฬา

วันที่: จันทร์ 4 พฤศจิกายน 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15212

หน้า: 1(กลาง), 23

Col.Inch: 123.21 Ad Value: 190,975.50

PRValue (x3): 572,926.50 ศิลปะ: สีสี่

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: คัดสรรของขวัญผู้นำ 'อาเซียน ชัมมิต 35' รัชชโลภ-ทรงคุณค่า



กระเป๋าถักด้วยเส้นไหมเงิน



พวงมาลัยเงิน  
บรรจุอยู่ในกล่องสำหรับของขวัญ



โถเคลือบเคลือบพวงมาลัย

ทอเป็นกระเป๋าเครื่องเขียนและกระเป๋าใส่ไอแพด รวมถึงทำเสื้อโพลีที่มีตราสัญลักษณ์อาเซียน ซึ่งผลิตจากขวดพลาสติก 15 ขวด ทั้งยังมีผลิตภัณฑ์อีกมากมายที่ผลิตขึ้นด้วยกรรมวิธีดังกล่าว

คุณเกรียงศักดิ์บอกว่า การนำขยะกลับมาใช้ใหม่ไม่เพียงแต่ตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อมที่พูดถึงกันมากในขณะนี้ แต่ยังตอบโจทย์ของไทยในการจัดประชุมอาเซียนให้เป็นกรีน มีตัง และยังเป็นไปตามการดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) ซึ่งจะนำประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้น และยังแสดงให้เห็นว่าเราสามารถพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมได้

“จีซีต้องขอขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศที่ให้การเกียรติเรามาเข้าร่วมในการเป็นพันธมิตรในการจัด

ประชุมครั้งนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีเทคโนโลยีที่ดี และมีนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทางด้านสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี” คุณเกรียงศักดิ์กล่าว

ไม่ใช่เพียงการรังสรรค์สิ่งของที่มีความหมายมอบให้กับผู้นำและผู้แทนประเทศต่างๆ ที่มาร่วมประชุมในไทย แม้แต่แผ่นโพลีที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์การประชุมอาเซียนตลอดทั้งปี ยังถูกนำกลับมาตัดเย็บเป็นกระเป๋าเอกสารและกระเป๋าสะพายที่นำใช้งานด้วยฝีมือของบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC) เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่แบบไม่ให้เกิดสิ่ง

ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะคัดสรรสิ่งที่จะสะท้อนความเป็นไทยและความเป็นกรีน มีตังในทุกๆ รายละเอียดของการทำหน้าที่ประธานอาเซียนของไทยได้เป็นอย่างดี

# เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: 720,000  
Ad Rate: 2,100

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: อังคาร 5 พฤศจิกายน 2562

ปีที่: - ฉบับที่: 25590

Col.Inch: 16.31 Ad Value: 34,251

ภาพข่าว: คนหน้า5: ครบรอบ 16 ปี

หน้า: 5(บนขวา)

PRValue (x3): 102,753

คลิป: สีสี่



ครบรอบ 16 ปี วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์ เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนา ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ครบรอบ 16 ปี โดยมี แสงระวี สิงห์วิมลย์ ให้การต้อนรับ สมชัย ล่วงวัฒนา ร่วมงาน ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (มหาชน)





**หัตถศิลป์ไทย** : วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์ เป็นประธานงานวันครบรอบการสถาปนาของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) โดยมี พจนาน สีมันตร, แสงระวี สิงหวิบูลย์, จันทิรายิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ และ นิวัฒน์ ภาตะนันท์ มาร่วมงานด้วย ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เมื่อเร็ว ๆ นี้.

# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 300,000  
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 5 พฤศจิกายน 2562

ปีที่: 19

ฉบับที่: 6472

หน้า: 12(บนซ้าย)

Col.Inch: 33.33

Ad Value: 58,660.80

PRValue (x3): 175,982.40

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: รถมช.พาณิชย์กำซับ SACICT ดันไทยเป็นฮับ

## รชมช.พาณิชย์กำซับSACICTดันไทยเป็นฮับ

● **วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล** รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนาของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) SACICT ถือเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทสำคัญด้านการอนุรักษ์ สืบสานและต่อยอดคุณค่างานศิลปหัตถกรรมที่สืบทอดจากภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษ ที่สำคัญอย่างยิ่งคือ

สามารถสร้างงานสร้างโอกาสและรายได้ แก่ผู้ทำงานศิลปหัตถกรรม เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกิดความอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ผลิตงานศิลปหัตถกรรมทั่วประเทศ จากภารกิจสืบสาน พัฒนาและต่อยอดงานศิลปหัตถกรรมไทย เริ่มจากการพัฒนาบุคลากร ผู้สร้างสรรคงานศิลปหัตถกรรมไทย

ที่ปัจจุบัน SACICT ได้คัดเลือกและเชิดชูกลุ่มผู้ทำงานศิลปหัตถกรรมไทยจากทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรมไทย และทายาทช่างศิลปหัตถกรรมไทย ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 381 คน

นอกจากนี้ การผลักดันไทยให้เป็น Arts & Crafts Hub of ASEAN ภายใต้การดำเนินงานของ SACICT ที่เป็นศูนย์รวมความรู้งานศิลปหัตถกรรมที่ใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน ด้วยการบูรณาการข้อมูลงานหัตถศิลป์ในทุกมิติ ผ่านการจัดเก็บข้อมูลบนระบบการสืบค้นข้อมูลที่สามารถใช้งานง่ายทุกที่ทุกเวลา หรือที่เรียกว่า SACICT Archive ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่มีการรวบรวมองค์ความรู้งานหัตถศิลป์บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม ทั้งจากตัวบุคคล ผลิตภัณฑ์และกระบวนการขั้นตอนการทำ เชื่อมโยงข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และชุมชนหัตถกรรมทั่วประเทศ ซึ่งภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคประชาชน นักเรียนนิสิต



นักศึกษา ภาคการผลิต ผู้ทำงานศิลปหัตถกรรม ผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ เอสเอ็มอี สามารถเชื่อมโยงและนำข้อมูลมาใช้งานต่อยอดให้เกิดการพัฒนาตนเอง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มประสิทธิผลในการผลิต รวมทั้งช่วยสืบสานรักษางานศิลปหัตถกรรมไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทย

แสงระวี สิงหวิบูลย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์

ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ กล่าวว่า SACICT มีภารกิจสำคัญในการอนุรักษ์ ส่งเสริมให้เกิดการสืบสาน และต่อยอดภูมิปัญญางานศิลปหัตถกรรมไทยมาตลอด 16 ปี ของการดำเนินงาน SACICT ทำหน้าที่เป็นผู้ชี้ทางและสร้างโอกาสให้แก่ผู้ทำงานศิลปหัตถกรรม เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและขยายตลาดผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย ให้เป็นที่ยอมรับและนิยมใช้อย่างกว้างขวาง

ในปี 2563 SACICT ยังคงเดินหน้ายกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้าน งานศิลปหัตถกรรมในภูมิภาคอาเซียน และในโอกาสที่ในปีประเทศไทยทำหน้าที่เป็นประธานอาเซียน มีบทบาทสำคัญในการจัดประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ภายใต้แนวคิดหลัก “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” (Advancing Partnership for Sustainability) ร่วมหารือเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนอาเซียนมุ่งไป สู่ความยั่งยืนในทุกมิติ ความเชื่อมโยง และการมองไปสู่นอนาคตร่วมกัน ดังนั้น SACICT จึงได้ยกระดับ องค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรม ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดประชุม Arts & Crafts Forum ในระดับอาเซียน การจัดงาน Crafts Bangkok 2020 ซึ่งเป็นงานเดียวในประเทศไทยที่รวบรวมทุกอย่างของงานคราฟต์ในระดับอาเซียนและนานาชาติ



ครบรอบ 16 ปี วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์ เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนา ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ครบรอบ 16 ปี โดยมี แสงระวี สิงห์วิมลย์ ให้การต้อนรับ สมชัย ล่วงวัฒนา ร่วมงาน ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (มหาชน)

## SACICT ก้าวสู่ปีที่ 17 ยึดมั่นต่อยอดงานศิลป์ไทยสู่สากล



**ก**้าวเข้าสู่ปีที่ 17 ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT สืบสานคุณค่างานหัตถศิลป์ไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้แนวคิด Today Life's Crafts อีกทั้งยังได้ส่งต่อมรดกศิลปหัตถกรรมสู่มือคนรุ่นหลัง เพื่อรักษาศิลปหัตถกรรมแห่งบรรพชนให้ยืนหยัดท่ามกลางยุคสมัยโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลง

โดย SACICT ได้มีการจัดงานวันสถาปนาก้าวเข้าสู่ปีที่ 17 ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานหัตถศิลป์ทั้งยุคเก่าและใหม่ที่หาชมได้ยาก อาทิ งานแกะสลักไม้กลไก ครูคำจันทร์, งานต่อเรือจำลอง ครูบัวเลิศ เฉลิม

ฤกษ์, งานเครื่องถม และงานคร่ำโบราณ ครูอุทัย เจียมศิริ, งานพัสดรามณณ์โบราณจากทายาทช่างศิลปหัตถกรรม นายสรพล ธีระวงษ์ และอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้งเปิดเวทีเสวนาในหัวข้อศิลปหัตถกรรมแห่งบรรพชนสู่หนทางแห่งอนาคตอีกด้วย

นายวิรัชศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า หน่วยงาน SACICT นับว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง และสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในการขับเคลื่อนประเทศ โดยมุ่งเน้นการสร้าง ความมั่นคง เข้มแข็ง ยั่งยืนแก่เศรษฐกิจฐานราก ซึ่งทุกภาคส่วนจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป วงการศิลปหัตถกรรมไทยจำต้องหลอม



ครูอุทัย เจียมศิริ



เครื่องถมแบบเครื่องประดับที่เป็นแหวน

รวมภูมิปัญญา องค์ความรู้งานหัตถศิลป์ไทย ผสานเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มโอกาสทางการตลาด เชื่อมโยงเครือข่ายงานหัตถศิลป์ให้กว้างไกล อันจะช่วยให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมที่แข็งแกร่ง

นางสาวแสงระวี ลิงหวิบูลย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT กล่าวว่า การดำเนินงานที่ผ่านมาจะเป็นแนวทางนำไปสู่การสืบสานและพัฒนาต่อยอดต่อไปในงานประเภทศิลปหัตถกรรมใกล้สูญหาย ที่จะอยู่ในแผนดำเนินงานอนุรักษ์ และเผยแพร่ให้เกิดการรับรู้ในปี 2563 ซึ่งมีกว่า 40 ประเภทงาน อาทิ งานคร่ำโบราณ งานเครื่องทองลงหิน ดอกหนึ่งใหญ่ จักสานทองเหลือง เครื่องประดับมุก ผ้ายกพุ่มเรียง ผ้าจวนตานี ผ้าปะลาจิง งานเครื่องลงยาสี แหงหยวก ปูนปั้น สด ผ้าสมปักปุม เป็นต้น

รองผู้อำนวยการ SACICT กล่าวเพิ่มเติมว่า “และจะผลักดันไทยให้เป็น Arts & Crafts Hub of ASEAN ผ่านการจัดเก็บข้อมูลระบบการสืบค้นข้อมูลที่สามารถใช้งานง่ายทุกที่ทุกเวลา ที่เรียกว่า SACICT Archive ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการรวบรวมองค์ความรู้งานหัตถศิลป์บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม ทั้งจาก

ตัวบุคคล ตัวผลิตภัณฑ์ และกระบวนการขั้นตอนการทำ เชื่อมโยงข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และชุมชนหัตถกรรมทั่วประเทศ ซึ่งจะมีประโยชน์กับประชาชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา ภาคการผลิต ผู้ทำงานศิลปหัตถกรรม ผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ SME และผู้ที่มองหาโอกาสทางธุรกิจ สามารถต่อยอดให้เกิดประโยชน์ และในโอกาสที่ในปีประเทศไทยทำหน้าที่เป็นประธานอาเซียน มีบทบาทสำคัญในการจัดประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน จึงได้ยกระดับองค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรม ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดประชุม Arts & Crafts Forum ในระดับอาเซียน การจัดงาน Crafts Bangkok 2020 ซึ่งเป็นงานเดียวในประเทศไทยที่รวบรวมทุกอย่างของงานคราฟต์ในระดับอาเซียนและนานาชาติ

ในวงเสวนา อัครเดช นาคบัลลังก์ นักสะสมผ้าและเจ้าของพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณสบันงา กล่าวว่า ตั้งแต่ได้เริ่มสะสมผ้าทางเหนือ ตั้งแต่ช่วงที่ไม่มีคนสนใจมากนัก ทำให้ตนมีผ้าจากแหล่งต่างๆ ของทางภาคเหนือมากมาย อาทิ ผ้าไทยวน ไทใหญ่ ไทเขิน ฯลฯ ซึ่งแต่ละผืนก็มีเรื่องราวและที่มา อายุบางผืนก็มากกว่า 100 ปี การที่ได้จัดแสดงผ้าในพิพิธภัณฑ์ทำให้คนภายนอกได้รู้จักผ้าเก่าๆ ล้านามากขึ้น หรือได้เห็นในละครอย่างเรื่อง วันนั้นที่รอคอย และยังได้ตัดเย็บผ้าลายโบราณแบบจำลองออก

มาจำหน่าย หรือใส่ถ่ายรูปในสตูดิโอเป็นภาพโบราณ เพื่อให้คนได้เข้าถึงมากขึ้น และยังสามารถมาหาความรู้ในเรื่องผ้าได้ และนี่คือสิ่งที่ทำให้เห็นว่าหากเรารู้คุณค่าของงานศิลปะและมีเรื่องราวเบื้องหลังก็จะสามารถนำมาสร้างมูลค่าได้

สมชัย ส่วงวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และผู้ก่อตั้งแบรนด์ FLYNOW กล่าวว่า ในการทำธุรกิจเป็นเรื่องที่ต้องมีความวิริยะอุตสาหะในการผลิตชิ้นงานหรือสินค้าออกมาให้ดี ที่สำคัญคือต้องดูความพึงพอใจของลูกค้า และเทคโนโลยีที่จะต้องนำมาใช้ในธุรกิจ เพราะปัจจุบันทุกคนสามารถซื้อปิ้งได้บนที่นอน ดังนั้นเราต้องขายให้ตรงกับความต้องการของคน และรู้ว่าตลาดของเราใหญ่แค่ไหน หรือในทางการอนุรักษ์ในเด็กรุ่นใหม่ ต้องอยู่ที่ความ



วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล



บรรยายภาคบนเวทีเสวนา



แสงระวี สิงหวิบูลย์



งานต่อเรือจำลอง



งานแจกันทรงสูงถมเงินทรงประภาคาร



สนใจของเขา ไม่ใช่การบังคับ หรือเราในฐานะ ผู้ใหญ่ก็ต้องทำงานให้ออกนอกกรอบ ต้องโดดเด่นด้วยพลังทางปัญญา รู้ให้ลึกและเข้าใจจริง ๆ เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ต่อไป

ด้านครูอุทัย เจียรศิริ ครูศิลป์ของแผ่นดิน 2562 (เครื่องถม และงานคร่ำโบราณ) ที่ได้นำ เครื่องถมมาจัดแสดงในงาน ได้กล่าวว่า การทำเครื่องถม งานคร่ำ ทำมาตั้งแต่บรรพบุรุษ และตนก็เริ่มเรียนรู้งานเหล่านี้มาตั้งแต่ 10 ขวบ เรียกได้ว่าคลุกคลีมาตลอด เพราะเครื่องถมมีถิ่นกำเนิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีเอกลักษณ์ในเรื่องของวิธีการแกะสลักที่ด้านในจะเป็นรอยแกะสลัก ซึ่งไม่เหมือนที่อื่นๆ จนกระทั่งมีโอกาสได้เข้าถวายงานสมเด็จพระพันปีหลวง ในมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีวะฯ จนเกษียณราชการก็ออกมาทำเอง กว่า 40 ปี ที่ได้ทำเครื่องถม ก็ต้องยอมรับว่าต้องมีการทำให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น โดยนำลายดอกพุดตานที่เป็นลายดั้งเดิม มาประยุกต์เข้ากับลวดลายอื่นๆ ให้ทันสมัยอยู่ในเครื่องประดับต่างๆ อาทิ แหวน ต่างหู กระเป๋า กำไล เพื่อให้เข้าถึงคนในยุคปัจจุบัน และกำลังที่จะผลักดันให้ผู้ที่ยื่นหลักสูตรการทำเครื่องถมสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ เพราะตอนนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเครื่องถมต้องใช้วัตถุดิบที่มีราคาสูง เพราะต้องทำจากเงินและทองคำแท้.



## วันสถาปนา SACICT ▶

วีรศักดิ์ ทวีตุมกิจโกศล รองอธิบดีฯ เป็นประธานงานวันครบรอบการสถาปนาของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ในการก้าวสู่ปีที่ 17 พร้อมยกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรมในภูมิภาคอาเซียน โดยมี **แสงระวี สิงหวิบูลย์** รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการ ร่วมงาน เมื่อเร็วๆ นี้



# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: ศุกร์ 8 พฤศจิกายน 2562

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10572

Col.Inch: 16.66

Ad Value: 25,823

คอลัมน์: ข่าวชั้นคนเซม: ก้าวไกล

หน้า: 4(บนซ้าย)

PRValue (x3): 77,469

คลิป: สีสี่

## ข่าวชั้น คนเซม



**ก้าวไกล** - วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์ เป็นประธานงานวันครบรอบการสถาปนาของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศฯ ก้าวสู่ปีที่ 17 มี แสงระวี สิงหวิบูลย์ รองผอ.ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ดือนรับ ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีฯ บาง ไทร



## ข่าวชั้น คนเซม



ก้าวไกล - วีรศักดิ์ หวังสุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์ เป็นประธานงานวันครบรอบการสถาปนาของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศฯ ก้าวสู่ปีที่ 17 มี แสงระวี สิงหวิบูลย์ รองผอ.ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ต้อนรับ ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพฯ บางไทร

## SACICTก้าวสู่องค์กรคุณภาพเยี่ยมจากการประเมินโดยกพร.

● SACICT หรือ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ส่งเสริม สนับสนุน และต่อยอดงานศิลปหัตถกรรมไทยต่อเนื่องตลอด 16 ปี ได้รับผลการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ปี 2561 ในระดับคุณภาพเยี่ยม

นางระวี สิงห์วิบูลย์ รองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ กล่าวว่า ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)



นางระวี สิงห์วิบูลย์



หรือ SACICT ดำเนินภารกิจสำคัญในการอนุรักษ์ ส่งเสริมให้เกิดการสืบสาน และต่อยอดภูมิปัญญางานศิลปหัตถกรรมไทย บุคลากรภายในองค์กร ร่วมแรง ร่วมใจ ในการปฏิบัติงานโดยตลอด ส่งผลให้ SACICT ได้รับผลการประเมินองค์การมหาชนในระดับคุณภาพเยี่ยม ประจำปี 2561

นางระวี กล่าวต่อไปว่า จากผลประเมินผลโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (กพร.) ดังกล่าวข้างต้น เป็นผลมาจากการที่เจ้าหน้าที่ SACICT ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญต่อพันธกิจองค์กรในการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างโอกาสให้ผู้ผลิตงานศิลปหัตถกรรม ทั้งในด้านการพัฒนาผู้ผลิตงานศิลปหัตถกรรม ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มกับผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย และด้านการส่งเสริมช่องทางการตลาด ทั้งในและต่างประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่

งานศิลปหัตถกรรมไทย กว่า 240.08 ล้านบาท และสร้างรายได้เฉลี่ยให้แก่ชุมชนสูง กว่า 577.82 ล้านบาท

ในปี 2563 SACICT ได้นำเสนอแผนงานและงบประมาณการดำเนินงานทั้งสิ้น 253.1389 ล้านบาท ประกอบด้วย 3 แผนงาน ได้แก่ แผนรายจ่ายบุคลากร แผนงานพื้นฐาน และแผนยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ แผนงานและงบประมาณการดำเนินงานในปี 2563 SACICT ยังคงมุ่งเน้นส่งเสริม สนับสนุน และสร้างโอกาสให้ผู้ผลิตงานศิลปหัตถกรรมแบบครบวงจร ทั้งการพัฒนาคน พัฒนาผลิตภัณฑ์ และพัฒนาการตลาด เพื่อให้งานศิลปหัตถกรรมไทยเกิดการสืบสาน ต่อยอด และสามารถเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน เพื่อสร้างความกินต้อยู่ดีสุขุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป



## รถมช.พาณิชย์ กำชับ SACICT ดันไทยเป็นฮับงานศิลปหัตถกรรมอาเซียน

“วีรศักดิ์” สั่งการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT กำหนดแผนยกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านงานศิลปหัตถกรรมในภูมิภาคอาเซียน พร้อมดึงเทคโนโลยีแก้โจทย์การผลิตและขยายตลาดงานศิลปหัตถกรรมไทยเพื่อสร้างยอดขายให้ชุมชน มีรายได้มั่นคงและอยู่ได้อย่างยั่งยืน

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวในโอกาสวันครบรอบ วันสถาปนาของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ว่า SACICT ถือเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทสำคัญด้านการอนุรักษ์ สืบสานและต่อยอดคุณค่างานศิลปหัตถกรรมที่สืบทอดจากภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษที่สำคัญอย่างยิ่งคือสามารถสร้างงานสร้างโอกาสและรายได้ แก่ผู้ทำงานศิลปหัตถกรรม เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกิดความอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ผลิตงานศิลปหัตถกรรมทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

นอกจากนี้ การผลักดันไทยให้เป็น Arts & Crafts Hub of ASEAN ภายใต้การดำเนินงานของ SACICT ที่เป็นศูนย์รวมความรู้งานศิลปหัตถกรรมที่ใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน ด้วยการ บูรณาการข้อมูลงานหัตถศิลป์อย่างรอบด้านในทุกมิติ ผ่านการจัดเก็บข้อมูล



ในระบบการสืบค้นข้อมูลที่สามารถใช้งานง่ายทุกที่ทุกเวลา หรือที่เรียกว่า SACICT Archive ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทย

ด้าน นางสาวแสงระวี สิงห์วิบูลย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า SACICT มีภารกิจสำคัญในการอนุรักษ์ ส่งเสริมให้เกิดการสืบสาน และต่อยอดภูมิปัญญางานศิลปหัตถกรรมไทยมาตลอดระยะเวลา 16 ปี ของการดำเนินงาน SACICT ทำหน้าที่เป็นผู้ชี้ทางและสร้างโอกาสให้แก่ผู้ทำงานศิลปหัตถกรรม เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและขยายตลาด

ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับและนิยมอย่างกว้างขวาง

“ไม่ว่าอนาคตจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร SACICT เชื่อมั่นในบุคลากรในแวดวงงานหัตถศิลป์ หน่วยงานพันธมิตรของ SACICT จะร่วมมือกันอนุรักษ์ภูมิปัญญางานศิลปหัตถกรรมของไทย และช่วยกันส่งเสริมงานหัตถศิลป์ไทยให้เกิดการยอมรับและใช้งานในระดับสากลต่อไป”.



เดอะคลินิคว (THE KLINIQUEX คว้รางวัล

พานเทศกาลแห่งความสุขวัน  
ลอยกระทงมหามงคล เชื่อว่า  
หลายท่านยังคงอ้อมเอมกับบรรยากาศ  
เหล่านั้น พร้อมนับถอยหลังสู่เทศกาล  
ถัดไป วันเวลาช่างผ่านไปว่องไวเหลือเกิน  
อย่างไรก็ตามขอให้ทุกท่านมีความสุข  
ประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังทุกประการ  
วันนี้คุณหนูหยางยังคงนำเสนอข่าวคราว  
ในแวดวงสังคมและบันเทิงอีกเช่นเคยคะ

●● ขอแสดงความยินดีกับเดอะ  
คลินิคว (THE KLINIQUEX) คว้รางวัล  
(The Winner of Asia Pacific Award  
Highest Achiever for Ultherapy)  
ยกกระชับปรับรูปหน้าของเอเชียแปซิฟิก  
มาครอง โดยได้รับเกียรติจากบริษัท  
Merz Aesthetics ประเทศสหรัฐอเมริกา  
งานนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิดระดับโลกเข้าร่วมแสดง  
ความยินดี อาทิ Dr.TatjanaPavicic,  
Dermatologist & Global Speaker :

Germany, Dr.Rungsima  
Wanithphakdeedecha, Dermatologist :  
Thailand, Mr.Philip Burchard,  
CEO, Merz Pharma GmbH & Co.,  
Mr.Lawrence Siow, CEO, Merz  
APAC, Mr.Bob Rhatigan, CEO,  
Merz North America และ Mr.Christian  
Baatz (Member of the shareholder  
families)

●● เมื่อเร็ว ๆ นี้มีพิธีลงนามบันทึก  
ข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน เพื่อสนับสนุน  
การทำละครเรื่อง **The Destiny of  
Love** หรือ **พรหมพิศวาส** บทประพันธ์  
ของนักเขียนชื่อดังเจ้าของนามปากกา  
**เทพิตา** นำแสดงโดย กิตตินก้อง ช่างสุษ,  
พิมพ์ประกาย ตั้งประกายพร ฯลฯ ออกอากาศ  
ทางช่อง 7 HD โดยได้รับเกียรติจาก **จอง  
มัน โส** รองผู้ว่าราชการจังหวัด คังวอน  
ประเทศเกาหลี และ **ซง จีฮี**



ที่ปรึกษาประธานาธิบดีเกาหลีใต้ประจำ  
ประเทศไทย , ประธานบริษัท เคทีซีซี  
จำกัด พร้อมด้วย 2 ผู้จัดละคร **โสภิตนภา  
ชุ่มภาณี และพิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร**  
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมจิก อีฟ  
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 2 ร่วมลงนามบันทึก  
ข้อตกลงสนับสนุนการทำละครใน  
จังหวัดคังวอนอย่างเป็นทางการ โดยมี  
วัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมการท่องเที่ยว  
ของทั้ง 2 ประเทศ ณ ห้อง Attitude ชั้น 25  
โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท

### ●● วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  
เป็นประธานงานวันครบรอบการสถาปนา  
ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง  
ประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT  
ในการก้าวสู่ปีที่ 17 พร้อมยกระดับ  
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้  
งานศิลปหัตถกรรมในภูมิภาคอาเซียน  
ผลักดันให้น่านวัตกรรมและเทคโนโลยี  
ต่อยอดงานศิลปาชีพระหว่าง  
มุ่งสร้างการกระจายรายได้ให้กับชุมชน  
เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความ  
มั่นคงเข้มแข็ง และยั่งยืน โดยมี **แสงระวี  
สิงหวิบูลย์** รองผู้อำนวยการ รักษาการ  
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง  
ประเทศ พร้อมด้วย อัครเดช นาคบัลลังค์,



พิธีลงนามร่วมสนับสนุนการทำละครระหว่าง 2 ประเทศ



SACICT ก้าวสู่ปีที่ 17



บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด ร่วมบริจาควัสดุและครุภัณฑ์

สมชัย ส่งวัฒนา และ สรัญญา สายศิริ  
ร่วมงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง  
ประเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอ  
บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

●● บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด

ร่วมบริจาควัสดุและครุภัณฑ์เพื่อช่วย  
เหลือและเป็นขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์  
อุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี  
เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 300,000 บาท  
พร้อมบุธ กาแฟมอลซัน ให้บริการเครื่องดื่ม  
ฟรีโดยในงานมีกัญจน์พร คำเสนาะ  
ผู้จัดการทั่วไปบริษัท ซีพีรีเทลลิงค์ จำกัด  
เป็นตัวแทนมอบสิ่งของให้กับสันติชนท์ ศิลา

ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยทีมงาน  
ร่วมทำความสะอาดพื้นที่ ณ โรงเรียน  
บ้านต้อสะพานโดมเมื่อวันก่อน

●● สุธาวดี ศิริธนชัย รองกรรมการ

ผู้จัดการศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และ  
ดิ เอ็มควอเทียร์ ร่วมกับ บัณฑิตเรตติตชิตตี้  
และน้ำแร่ธรรมชาติ “ไอซ์แลนด์ สปริง”  
ฉลองเทศกาลแห่งความสุขปลายปี  
ด้วยแคมเปญ EMDINING WINTER  
WONDERLAND 2019 เอาใจนักชิม  
ให้มาลิ้มลองความอร่อยกับเมนูเลิศรส  
จาก 200 ร้านอาหารชั้นนำ ที่รังสรรค์เมนู  
พิเศษพร้อมเสิร์ฟมากกว่า 1,000 เมนู  
และพิเศษสุดกับโปรโมชันรับทริป  
ล่าแสงเหนือที่ประเทศไอซ์แลนด์สถานที่  
ท่องเที่ยวยอดนิยมของโลกที่ครั้งหนึ่ง  
ต้องไปเยือนได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้จนถึง  
5 มกราคม 2563 ณ ศูนย์การค้า  
ดิ เอ็มโพเรียม และ ดิ เอ็มควอเทียร์

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/การเมือง

วันที่: พุธ 13 พฤศจิกายน 2562

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10577

หน้า: 3(บน)

Col.Inch: 33.24

Ad Value: 36,564

PRValue (x3): 109,692

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ตั้งอนุกรมธ.5ชุด-หั่นงบประมาณ

## ตั้งอนุกรมธ.5ชุด-หั่นงบประมาณ

### เช็คค่าใช้จ่ายรายการกระทรวง-ถกนัดแรก14พย.

วันที่ 12 พ.ย. ที่รัฐสภา นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะโฆษกกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แสดงความคืบหน้าการพิจารณางบประมาณ ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเสร็จไปแล้ว 2 หน่วยงาน คือ สำนักปลัดกระทรวงเกษตรฯ และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

นอกจากนี้ คณะกมธ.ได้ตั้งคณะอนุกรมธ.ขึ้นมาจำนวน 5 ชุด ชุดละ 10 คน และจะตั้งที่ปรึกษาอีกชุดละ 10 คน โดย 5 อนุกรมธ.ประกอบด้วย 1.คณะอนุกรมธ.การฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์ การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า ค่าใช้จ่าย การเดินทางไปราชการต่างประเทศ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่นๆ และทุนหมุนเวียน 2.คณะอนุกรมธ.ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และรัฐวิสาหกิจ 3.คณะอนุกรมธ.ท้องถิ่น จังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ยกเว้นกลุ่ม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้) และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ยกเว้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้) 4.คณะอนุกรมธ.ด้านการศึกษา และทุนหมุนเวียนด้านการศึกษา และ 5.คณะอนุกรมธ. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ จังหวัด/กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทั้ง 5 อนุกรมธ. จะเริ่มประชุมนัดแรกในวันที่ 14 พ.ย.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การพิจารณางบประมาณกระทรวงที่แล้วเสร็จ คือ กระทรวงพาณิชย์ งบประมาณทั้งหมด 7,553,120,800 บาท กมธ.ตั้งข้อสังเกตศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. ยังไม่ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ และแผนบูรณาการ 14 โครงการ ขอรับจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนเงินเท่ากันทุกโครงการคือ 979,200 บาท, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 30,370,005,700 บาท มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องการบริหารจัดการแหล่งน้ำของกรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตั้งวงเงินน้อยมาก ไม่สามารถจัดสรรให้ครอบคลุมพื้นที่เดือดร้อน ทั้งนี้ การพิจารณาของกมธ. ยังเป็นเพียงการตั้งข้อสังเกต ยังไม่มีการปรับหรือเกลี้ยงบแต่อย่างใด การเกลี้ยงบประมาณนั้นจะอยู่ในชั้นอนุกรมธ. เพราะกมธ.ชุดนี้มีเวลาการดำเนินงานจำกัดคือ 27 ธ.ค. ซึ่งจะดูภาพรวมของการจัดสรรงบเป็นหลัก อาจจะมีรายละเอียดเพียงบางเรื่อง



'รมช.พาณิชย์' กำชับ 'SACICT'

ดันไทยเป็นฮับงานศิลปหัตถกรรมอาเซียน > 2

# 'รมช.พาณิชย์' กำชับ 'SACICT' ดันไทยเป็นฮับ งานศิลปหัตถกรรมอาเซียน



## สกู๊ปพิเศษ

หมายเหตุ...นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนาของ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้



"SACICT" ถือเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทสำคัญด้านการอนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอดคุณค่างานศิลปหัตถกรรม ที่สืบทอดจากภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษที่สำคัญอย่างยิ่งคือสามารถสร้างงานสร้าง

โอกาส และรายได้ แก่ผู้ทำงานศิลปหัตถกรรม เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกิดความอยู่ดีกินดี อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ผลิตงานศิลปหัตถกรรม ทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

ภารกิจของ SACICT จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง และสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในการขับเคลื่อนประเทศโดยมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคง เข้มแข็ง ยั่งยืนแก่เศรษฐกิจฐานราก ขณะเดียวกันทุกภาคส่วนจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป งานศิลปหัตถกรรมไทย จำต้องหลอมรวมภูมิปัญญาองค์ความรู้งานหัตถศิลป์ไทย ผสานเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ยกกระดับความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มโอกาสทางการตลาด เชื่อมโยงเครือข่ายงานหัตถศิลป์ให้กว้างไกล อันจะช่วยให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมที่แข็งแกร่ง

จากภารกิจที่ต้องการสืบสาน พัฒนา และต่อยอดงานศิลปหัตถกรรมไทย เริ่มจากการพัฒนาบุคลากร ผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย ที่ปัจจุบัน SACICT ได้คัดเลือกและเชิดชูกลุ่มผู้ทำงานศิลปหัตถกรรมไทยจากทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรมไทย และทายาทช่างศิลปหัตถกรรมไทย ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 381 คน

SACICT มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร ทั้งสามกลุ่ม เน้นการปรับกระบวนการคิด เพื่อสร้างมุมมองใหม่ให้กับช่างผู้ผลิตให้สามารถผลิตงานหัตถศิลป์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างร่วมสมัย สามารถต่อยอดเกิดเป็นอาชีพและรายได้จริงในตลาด การติดต่อหาช่องทางปัญหาด้วยองค์ความรู้ทางเทคนิค พัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ที่ผสานอัตลักษณ์แห่งภูมิปัญญาร่วมกับแนว



คิด Today Life's Crafts ช่วยให้เกิดการแปรรูปสินค้าให้ตรงกับยุคสมัยและค่านิยมของผู้บริโภค รวมทั้งการเชื่อมประสานไปยังผู้ซื้อ การสร้างเครือข่ายทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลาดออนไลน์ รวมถึงการสร้างพันธมิตรด้านการค้าใหม่ๆ

ด้านการพัฒนาพื้นที่ชุมชนหัตถกรรม ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 38 ชุมชนทั่วประเทศ ที่มีครูและทายาทเป็นผู้ถ่ายทอด แบ่งปัน แลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง พันธมิตรในท้องถิ่น เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับกลุ่มสมาชิกที่กระจายอยู่ในชุมชน เพื่อ

ให้ชุมชนเกิดความเชื่อมั่นว่างานศิลปหัตถกรรมทำเป็นอาชีพได้รายได้ที่มั่นคงต่อเนื่อง สร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่คนในชุมชน โดยยังส่งเสริมให้มีการต่อยอดชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้งานศิลปหัตถกรรมผ่านวิถีชุมชน สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมท่องเที่ยว



นอกจากนี้ การผลักดันไทยให้เป็น Arts & Crafts Hub of ASEAN ภายใต้การดำเนินงานของ SACICT ที่เป็นศูนย์รวมความรู้งานศิลปหัตถกรรมที่ใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน ด้วยการบูรณาการข้อมูลงานหัตถศิลป์อย่างรอบด้านในทุกมิติ ผ่านการจัดเก็บข้อมูลบนระบบการสืบค้นข้อมูลที่สามารถใช้งานง่ายทุกที่ทุกเวลาหรือที่เรียกว่า SACICT Archive ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการรวบรวมองค์ความรู้งานหัตถศิลป์บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม ทั้งจากตัวบุคคล ตัวผลิตภัณฑ์ และกระบวนการขั้นตอนการทำ เชื่อมโยงข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และชุมชนหัตถกรรมทั่วประเทศซึ่งภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคประชาชน นักเรียนนิสิตนักศึกษา ภาคการผลิต ผู้ทำงานศิลปหัตถกรรมผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ SME และผู้ที่มีมองหาโอกาสทางธุรกิจ สามารถเชื่อมโยงและนำข้อมูลมาใช้งานต่อยอดให้เกิดการพัฒนาตนเอง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต รวมทั้งช่วยในการสืบสานรักษางานศิลปหัตถกรรมไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป

ด้าน “นางสาวแสงระวี สิงหวินบูลย์” รองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า SACICT มีภารกิจสำคัญในการอนุรักษ์ส่งเสริมให้เกิดการสืบสาน และต่อยอดภูมิปัญญางานศิลปหัตถกรรมไทยมาตลอดระยะเวลา 16 ปี ของการดำเนินงาน SACICT ทำหน้าที่เป็นผู้ชี้ทางและสร้างโอกาสให้แก่ผู้ทำงานศิลปหัตถกรรมเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและขยายตลาดผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับและนิยมใช้อย่างกว้างขวาง

ในรอบปีที่ผ่านม SACICT ได้ดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ “**หัตถศิลป์ของชีวิตปัจจุบัน**” หรือ **Today Life's Crafts** เพื่อสร้างการรับรู้ในคุณค่าความงามของผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยว่าสามารถประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบันได้เสมอ โดยให้ความสำคัญต่อการดำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ การเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ทำงานหัตถศิลป์ การพัฒนางานศิลปหัตถกรรมด้วยความคิดสร้างสรรค์ให้มีความร่วมสมัย



เหมาะสมกับการใช้งาน และสร้างค่านิยมและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงงานศิลปหัตถกรรม เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด

SACICT ยังให้ความสำคัญต่อการรวบรวมและจัดทํางานศิลปหัตถกรรมไทยที่ใกล้สูญหาย ซึ่งเป็นการจัดทำองค์ความรู้ประเภทงานศิลปหัตถกรรมที่สะท้อนคุณค่า แสดงถึงซึ่งภูมิปัญญาทั้งศาสตร์และศิลป์เชิงช่างนับจากในอดีตกาลที่สูญหายหรือที่ใกล้จะสูญหาย โดยบันทึกข้อมูลไว้ในรูปแบบเอกสารจัดเก็บ (Archive) เป็นองค์ความรู้เชิงประจักษ์ เพื่อเก็บรักษาภูมิปัญญางานศิลปหัตถกรรมเหล่านี้ไว้เป็นสมบัติอันมีค่าของชาติ ไม่ให้สูญหายสิ้นไปตามกาลเวลา ตลอดจนเพื่อการนำมาถ่ายทอด และเผยแพร่ให้เกิดการรับรู้ในคุณค่าผ่านการดำเนินกิจกรรมร่วมกับผู้มีทักษะฝีมือเชิงช่าง อันจะเป็นแนวทางนำไปสู่การสืบสาน และพัฒนาต่อยอดต่อไป ซึ่งประเภทงานศิลปหัตถกรรมใกล้สูญหาย ที่อยู่ในแผนดำเนินงานอนุรักษ์ และเผยแพร่ให้เกิดการรับรู้ในปี 2563 มีกว่า 40 ประเภทงาน อาทิ งานคร่ำโบราณ งานเครื่องทองลงหิน ดอกหนังใหญ่ จักสานทองเหลือง เครื่องประดับมุก ผ้ายกพุมเรียง ผ้าจวนตานี ผ้าปะลาจิง งานเครื่องลงยาสี แทงหยวก ปูนปั้นสด ผ้าสมปักปทุม เป็นต้น

ในปี 2563 SACICT ยังคงเดินหน้ายกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านงานศิลปหัตถกรรมในภูมิภาคอาเซียน และในโอกาสที่ในปีนี้ประเทศไทยทำหน้าที่เป็นประธานอาเซียนมีบทบาท

สำคัญในการจัดประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ภายใต้แนวคิดหลัก “**ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน**” (**Advancing Partnership for Sustainability**) ร่วมหารือเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนอาเซียนมุ่งไปสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ ความเชื่อมโยง และการมองไปสู่นอนาคตร่วมกัน ดังนั้น SACICT จึงได้ยกระดับองค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรมผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดประชุม Arts & Crafts Forum ในระดับอาเซียน การจัดงาน Crafts Bangkok 2020 ซึ่งเป็นงานเดียว ในประเทศไทยที่รวบรวมทุกอย่างของงานคราฟต์ในระดับอาเซียนและนานาชาติ

นางสาวแสงระวี กล่าวเพิ่มเติมว่า SACICT Craft Center ตั้งอยู่ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นสถานที่ที่สามารถรองรับกิจกรรม ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การให้บริการห้องประชุมขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับการประชุมระดับนานาชาติ หอ นิทรรศการที่มีชั้นงานระดับมาสเตอร์พีซที่หาดูได้ยาก ห้องสมุด และ Co-Working Space รวมถึง SACICT Corporate Gift Salon หรือบริการจัดหาของขวัญที่เป็นงานหัตถศิลป์สำหรับมอบเป็นของขวัญที่ระลึกแก่บุคคลสำคัญและหน่วยงานองค์กรระดับโลกได้

ด้วยความมุ่งมั่นในพันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กรในการ “เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้และอนุรักษ์ สืบสานคุณค่าศิลป

หัตถกรรมไทย รวมทั้งต่อยอดเชิงพาณิชย์  
สู่สากล เพื่อให้ชุมชนกินดีอยู่ดี อย่างยั่งยืน”  
SACICT พร้อมทั้งจะชี้ทางและสร้างโอกาส  
และยกระดับงานศิลปหัตถกรรมของไทยสู่  
ความเป็นสากล อาทิ การเป็นผู้นำด้าน  
CRAFT TREND กระบวนการพัฒนา  
ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมร่วมกับกลุ่มคนรุ่นใหม่  
หรือ SACICT Concept โดยการจับมือ  
กันระหว่างผู้ผลิตงานหัตถศิลป์กับคนรุ่นใหม่  
ที่เป็นทั้งนักออกแบบ นักศึกษา และกลุ่ม  
บุคคลที่มีชื่อเสียง เพื่อร่วมกันจัดทำชิ้น  
งานหัตถศิลป์ต้นแบบชิ้นเป็นแรงบันดาลใจ  
ให้กับของคนรุ่นใหม่ให้หันมาสนใจผลิตภัณฑ์  
ศิลปหัตถกรรมของไทยมากขึ้น

“ไม่ว่าอนาคตจะเปลี่ยนแปลง  
อย่างไร SACICT เชื่อมมั่นในบุคลากรใน  
แวดวงงานหัตถศิลป์ หน่วยงานพันธมิตร  
ของ SACICT จะร่วมมือกันอนุรักษ์ภูมิ  
ปัญญางานศิลปหัตถกรรมของไทย และ  
ช่วยกันส่งเสริมงานหัตถศิลป์ไทยให้เกิดการ  
ยอมรับและใช้งานในระดับสากลต่อไป”

# กมธ.ตั้งอนุชุด-รัดงบประมาณ ที่ปรึกษาคณะละ 10คน-เรียกถนัดแรก14พย.

วันที่ 12 พ.ย. ที่รัฐสภา นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะโฆษกกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แสดงความคืบหน้าการพิจารณาว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเสร็จไปแล้ว 2 หน่วยงาน คือ สำนักปลัดกระทรวงเกษตรฯ และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

นอกจากนี้ คณะกมธ.ได้ตั้งคณะอนุกรมฯ ขึ้นมาจำนวน 5 ชุด ชุดละ 10 คน และจะตั้งที่ปรึกษาอีกชุดละ 10 คน โดย 5 อนุกรมฯ ประกอบด้วย 1.คณะอนุกรมฯ การฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์ การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า ค่าใช้จ่าย การเดินทางไปราชการต่างประเทศ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่นๆ และทุนหมุนเวียน 2.คณะอนุกรมฯ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และรัฐวิสาหกิจ 3.คณะอนุกรมฯ ท้องถิ่น จังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ยกเว้นกลุ่ม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้) และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ยกเว้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้) 4.คณะอนุกรมฯ ด้านการศึกษา และทุนหมุนเวียนด้านการศึกษา และ 5.คณะอนุกรมฯ แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ จังหวัด/กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทั้ง 5 อนุกรมฯ จะเริ่มประชุมนัดแรกในวันที่ 14 พ.ย.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การพิจารณางบประมาณกระทรวงที่แล้วเสร็จ คือ กระทรวงพาณิชย์ งบประมาณทั้งหมด 7,553,120,800 บาท กมธ.ตั้งข้อสังเกตศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. ยังไม่ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ และแผนบูรณาการ 14 โครงการ ขอรับจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนเงินเท่ากันทุกโครงการคือ 979,200 บาท, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 30,370,005,700 บาท มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องการบริหารจัดการแหล่งน้ำของกรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตั้งวงเงินน้อยมาก ไม่สามารถจัดสรรให้ครอบคลุมพื้นที่เดือดร้อน ทั้งนี้ การพิจารณาของกมธ. ยังเป็นเพียงการตั้งข้อสังเกต ยังไม่มีการปรับหรือเกลี่ยงบแต่อย่างใด การเกลี่ยงบประมาณนั้นจะอยู่ในชั้นอนุกรมฯ เพราะกมธ.ชุดนี้มีเวลาการดำเนินงานจำกัดคือ 27 ธ.ค. ซึ่งจะดูภาพรวมของการจัดสรรงบเป็นหลัก อาจจะลงรายละเอียดเพียงบางเรื่อง

## แวดวงธุรกิจ



วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานงานวันครบรอบการสถาปนาของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ในการก้าวสู่ปีที่ 17 พร้อมยกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรมในภูมิภาคอาเซียน ผลักดันให้นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อยอดงานหัตถศิลป์ไทยในเชิงพาณิชย์ โดยมี แสงระวี สิงห์วิบูลย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ พร้อมด้วย อัครเดช นาคบัลลังค์, สมชัย ส่งวัฒนา และสรัญญา สายศิริ ร่วมงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: อังคาร 26 พฤศจิกายน 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14092

หน้า: 6(ซ้าย)

Col.Inch: 10.64

Ad Value: 13,300

PRValue (x3): 39,900

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ซีพอร์โลกธุรกิจ: ยกกระดับผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์อีสาน

## ซีพอร์ โลกธุรกิจ



วิรัตน์  
หวังสุกกิจโกศล

### □ ยกกระดับผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์อีสาน

นายวิรัตน์ หวังสุกกิจโกศล รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่ได้สั่งการให้ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT เร่งเก็บรวบรวมงานอนุรักษ์ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ด้านหัตถศิลป์ไทย เพื่อต่อยอดนำความคิดสร้างสรรค์มาผสมผสานกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์งานหัตถศิลป์ไทย ล่าสุด SACICT เตรียมจัดประชุมสมาชิก SACICT Craft Network ครั้งที่ 3 ในกลุ่มผู้ประกอบการงานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 การลงพื้นที่ครั้งนี้ ตนจะเน้นการสร้างพันธมิตรและเห็นคุณค่าของการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ทางการค้าให้กับผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม มุ่งยกระดับความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด